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VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017

Hứa Hẹn
nhữnG BấT nGờ

Từ nHiều năm nay, giải bóng cHuyền nữ quốc Tế VTV cup luôn Tạo được 
Tiếng Vang Và là giải đấu được nHiều người Hâm mộ cHờ đợi nHấT Trong 
năm. VTV cup lần THứ 14 được Tổ cHức Tại Hải Dương Từ ngày 08/07 cHo đến 

HếT ngày 15/07 Với sự góp mặT của 5 đội kHácH mời quốc Tế cùng Hai đội 
Tuyển của cHủ nHà ViệT nam. đây sẽ là nHững cuộc TranH Tài Hấp Dẫn của 

các đội bóng được đánH giá có cHấT lượng Và cân Tài cân sức…

Một pha bóng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại VTV Cup 2016

sẵn sàng Cho ngày hội
chia sẻ với truyền thông trước khi giải 

đấu diễn ra, ông Lương Văn cầu - phó 
chủ tịch uBnd tỉnh hải dương - Trưởng 
Ban chỉ đạo cho biết: “Từ khi hải dương 
được lựa chọn là địa phương tổ chức Giải 
bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cup Tôn 
hoa sen 2017, chúng tôi đã có nhiều cuộc 
họp bàn và lên kế hoạch để giải đấu được 
diễn ra một cách tốt nhất. Đây là một 
sự kiện thể thao lớn và uy tín, rất nhiều 
địa phương đăng kí đăng cai nhưng năm 
nay niềm vui đã đến với người dân hải 
dương. Tôi cho rằng, thời gian diễn ra 
giải đấu sẽ là những ngày hội mang đậm 

các sắc màu thể thao và văn hóa”. cũng 
theo ông Lương Văn cầu, hải dương 
từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn 
nên họ đủ kinh nghiệm để đăng cai một 
giải đấu uy tín như Giải bóng chuyền nữ 
Quốc tế VTV cup Tôn hoa sen 2017. 

Trước khi giải đấu được diễn ra,  sự vào 
cuộc của uBnd tỉnh, sở Văn hóa - Thể 
thao - du lịch hải dương và sự đồng hành 
của Đài ThVn, nhà thi đấu tỉnh hải dương 
đã được chỉnh trang, sửa chữa đảm bảo an 
toàn cho các VĐV thi đấu và cả khán giả 
đến theo dõi. “hải dương và Đài ThVn 
đã có sự thống nhất cao trong kế hoạch 
tổ chức. Vì là một giải đấu lớn, thu hút 

được sự theo dõi của khán giả yêu bóng 
chuyền cả nước nên công tác tổ chức 
được chúng tôi đặc biệt quan tâm. hiện 
nay, toàn bộ cơ sở vật chất đã được trang 
bị hiện đại, mang tầm quốc tế như: hệ 
thống điều hòa trung tâm, các phòng 
chức năng; hệ thống điện, bảng điện 
tử, ánh sáng, âm thanh, nội thất, thiết 
bị thông tin liên lạc, thảm đấu đa năng 
và chuyên dùng đảm bảo yêu cầu chất 
lượng cao trong việc tổ chức tập luyện 
và thi đấu”, bà nguyễn Thị Việt nga - 
Giám đốc sở Vh - TT & dL  

VT
VĐiểm 

nhấn

Văn hươnG Khê
(Xem tiếp trang 6)
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VT
VĐiểm 

nhấn

(Tiếp theo trang 5)

Hứa Hẹn...
hải dương cho biết. cũng theo BTc, 
công tác đón tiếp, ăn ở, tập luyện của 
các vận động viên cũng như trọng tài 
và quan khách đã được bố trí chu đáo, 
khoa học. Bên cạnh đó, sở Vh - TT & 
dL hải dương cũng tổ chức bán vé tới 
người hâm mộ để đảm bảo khán giả yêu 
thích môn bóng chuyền có vé tới nhà thi 
đấu theo dõi các trận đấu. Đây là lần đầu 
tiên, người hâm mộ tỉnh hải dương có 
dịp theo dõi một giải đấu bóng chuyền 
uy tín và chất lượng như VTV cup. Với 
khoảng 2.500 ghế ngồi của nhà thi đấu 
tỉnh hải dương, nhiều người hâm mộ 
cho rằng, đó là một con số khiêm tốn so 
với thương hiệu  và quy mô của giải đấu. 
hiểu được tâm lí và nhu cầu của người 
hâm mộ, một màn hình lớn ngoài sân 
nhà thi đấu đã được BTc xây dựng để 
phục vụ khán giả. Với màn hình lớn và 
không gian rộng rãi, khán giả sẽ có cảm 
giác gần gũi và thực sự đắm mình vào 
không khí của lễ hội, của thể thao.

ChấT lượng giải đấu ngày 
Càng đượC nâng Cao

chia sẻ với chúng tôi, nhà báo phan 
ngọc Tiến - Trưởng ban sản xuất các 
chương trình thể thao - Đài ThVn nhận 
định: “Giải bóng chuyền nữ Quốc tế 
VTV cup Tôn hoa sen 2017 sẽ là một 
giải đấu của rất nhiều điều mới mẻ và 
sự bất ngờ. Đây là một giải đấu rất có 
uy tín và chất lượng. các đội khách 
mời đều rất chuyên nghiệp, công tác tổ 

chức nhiều năm nay đã thể hiện được 
đẳng cấp, người hâm mộ cả nước rất 
ghi nhận. chính vì vậy mà bắt đầu từ 
năm nay, chúng tôi đã đề xuất với Liên 

đoàn Bóng chuyền Việt nam cử hai đội 
tham dự thay vì một đội như những năm 
trước. năm nay, ngoài đội tuyển Việt 
nam chúng ta sẽ có thêm đội tuyển trẻ. 
Tôi cho rằng đây là một cơ hội lớn cho 
các em ở cả hai đội tuyển. Với đội tuyển 
quốc gia, đó là sự chuẩn bị tốt nhất cho 
sEa Games sắp tới. còn đội tuyển trẻ là 
sự tập dượt và cọ xát trong một sự kiện 
lớn và được gặp các đối thủ mạnh. như 
các bạn đã biết, VTV cup là nơi đã phát 
hiện và ươm mầm cho rất nhiều tài năng 
bóng chuyền nước nhà. chính vì vậy, 
với đội trẻ tham dự lần này, tôi rất hi 
vọng nhiều tài năng bóng chuyền trong 
tương lai sẽ được phát hiện và nuôi 
dưỡng”. cũng theo nhà báo phan ngọc 
Tiến, việc đề xuất 2 đội Việt nam tham 
dự còn làm cho giải đấu diễn ra một 
cách sôi động và thiết thực hơn. Trong 
một tuần giải đấu diễn ra, hầu như ngày 
nào cũng có đội Việt nam xung trận, 
đây sẽ là một yếu tố thu hút khán giả 
đến sân xem, cổ vũ. Với truyền thống từ 
nhiều năm nay, ở Giải bóng chuyền nữ 
Quốc tế VTV cup Tôn hoa sen 2017, 
khán giả sẽ được trực tiếp giao lưu 
với các vận động viên và tham gia các 
hoạt động văn nghệ ngoại khóa khác. 
ngoài việc phối hợp  với uBnd tỉnh 

Nhà báo Phan Ngọc Tiến - Trưởng Ban SX 
các chương trình thể thao Đài THVN, 

Trưởng BTC VTVCup Tôn Hoa Sen 2017

Những khán giả nhiệt thành của giải đấu
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VT
VVTV Cup

Tôn hoa Sen 2017

hải dương và sở Vh - TT & dL hải 
dương, Ban sản xuất các chương trình 
Thể thao đã lên kế hoạch cùng Trung 
tâm Mỹ thuật, Trung tâm Đồ họa, Ban 
hợp tác quốc tế để thiết kế phông, pano, 
áp phích, phướn… khổ lớn để treo tại 
một số tuyến đường, khu vực bên ngoài 
và trong nhà thi đấu; sản xuất hình hiệu; 
đưa đón đoàn VĐV quốc tế... Đồng thời, 
ngoài việc truyền hình trực tiếp tất cả 
các trận đấu, Ban sản xuất các chương 
trình Thể thao còn xây dựng các chương 
trình đồng hành bao gồm: Nhật kí VTV 
Cup 2017 với thời lượng 15 phút, phát 

Danh sáCh CáC đội và lịCh Truyền hình TrựC Tiếp 
giải bóng Chuyền nữ quốC Tế vTv Cup Tôn hoa sen 2017

Một pha bóng trong trận đấu 
Việt Nam - Trung Quốc VTV Cup 2016

Văn hươnG Khê
(Xem tiếp trang 8)
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VT
VĐiểm 

nhấn

sóng13h00 hàng ngày từ 06/07 đến 
16/07 trên kênh VTV6; Sắc màu VTV 
Cup 2017, thời lượng 60 phút, phát sóng 
22h30 ngày 12/07trên kênh VTV6. như 
vậy, không chỉ khán giả hải dương mà 
những người yêu bóng chuyền cả nước 
sẽ được thụ hưởng giải đấu một cách 
trọn vẹn và đầy đủ nhất.

 ngoài ra, để phục vụ khán giả một 
cách tốt nhất, giúp họ có thể hiểu hơn 
về giải đấu gắn với thương hiệu VTV, 
Ban sản xuất các chương trình Thể thao 
sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc triển lãm 
ảnh, poster về các kì thi đấu của những 
năm trước. Thông tin, hình ảnh của cầu 

thủ, con người và văn 
hóa của mảnh đất hải 
dương cũng được 
BTc giới thiệu qua 
các buổi triển lãm. 
Bên cạnh đó sẽ là các 
chuỗi hoạt động du 
lịch tại mảnh đất mang 
đậm dấu ấn văn hóa 
Bắc Bộ. “Đặc biệt, ngày khai mạc, bế 
mạc, trước các trận bán kết, ban tổ chức 
đều xây dựng những sân khấu ngoài trời 
có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, các 
trò vui chơi có thưởng để cuốn hút khán 
giả từ ngày đầu cho tới ngày cuối cùng. 

chúng tôi hi vọng, ngoài câu chuyện thể 
thao, hải dương của những ngày diễn ra 
VTV cup còn là một ngày hội của văn 
hóa, của tình đoàn kết”, nhà báo phan 
ngọc Tiến chia sẻ.

Văn hươnG Khê 
Ảnh: hải hưnG

Công tác bình luận được thực hiện trực tiếp ngay tại nhà thi đấu

Trận chung kết giữa đội tuyển VN 
và đội tuyển Thái Lan tại VTV Cup 2016

(Tiếp theo trang 7)

Hứa Hẹn...

Một pha bóng trong trận đấu Việt Nam - Indonesia



THương Hiệu THân THiện, cHia sẻ  
cùng cộng đồng

ngay từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn hoa sen đã lấy 
triết lý kinh doanh “Trung thực – cộng đồng – phát triển” làm sợi 
chỉ đỏ xuyên suốt dẫn đường cho các hoạt động của mình. Tập 
đoàn hoa sen quan niệm, sự thành công của doanh nghiệp phải 
gắn liền với sự phát triển của cộng đồng. Vì vậy, trong nhiều năm 
liên tiếp, Tập đoàn hoa sen đều trích khoảng 3% lợi nhuận sau 
thuế để phục vụ cho các chương trình mang ý nghĩa cộng đồng. 

Đó cũng chính là lý do vì sao chặng đường 16 năm phát triển 
của Tập đoàn hoa sen luôn gắn liền với những hoạt động xã hội, 
tài trợ, từ thiện. Tập đoàn hoa sen luôn đến kịp thời với bà con 
vùng lũ, hay tài trợ cho những chương trình truyền hình mang ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc như: Lục lạc vàng, Vượt lên chính mình,… 
Đồng thời, Tập đoàn hoa sen còn tổ chức rất nhiều chương trình 
có lợi ích thiết thực cho cộng đồng như: Mái ấm gia đình Việt, Tôn 
hoa sen – cùng em đi học, nick Vujicic đến Việt nam (3 năm liên 
tiếp 2013, 2014, 2015)… Mong muốn mang đến những giá trị tốt 
đẹp cho cộng đồng chính là nguồn cảm hứng để Tập đoàn hoa sen 
liên tục tham gia các hoạt động xã hội.

Trong chuỗi chương trình mà Tập đoàn hoa sen tài trợ, không 
thể không nhắc đến những chương trình thể thao chuyên nghiệp 
như: Giải đua xe đạp Quốc tế VTV – cúp Tôn hoa sen 2016, Giải 

 Tôn Hoa Sen tiếp tục kết duyên với  
bóng cHuyền ViệT nam

Hoa sen không chỉ được biết đến 
với vị trí người tiên phong trong lĩnh 
vực tôn thép ở Việt nam mà còn nổi 
tiếng với thương hiệu gần gũi, gắn 
kết với cộng đồng. Để có được những 
thành công đó, Tập đoàn Hoa Sen 
vừa thực thi chính sách kinh doanh 
hiệu quả, vừa có chiến lược xây dựng 
thương hiệu một cách độc đáo, hướng 
đến người tiêu dùng.

xe đạp cúp truyền hình Bến Tre 2016, 2017…năm nay, Tập đoàn 
hoa sen tiếp tục đồng hành cùng giải bóng chuyền nữ quốc tế 
VTV cup Tôn hoa sen 2017. Đây là một giải đấu chuyên nghiệp 
tầm cỡ quốc tế được tổ chức thường niên, năm nay giải đấu sẽ 
được tổ chức tại nhà thi đấu hải dương. Với việc tài trợ cho giải 
đấu, Tập đoàn hoa sen đã góp phần đưa bóng chuyền Việt nam 
không ngừng phát triển.

lấy cHấT lượng làm nền Tảng  
của THương Hiệu

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu độc đáo, mang đến lợi ích 
thiết thực cho người tiêu dùng và xã hội, Tập đoàn hoa sen vẫn 
luôn xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố tiên quyết để giúp 
thương hiệu hoa sen đứng vững trên thị trường, tạo nên sự tin - 
yêu của người tiêu dùng vào thương hiệu hoa sen. 

nhằm cung cấp những sản phẩm chất lượng đến người tiêu 
dùng, Tập đoàn hoa sen đã đầu tư nghiêm túc từ khâu sản xuất 
đến khâu phân phối, ứng dụng những công nghệ hiện đại của 
châu Âu vào sản xuất. Thông qua việc thực hiện nghiêm ngặt 
4 cam kết “Bán đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và 
được bảo hành” Tập đoàn hoa sen đã và đang mang đến người 
tiêu dùng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý, 
thời gian giao hàng nhanh và dịch vụ hậu mãi tốt. Tập đoàn hoa 
sen đang thực hiện chiến lược mở rộng nhanh hệ thống chi nhánh 
phân phối – bản lẻ, gia tăng độ phủ của thương hiệu hoa sen trên 
toàn quốc. hiện nay, Tập đoàn hoa sen đang sở hữu gần 300 chi 
nhánh trải dài từ Bắc và nam, hướng tới đạt 500 chi nhánh vào 
cuối năm 2018.

Với việc tiến vững chắc bằng đôi chân “sản xuất và phân 
phối”, Tập đoàn hoa sen đang trên con đường phát triển không 
ngừng, hướng tới trở thành Tập đoàn Kinh tế hàng đầu Việt nam, 
mang thương hiệu hoa sen thấm sâu vào trái tim người tiêu dùng, 
khẳng định giá trị của một thương hiệu không những tốt mà còn 
thân thiện với cộng đồng.

Những pha tranh bóng mãn nhãn tại VTV Cup Tôn Hoa Sen 2016

Tập đoàn Hoa Sen đồng hành cùng VTV Cup Tôn Hoa Sen 2016
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PV: Thưa ông Lê Trí Trường, ông 
đánh giá như thế nào về Giải bóng 
chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa 
Sen 2017?

Giới chuyên môn và người hâm mộ 
đều coi  đây là giải đấu uy tín nhất của 
làng bóng chuyền Việt nam, một trong 

sự ĐồnG Đều Tạo 
nên sức Hấp Dẫn

Ông Lê Trí Trường - Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam

Ông Lê Trí Trường - Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (phải)

là người Từng gắn bó Với các 
giải bóng cHuyền nữ quốc Tế VTV, 

Tổng THư kí liên đoàn bóng 
cHuyền ViệT nam, ông lê Trí 

Trường đã cHia sẻ Với kHán giả 
Về sự kiện này.

Ông có thể cho khán giả biết 
những nét mới của giải đấu ở góc độ 
chuyên môn? 

dưới góc độ chuyên môn, tôi cho 
rằng, giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV 
cup Tôn hoa sen 2017 có những nét mới 
rất thú vị. Đó là lần đầu tiên có một đội 
bóng nữ đến từ hàn Quốc. như các bạn 
đã biết, hàn Quốc là một quốc gia có nền 
bóng chuyền rất phát triển, luôn vào top 
đầu của châu Á. sự xuất hiện của một đội 
bóng đến từ quốc gia có nền bóng chuyền 
phát triển như vậy sẽ tạo ra một hình thái, 
một không khí rất khác cho giải đấu. Thứ 

hai là sự trở lại của đội tuyển nữ sinh viên 
nhật Bản. Đội tuyển này đã từng tham dự 
giải VTV cup kì trước, chúng tôi, những 
người làm công tác chuyên môn cực kì ấn 
tượng với đội tuyển này về chuyên môn, 
tác phong, tinh thần và thái độ thi đấu. 
Đặc biệt, sự trở lại của họ cũng chứng tỏ 
VTV cup là một giải đấu có uy tín, chất 
lượng. Điều mới mẻ thứ ba là ngoài đội 
tuyển Việt nam, chúng ta còn có sự tham 
gia của đội tuyển trẻ. Điều này rất hay và 
chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hai đội tuyển 
tham dự VTV cup cho những năm tiếp 
theo. Với đội trẻ, đây là cơ hội quý để cọ 

những giải đấu chính thức hàng năm 
trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn 
bóng chuyền châu Á. cá nhân tôi đánh 
giá rất cao về công tác tổ chức cũng như 
chất lượng các đội bóng tham gia. năm 
nay giải đấu được tổ chức ở hải dương, 
một vùng đất có phong trào thể thao phát 
triển và người dân cũng rất quan tâm đến 
bóng chuyền. Đây cũng là địa phương đã 
tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn nên rất 
có kinh nghiệm để  đảm bảo cho giải đấu 
thành công. Bên cạnh đó, khoảng cách đi 
lại, điều kiện đường sá đều rất thuận lợi, 
phù hợp để tổ chức một giải đấu lớn như 
VTV cup. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_b%C3%B3ng_chuy%E1%BB%81n_ch%C3%A2u_%C3%81&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_b%C3%B3ng_chuy%E1%BB%81n_ch%C3%A2u_%C3%81&action=edit&redlink=1
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xát, rèn luyện trong một sự kiện thể thao 
lớn, được gặp các đội mạnh trong châu 
lục. Điều này cũng đúng với tinh thần của 
Liên đoàn Bóng chuyền Việt nam. Đó là 
tìm những lớp trẻ kế cận để thay cho các 
đàn chị đi trước. ngoài ra, với sự tham 
dự của hai đội Việt nam, khán giả sẽ luôn 
có được sự hứng khởi bởi thường xuyên 
được cổ vũ cho đội nhà vì hầu như ngày 
nào cũng có đội  
Việt nam thi đấu.

Mỗi kì VTV Cup, khán giả luôn tò 
mò về thành phần cũng như mục tiêu 
của đội tuyển Việt Nam. Năm nay, 
chúng ta lại có 2 đội tham dự. Ông có 
thể chia sẻ về công tác chuẩn bị, lực 
lượng cũng như mục tiêu của 2 đội Việt 
Nam trong giải đấu lần này?

hai đội Việt nam tham dự mang hai 
mục tiêu khác nhau. Với Đội tuyển quốc 
gia Việt nam, đây là sự chuẩn bị thực sự 
cần thiết và rất tốt cho sEa Games sắp 
tới. Tham dự VTV cup lần này, chúng ta 

đã tập hợp được những cá nhân tốt nhất 
hiện đang có của đội tuyển. chúng tôi 
cũng đặt ra mục tiêu là đội tuyển sẽ giành 
cúp trong giải đấu này. còn Đội tuyển trẻ 
thì như tôi đã chia sẻ, là cơ hội để họ trau 
dồi, cọ xát tại một sự kiện thể thao lớn; 
thu hút đông đảo người hâm mộ cũng 
như truyền thông, được truyền hình trực 
tiếp và đối diện với các áp lực tâm lí. Đó 
là những điều rất cần thiết giúp các em 
có được bản lĩnh, sự tự tin cũng như tinh 
thần thi đấu. Tôi tin tưởng rằng, sau giải 
đấu sẽ bổ sung được rất nhiều nhân lực 
mới cho các câu lạc bộ…

Vậy các đội bóng quốc tế năm nay 
thì sao, thưa ông?

Tôi nghĩ rằng các đội năm nay tương 
đối đồng đều và không chênh nhau quá 
nhiều. các đội Đại học Bắc Kinh (Trung 
Quốc), suwon (hàn Quốc), tuyển trẻ 
Thái Lan, sinh viên nhật Bản, đội tuyển 
indonesia… đều có sự thể hiện và điểm 
mạnh rất đáng nể. chính vì vậy sẽ tạo 
ra sức hấp dẫn của giải đấu. Tôi nghĩ 
rằng, một giải đấu hay, hấp dẫn chính là 
sự đồng đều giữa các đối thủ. nó sẽ tạo 
ra sự kịch tính, căng thẳng và giằng co 
nhau giữa từng pha bóng, từng điểm số. 
cá nhân tôi thực sự ấn tượng với đội sinh 
viên nhật Bản và đội tuyển Việt nam.

VTV Cup là giải đấu thường niên 
được Đài THVN tổ chức, đã trở thành 
một trong những giải đấu chính thức 
hàng năm trong hệ thống các giải đấu 
của Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Sự 
kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với 
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng 
như các cầu thủ?

Một giải đấu thu hút sự quan tâm lớn 
của truyền thông, của người hâm mộ sẽ là 
điều kiện tốt để Liên đoàn bóng chuyền 
Việt nam tiếp tục xây dựng các kế hoạch 
phát triển phong trào bóng chuyền mạnh 
hơn nữa. Vì thực tế, được nhiều người 
quan tâm, theo dõi, bóng chuyền Việt nam 
đương nhiên sẽ có được nhiều sự ủng hộ từ 
tinh thần cho đến vật chất. nhiều năm nay, 
VTV cup là nơi phát lộ, ươm mầm, đạo 
tạo ra rất nhiều tài năng cho đội tuyển bóng 
chuyền Việt nam. nhiều bạn trưởng thành 
từ giải đấu này đã và đang là trụ cột của đội 
tuyển Việt nam tham dự ở rất nhiều sự kiện 
thể thao lớn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!
Văn QuÂn (Thực hiện)

Với giải đấu đã có thương hiệu, VTV 
Cup Tôn Hoa Sen sẽ mang đến rất 
nhiều hiệu ứng tích cực cho các vận 
động viên bóng chuyền. Đó là niềm 
khao khát được tham dự, thi đấu và 
thể hiện.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup thuộc hệ thống 
các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền châu Á  

VT
VVTV Cup

Tôn hoa Sen 2017

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_b%C3%B3ng_chuy%E1%BB%81n_ch%C3%A2u_%C3%81&action=edit&redlink=1
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nơi Chắp Cánh Cho những  
vận động viên Trẻ

Kể từ lần đầu được tổ chức cho tới 
nay, VTV cup dần trở thành nơi để các 
tài năng trẻ được cọ xát, học hỏi kinh 
nghiệm, giúp họ tự tin trong từng trận 
đấu. những cô gái chủ công, những 
cây chuyền xuất sắc của đội tuyển bóng 
chuyền quốc gia được người hâm mộ 
môn thể thao này quen mặt, biết tên từ 
VTV cup như: nguyễn Thị ngọc hoa, 
phạm Thị yến, phạm Thị Kim huệ... 
Không ngủ quên trên chiến thắng, 
không phụ lòng khán giả, họ mỗi ngày 
một trưởng thành và giành được những 

thành tích đáng nể.
Ở thời điểm hiện tại, 

nguyễn Thị ngọc hoa là vận 
động viên bóng chuyền xuất 
sắc nhất Việt nam nhưng 
ít ai biết rằng, cô đã từng 
bước phát triển từ giải bóng 
chuyền VTV cup.  Ở 13 
kì VTV cup đã qua, ngọc 
hoa đều khẳng định mình là trụ cột của 
đội và luôn nằm trong số những VĐV 
thi đấu xuất sắc nhất giải. Từ khi được 
trao băng đội trưởng, ngọc hoa đã trở 
thành chỗ dựa vững chắc cho đồng đội 
cả về chuyên môn lẫn tinh thần, mang 
đến cho đội sự khác biệt trong những 

thời điểm quyết 
định. Trong bốn 
lần đội tuyển nữ 
Việt nam giành 
chức vô địch tại 
VTV cup, cô đều 
có những  đóng 
góp rất lớn. ngọc 
hoa cũng đã trở 
thành VĐV bóng 
chuyền Việt nam 
đầu tiên vô địch 
một giải đấu cấp 
độ châu lục (cLB 
nữ châu Á 2015) 
và bây giờ là 

VĐV bóng chuyền Vn đầu tiên tham dự 
giải cLB nữ thế giới. Ở ngọc hoa luôn 
lan tỏa sức hút, niềm phấn khởi cho các 
VĐV thi đấu trên sân và thắp lên ngọn 
lửa đam mê với môn bóng chuyền cho 
rất nhiều thế hệ trẻ.

ấn Tượng
Qua TừnG Mùa Giải

qua Hơn mười mùa THi đấu, VTV 
cup luôn để lại Trong lòng 
người Hâm mộ, Vận động Viên 
Và nHà Tổ cHức Dư âm Về nHững 
ngày THi đấu sôi nổi, nHững 
đường cHuyền đẹp mắT Và nHiều 
THànH TícH VượT Trội. Với các 
Vận động Viên THam gia giải Từ 
nHững ngày đầu, giải đấu đã để 
lại Trong Họ nHiều cảm xúc.

VĐV Ngọc Hoa (áo vàng)

VĐV Phạm Thị Yến (áo đỏ)
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cựu VĐV phạm Thị yến là một 
trong những chủ công vàng của bóng 
chuyền Việt nam giai đoạn 2005 - 2015 
với chiều cao tốt, sức bật cao và chắn 
bóng chuẩn. những giải đấu VTV cup 
trước đây, khán giả chứng kiến một 
phạm yến đầy mạnh mẽ với những pha 
ghi điểm ấn tượng, từ một chủ công trẻ 
đến người lĩnh trọng trách ghi điểm cho 
đội tuyển nước nhà. VTV cup đã mang 
đến cho cô những kỉ niệm đáng nhớ 
trong sự nghiệp. Kì VTV cup đầu tiên 
năm 2004 là khởi điểm thành công cho 
sự nghiệp của phạm yến trong vai trò 
VĐV  thì tại VTV cup năm nay, đánh 
dấu một trang mới trên con đường sự 
nghiệp làm huấn luyện viên (hLV) của 
cô mà khởi đầu là trợ lí hLV của đội 
tuyển Việt nam. 

VTV cup cũng là bệ phóng giúp cho 
hoa khôi bóng chuyền phạm Thị Kim 
huệ có những bước trưởng thành trong 
sự nghiệp thi đấu. Từ một VĐV trẻ, cô 
đã cùng ngọc hoa trở thành cặp đôi phụ 
công hàng đầu Đông nam Á. Ở tuổi 
35, Kim huệ vẫn còn rất máu lửa, luôn 
cháy hết mình trên sân với những bước 
chạy đầy khao khát . năm nay, trở lại 
đội tuyển tham dự VTV cup, cô chính 
là “đầu tàu” để giúp cho các VĐV trẻ tự 
tin trong từng trận đấu. 

Cảm xúC Thăng hoa
chắc hẳn khán giả còn nhớ những 

giọt nước mắt lăn dài trên má các cô 
gái và người hâm mộ khi đội tuyển 
Việt nam vào tới trận chung kết nhưng 
không chạm  tới  chiếc cúp vô địch. Với 
VĐV Kim huệ, cô nhớ nhất chính là 
lần đầu tiên VTV cup tổ chức vào năm 
2004 nhưng đội tuyển Việt nam không 
thể vào trận chung kết mà chỉ giành 

được hạng 4 chung cuộc. nhìn ánh mắt 
động viên của người hâm mộ, những 
cái bắt tay thể hiện sự yêu thương đội 
tuyển, các VĐV càng thêm quyết tâm 
luyện tập để dành tặng người hâm mộ 
món quà hạnh phúc nhất. Trải qua 
những lần cọ xát, luyện tập căng thẳng, 
đội tuyển của chúng ta đã đem đến cho 
người hâm mộ niềm vui vỡ òa khi đội 
tuyển Việt nam lần đầu tiên vô địch 
VTV cup vào năm 2007 và sau đó là 
các năm 2009, 2010, 2014.

VTV cup còn là nơi giao lưu văn 
hóa của các nước có đội tuyển tham dự 
giải. ngoài những trận đấu bóng căng 
thẳng trên sân thì các cô gái xinh đẹp ấy 
đã cùng nhau giới thiệu nét đẹp văn hóa 
của đất nước tới bạn bè quốc tế. Ở VTV 
cup 2016, tuy có ít thời gian chuẩn bị 
nhưng các đội tuyển đã biểu diễn nhiều 
tiết mục thể hiện được nét đặc trưng của 
từng đội bóng đến từ các quốc gia khác 
nhau. hay như VTV cup 2015, không 
chỉ dành thời gian luyện tập, thi đấu mà 
các cô gái  của đội tuyển Việt nam đã 
cùng nhau luyện tập hát cải lương, họ 
đã cố gắng để đem tới một món quà ý 
nghĩa cho người hâm mộ cũng như bạn 
bè quốc tế tham dự giải. Điều đó đã tạo 
cho VTV cup giống như một bức tranh 
đa màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc 
khác nhau.

sợi Dây gắn kếT Tình Cảm 
Từng mùa giải VTV cup trôi qua, 

các khán đài trong nhà thi đấu đều được 
người hâm mộ lấp đầy chỗ trống, họ 
cùng nhau reo hò cỗ vũ cho đội tuyển 
để tiếp sức cho các cô gái thăng hoa hơn 
trên sân. VĐV Kim huệ hạnh phúc chia 
sẻ: “chính nhờ VTV cup mà các khán 
giả hiểu hơn về bóng chuyền và biết tên 

từng vận động viên trong đội tuyển”. 
cựu VĐV phạm yến cũng bồi hồi nhớ 
lại: “ các kì VTV cup đã đi qua, đến 
với mỗi tỉnh thành thi đấu như: nam 
Định, Đắk Lắk, ninh Bình… tôi đều 
cảm nhận rất rõ tình cảm của khán giả 
dành cho bóng chuyền, cho các VĐV và 
hLV”. Với các khán giả không có điều 
kiện để xem, cổ vũ trực tiếp trên sân, 
thông qua màn hình ti vi cùng với các 
chương trình bình luận trực tiếp, các bản 
tin thể thao được phát sóng hàng ngày 
đã giúp họ dễ dàng theo dõi các trận thi 
đấu bóng chuyền, cổ vũ các đội bóng 
yêu thích. Từ đó, tình cảm giữa khán giả 
và các VĐV trở nên gần gũi, thân thiết. 

Trải qua hơn mười năm tổ chức, 
VTV cup chính là sợi dây gắn kết người 
hâm mộ với các cô gái bóng chuyền. 
Ở nơi đó có sự háo hức 
chờ đợi, những nụ cười 
hạnh phúc, những 
tràng pháo tay ròn 
rã cho các pha bóng 
đẹp. Đó còn là sự hòa 
trộn của hình ảnh lá 
cờ quốc kì tung bay, 
tiếng trống rộn ràng, 
tiếng hò reo cổ vũ, hay 
sự hụt hẫng, luyến tiếc 
khi giải đấu kết thúc. 

anh phươnG 
  Ảnh: hải hưnG

VĐV Kim Huệ

VT
VVTV Cup
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nhấn

sau hơn một thập kỉ tổ chức, 
giải bóng chuyền nữ quốc tế 
VTV cup luôn là giải đấu uy 
tín, nhận được sự cổ vũ nhiệt 

tình từ người hâm mộ bóng chuyền cả 
nước. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt 
nam đã có thành tích 4 lần giành cúp vô 
địch tại vào năm 2007, 2009, 2010 và 
năm 2014. có thể khẳng định, VTV cup 
là món ăn tinh thần không thể thiếu 
trong lòng người hâm mộ bóng chuyền 
cả nước.

hải hưnG - QuanG phÁT - Đỗ Đức

Niềm vui chiến thắng của 
đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 
đăng quang ngôi vô địch năm 2009

 Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup đã trở thành giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng 
chuyền châu Á, giải luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đài THVN

hành Trình
VTV cup



Tinh thần đồng đội là một phẩm chất 
không thể thiếu trong thể thao

15

Giải đấu luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt 
từ khán giả yêu bóng chuyền

Bản sắc văn hóa Việt Nam được 
giới thiệu tới VĐV, bạn bè quốc tế

 Đội tuyển bóng chuyền nữ VN 
đoạt ngôi Vô địch năm 2010

Ekip sản xuất chung vui cùng đội tuyển bóng 
chuyền nữ VN đoạt cúp vô địch giải năm 2010

Khán giả dành tình cảm đặc biệt cho các VĐV của đội tuyển VN - 
VĐV Linh Chi được khán giả chúc mừng sinh nhật ngay tại sàn thi đấu

VT
VVTV Cup

Tôn hoa Sen 2017
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cầu truyền hình Chung một con 
đường được chuẩn bị công phu 
bởi đội ngũ những người làm 

thời sự Đài ThVn và cơ quan thường 
trú VTV tại Lào. các ekip phóng viên 
và cả lãnh đạo Ban Thời sự đã vào 
cuộc từ rất lâu trước khi lên sóng trực 
tiếp. Đó là các cuộc họp bàn lên kịch 
bản, là những chuyến sang nước bạn 
Lào khảo sát, tìm kiếm nhân vật, ghi 
hình phóng sự… 

phóng viên nguyễn ngân cho 
biết, khi thực hiện các phóng sự cho 
cầu truyền hình, chị đã có cơ hội đến 
Vientiane và tỉnh cham pasak (nam 
Lào) để khám phá nhiều câu chuyện đặc 
biệt thú vị. Đó là hành trình theo chân 
anh hùng - đại tá Trần Thành (thầy giáo 
của lứa học trò đầu tiên tại ngôi trường 
đào tạo học sinh Lào đầu tiên trên đất 
Việt nam - trường Văn hoá số 2 Xuân 
Thành) sang Lào gặp lại các học sinh 
của mình. nguyễn ngân cũng đến thăm 
và có cuộc phỏng vấn đầy xúc cảm với 
vị nhạc sĩ đã 72 tuổi - duang Mixay, tác 

giả của 11 bản nhạc giao hưởng  
Lào - Việt chứa chan tình cảm, trong đó 
có bản Hồng Hà - Cửu Long.  
Bốn câu thơ của chủ 
tịch hồ chí Minh đã 
được ông phổ nhạc, 
trở thành bản nhạc 
được sử dụng phổ 
biến trong rất nhiều 
sự kiện quan trọng 
của hai quốc gia. Khi 
nguyễn ngân hỏi ông 
có nhớ Việt nam không, 
vị nhạc sĩ đã chỉ vào tim 
mình và nói: “Việt nam 
ở đây, trong tim tôi...”

Đó cũng là câu chuyện về bảo tàng 
Việt nam trên nước bạn Lào. những kỉ 
vật về sự gắn bó giữa quân đội và nhân 
dân hai nước được lưu giữ ngay tại nhà 
riêng của gia đình bà y Kun-la-vông 
giữa thủ đô Vientiane. Bà là con gái tỉnh 
trưởng Vientiane, đã trực tiếp nuôi giấu 
quân tình nguyện Việt nam và tham gia 
quân du kích pathet Lào. chồng bà cũng 

là một chiến sĩ chiến đấu tại vùng địch 
hậu Vientiane, nguyên tiểu đoàn trưởng 
Tiểu đoàn 21 Bộ chỉ huy lực lượng 
hoạt động vùng địch hậu, sau được 
phong anh hùng dân tộc... Giờ chồng 
bà đã mất, ước nguyện cuối đời của ông 
là mong những kỉ vật này sẽ nhắc nhở 
thế hệ hôm nay về những gian khổ, hi 

sinh, đùm bọc “hạt gạo xẻ đôi, 
cọng rau bẻ nửa” giữa quân 

đội và nhân dân hai nước. 
suốt cả chặng đường 

hợp tác Việt - Lào từ quá 
khứ đến hiện tại với rất 
nhiều câu chuyện cảm 
động về tình hữu nghị 

giữa nhân dân hai nước 
sẽ được khắc họa trong cầu 
truyền hình qua các phóng 
sự và các cuộc giao lưu, trò 
chuyện trực tiếp ngay tại 

sân khấu. cầu truyền hình cũng đem 
đến những tiết  mục văn nghệ đặc sắc 
của các nghệ sĩ Việt nam và Lào, các 
màn trình diễn thời trang độc đáo… dẫn 
chương trình là BTV - Mc Kim ngân 
(đầu cầu hà nội) và Xuân Tùng (đầu 
cầu Lào) cùng hai Mc người Lào ở mỗi 
đầu cầu.

p.V

cầu truyền hình Việt - Lào
Chung một con đường

CHuNG MộT CoN ĐườNG là cHương TrìnH đặc biệT được nối cầu 
Truyền HìnH Trực Tiếp giữa THủ đô VienTiane (lào) Và THủ đô Hà 
nội (ViệT nam) nHân kỉ niệm 40 năm Hiệp ước Hữu ngHị Và Hợp Tác 
ViệT - lào Và kỉ niệm 50 năm THiếT lập quan Hệ ngoại giao Hai 
nước. cHương TrìnH lên sóng lúc 20H ngày 17/7 Trên VTV1.

Bà Y Kun-la-vông, người từng nuôi giấu cán bộ Việt Nam... 
và bảo tàng gia đình với những kỉ vật về sự gắn bó giữa hai nước

PV Nguyễn Ngân và nhạc sĩ 
quốc gia Duamixay Likaya

Đại tá, anh hùng Trần Thành (thứ tư từ trái sang) 
đang giao lưu văn nghệ
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so Với nHiều cuộc THi ca 
HáT có pHong độ kHá THấT 
THường qua mỗi mùa pHáT 

sóng, GiọNG HÁT ViệT NHí cHo 
THấy sự ổn địnH Về sức HúT 

lẫn cHấT lượng THí sinH. 
cHương TrìnH Dự kiến sẽ 
Trở lại màn ảnH nHỏ Vào 

cuối THáng 7 này Trên VTV3. 

bấT ngờ mới đến Từ Dàn hlv
Mỗi năm, Giọng hát Việt nhí 

(GHVN) đều ghi nhận sự xáo trộn đáng 
kể trên hàng ghế đỏ quyền lực 
với ra đi hay xuất hiện 
của các hLV. năm 
2017 cũng không 
phải là ngoại lệ. 
ngoại trừ Vũ 
cát Tường trở 
lại để tiếp tục 
tìm kiếm, dẫn 
dắt các giọng 
ca nhí đầy 
triển vọng, hai 
chiếc ghế còn 
lại đều thuộc về 
những cái tên mới: 
soobin hoàng sơn - 
chàng ca sĩ trẻ thăng tiến nhanh 
nhất thời gian qua và cặp đôi ca sĩ 
hương Tràm - nữ nhạc sĩ Tiên cookie. 

Về mặt năng lực, có thể khẳng định 
đây là những ca sĩ, nhạc sĩ văn minh, 
tươi trẻ đang có tầm ảnh hưởng lớn 
trong làng nhạc Việt hiện tại. Với khán 
giả truyền hình, nếu như soobin hoàng 
sơn, Vũ cát Tường và hương Tràm đều 
là những nhân tố được phát hiện, chắp 
cánh tài năng qua các cuộc thi truyền 
hình như Giọng hát Việt, Hòa âm ánh 
sáng thì nữ nhạc sĩ cá tính với những 
bản tình ca ăn khách - Tiên cookie là 
khách mời yêu thích trong khá nhiều 
chương trình trên VTV mà gần đây nhất 
là Muôn màu showbiz với những chia sẻ 
thẳng thắn về quan điểm sáng tác. Điều 
đáng nói hơn ở bộ tứ quyền lực mới này 
là ý thức, tinh thần làm việc chăm chỉ, 

không ngừng cố gắng hết mình để bứt 
phá ngoạn mục tiến tới vị trí như hiện 
tại. Đây là điều khiến họ thuyết phục 
ở vị trí huấn luyện viên, qua đó truyền 
cảm hứng, dẫn dắt thí sinh nhí. 

sẽ không có gì bàn cãi nếu vị trí ghế 
đôi vốn được thiết kế cho những cặp 
thân thiết hoặc có mối quan hệ gắn bó 
đặc biệt trong mùa thi 2017 được dành 
cho soobin hoàng sơn và 
Tiên cookie bởi ca 
khúc ghi dấu sự 
hợp tác của 

họ - Phía sau một cô gái - là sản phẩm 
âm nhạc nổi bật hàng đầu thời gian qua. 
nhưng việc kết hợp hương Tràm với 
Tiên cookie lại là một chủ ý đầy bất ngờ 
từ chương trình, qua đó hứa hẹn thí sinh 
về với đội ghế đôi này sẽ không chỉ được 
đào tạo kĩ càng về khả năng ca hát nhờ 
kinh nghiệm từ hương Tràm mà rất có thể 
sẽ có cơ hội thể hiện những ca khúc mới 
toanh từ nhạc sĩ mát tay Tiên cookie.

Tài năng nhí mới nào sẽ  
đốn Tim khán giả?

Qua 4 mùa phát sóng trước đó, 
GHVN đã giới thiệu hàng loạt thí sinh 

rất xuất sắc làm nên thương hiệu, niềm 
tự hào cho chương trình: Quang anh, 
phương Mỹ chi, Thiện nhân, hồng 
Minh, công Quốc... Quán quân mùa 
thi 2016 nhật Minh mới đây đã xóa tan 
mọi nghi ngờ về khả năng của em bằng 
màn trình diễn bùng nổ khi sánh vai 
cùng các ca sĩ ngôi sao trong đêm nhạc 
Tuổi thơ tôi. ngay cả một số thí sinh 
chưa may mắn tiến xa ở GHVN nhưng 

từ nền tảng được phát hiện, đào tạo 
của chương trình đã có bước tiến 

khá ấn tượng tiêu biểu như 
Đoàn Thế Lân - thành viên 
của đội Lam Trường năm 
2014 - với màn ra mắt ấn 
tượng tại cuộc thi mới Sing 
My Song (Bài hát hay nhất) 

và hiện là thành viên của 
nhóm nhạc được yêu 

thích Monstar.
năm 2017, 

GHVN vẫn 
tiếp tục là 
chương 
trình thu 
hút đông 

đảo thí sinh 
đăng kí dự thi. 

những vòng  sơ 
tuyển tại hà nội và  

Tp hồ chí Minh luôn trở nên quá tải 
với hàng nghìn bạn nhỏ đam mê âm 
nhạc. Việc mở rộng độ tuổi từ 4 - 15 
(thay vì 9 đến 15 như các mùa trước) đã 
mở tung cơ hội không chỉ cho các thí 
sinh mà cả với đội ngũ tuyển chọn để 
không bỏ lỡ những giọng ca trời phú. 
Bên cạnh những giọng ca xuất sắc được 
chọn lựa từ các vòng sơ tuyển trực tiếp 
và trực tuyến, mỗi mùa GHVN luôn trở 
nên thú vị hơn với cuộc thử sức của 
nhiều thí sinh khá đặc biệt. hãy cùng 
chờ đón xem, giọng ca nhỏ tuổi nào sẽ 
lại làm khán giả phải tiếp tục xôn xao 
như những mùa thi trước?

hươnG huyền

Giọng hát Việt nhí 2017
Cuộc thử sức của các thí sinh đặc biệt

Soobin Hoàng Sơn

Hương Tràm

Tiên Cookie

Nhật Minh -  
Quán quân 2016
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Bộ phim xoay quanh mối tình của 
3 nhân vật: hoàng dũng, nguyệt 
hằng và diễm Quỳnh. nguyệt 

hằng và diễm Quỳnh là bạn thân. họ 
sống ở một làng chài khó khăn và bận 
rộn. nguyệt hằng mơ ước trở thành diễn 
viên, còn diễm Quỳnh thì mơ ước trở 
thành người mẫu. Tốt nghiệp phổ thông, 
đôi bạn khăn gói lên TphcM để hiện 
thực hóa ước mơ của mình. cuộc gặp gỡ 
với hoàng dũng, chàng lãng tử làm nghề 
gỗ cũng đam mê điện ảnh, tốt nghiệp 
khoa đạo diễn đã mở ra câu chuyện phim 
với biết bao biến cố. Bên cạnh công việc 
là tình yêu tay ba giữa Quỳnh, hằng và 
dũng khiến mọi người đau đớn, đôi lúc 
xa cách. nhưng cuối cùng, dũng và hằng 
nhận ra trái tim họ có cùng nhịp đập và 
không thể sống thiếu nhau, họ cùng dìu 
dắt nhau đến đỉnh của sự nghiệp.

Trước đây đã có nhiều bộ phim khai 
thác mảng đề tài này, tuy nhiên, Thảm đỏ 
phần nào phản ánh được những góc khuất 

của thế giới nghệ sĩ thời hiện 
đại với những mưu đồ hãm hại 
nhau. Bản thân những người 
trẻ khi tìm kiếm cơ hội để đạt 
được mơ ước, được làm công 
việc yêu thích không hề dễ 
dàng, nhưng nỗ lực, khả năng và tính 
cách của mỗi người sẽ đưa họ đi theo một 
hướng khác nhau. Tuy nhiên, giá trị của 
nghệ thuật đích thực, của người biết xác 
định và kiên định với con đường đó sẽ có 
được kết quả tốt. Đó cũng là thông điệp 
của bộ phim Thảm đỏ. 

Tham gia phim là những gương mặt 
tên tuổi như: chi Bảo, Lương Thế Thành, 
huỳnh anh Tuấn, phạm rứa, nguyễn 
Tấn, La Thành… Trong đó, diễn viên chi 
Bảo được lựa chọn đóng đại gia Việt kiều 
John Lee, một nhà sản xuất phim. Đóng 
vai cặp bạn thân nhiều sóng gió là hai nữ 
diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng hoàng 
oanh (vai nguyệt hằng) và phan Thị Mơ 
(vai diễm Quỳnh). ngoài ra, phim còn có 

sự tham gia của nhiều nữ diễn viên như: 
Thanh nga, phạm Thu Thủy, cẩm hồng, 
Mai Bảo ngọc… 

ưu điểm lớn nhất của bộ phim Thảm 
đỏ là phần quay phim được đầu tư kĩ 
lưỡng trong từng khuôn hình khiến phần 
hình ảnh vô cùng đẹp mắt và lôi cuốn. 
Âm nhạc trong phim cũng được chăm 
chút cẩn thận với ca khúc khá hay cũng 
là một điểm cộng cho bộ phim này. Với 
sự kết hợp của đạo diễn hàn Quốc Kim 
hyo young và đạo diễn Việt nam Thanh 
hòa, bộ phim Thảm đỏ hứa hẹn sẽ thú vị 
và hấp dẫn với khán giả. 

sônG Đào

Từ THáng 7, THay cHo Việc cHỉ pHáT lại pHim cũ, kHung giờ 
21H Trên kênH VTV6 sẽ pHáT nHững bộ pHim mới.  36 Tập THảM 
Đỏ của cặp đạo Diễn Hàn quốc - ViệT nam: kim Hyo young Và 
THanH Hòa là bộ pHim mới lên sóng kHung giờ này Từ THứ 
Hai đến THứ sáu Hàng Tuần Từ ngày 29/6. 

những cạm bẫy showbiz 
trong Thảm đỏ

X in chào hạnh phúc gồm những 
tiểu phẩm tình huống chuyển 
tải câu chuyện về cuộc sống 

bình dị nhưng sâu sắc, hài hước và ẩn 
chứa nhiều bài học ý nghĩa. hàng loạt 
gương mặt diễn viên hài được khán 
giả yêu thích trong thời gian qua: Lê 
Khánh, Tấn Beo, chí Tài, Việt hương, 
cát phượng, Minh nhí, anh Đức, cặp 
đôi Tiến Luật - Thu Trang… cùng một 

số cây hài trẻ sẽ cùng tham gia Xin chào 
hạnh phúc để mang đến tiếng cười trào 
phúng, phê phán những thói hư tật xấu 
hàng ngày, bên cạnh đó cũng không thiếu 
những giây phút lắng đọng, giàu cảm xúc 
để lại nhiều suy nghĩ cho khán giả.

phim lên sóng VTV3 vào 20h tối từ 
thứ hai đến thứ năm hàng tuần từ ngày 
10 /7.

h.h

Xin chào hạnh phúc
Ẩn chứa bài học bình dị nhưng sâu sắc
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Một loạt thay đổi được thực hiện 
nhằm mục đích giúp khán giả 
cảm nhận được từng hơi thở, 

từng nhịp đập thị trường trong các tin tức 
nóng hổi cập nhật xuyên suốt hệ thống 
bản tin Tài chính kinh doanh (TcKd) từ 
sáng đến tối. Theo đó, tất cả các thông tin 
liên quan đến thị trường tài chính, chứng 
khoán, ngân hàng, tiền tệ, bất động sản, 
hàng hóa, tiêu dùng, lao động, thị trường 
ý tưởng kinh doanh; tất cả các biến động 
thị trường ảnh hưởng đến mỗi người dân, 
nhà đầu tư, doanh nghiệp, và cả nền kinh 
tế… đều được cập nhật trong hệ thống bản 
tin TcKd (VTV1) từ ngày 3/7. Để bám 
sát từng nhịp đập thị trường, bản tin sẽ 
dành thời lượng lớn hơn để phản ánh, phân 
tích các biến động trên thị trường chứng 
khoán - hàn thử biểu của nền kinh tế. 

Trong bản tin TcKd sáng (7h), lần 
đầu tiên tiểu mục Hôm nay có gì và 
Trước giờ giao dịch sẽ ra mắt khán giả. 
Đặc biệt, với chuyên mục Trước giờ giao 
dịch dành riêng cho các nhà đầu tư chứng 
khoán, chỉ trong vài phút, các phóng 
viên chuyên mảng chứng khoán sẽ điểm 
nhanh thông tin quan trọng về các công 
ty niêm yết và thị trường, những thông tin 
có khả năng tác động trực tiếp đến biến 
động giá chứng khoán... Bản tin sẽ cung 
cấp cho khán giả tin tức về thị trường cổ 
phiếu, trái phiếu từ các nguồn uy tín như 

sở Giao dịch chứng khoán hà 
nội, kênh Bloomberg… Bên 
cạnh thị trường trong nước, 
những biến động nóng hổi trên khắp các 
thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu sẽ 
được các biên tập viên quốc tế cập nhật 
trong đêm để kịp lên sóng trong bản tin 
đầu ngày mới.

Liên thông đến bản tin TcKd trưa 
(12h30), nhóm phóng viên theo dõi thị 
trường sẽ tường thuật những diễn biến 
chính của biến động giao dịch trên ba sàn 
hnX, hsX và upcom. Trong đó, không 
thể bỏ qua những câu chuyện nóng của 
doanh nghiệp niêm yết, những tăng giảm 
đột biến của các cổ phiếu đáng chú ý 
qua phân tích của các chuyên gia chứng 
khoán uy tín. Tiểu mục Góc nhìn thị 
trường sẽ là những cuộc phỏng vấn độc 
quyền của bản tin TcKd với các doanh 
nhân, chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định 
chính sách hàng đầu trong và ngoài nước 
để có được góc nhìn, phân tích sắc sảo về 
các xu hướng mới trên thị trường.

Đến Bản tin TcKd tối (21h30), 
chương trình sẽ điểm lại những thông tin 
nóng trên thị trường không thể bỏ qua 
trong ngày; phân tích, bàn luận một câu 
chuyện kinh tế nổi bật dưới góc nhìn đa 
chiều trong chuyên mục Big News. ngoài 
ra, Cụm tin chính sách cũng cập nhật các 
thay đổi mới nhất trong chính sách kinh 

tế có tác động trực tiếp đến thị trường 
như việc quyết định thông qua một dự án 
giao thông hay ban hành chính sách hỗ 
trợ một ngành nghề...

Tham gia dẫn các bản tin TcKd là 
những gương mặt biên tập viên tài chính 
được nhiều khán giả yêu mến như: ngọc 
Trinh, Minh hằng, hữu Trí, phương My, 
Minh hậu, Vĩnh Trọng… họ sẽ tham 
gia suốt quá trình thực hiện bản tin từ 
khâu phát hiện đề tài đến khi lên sóng. 
ngoài ra, hậu trường bản tin là những 
phóng viên, biên tập viên kinh tế nhiều 
năm kinh nghiệm và đã gắn bó với Bản 
tin TcKd từ những ngày đầu như: diệu 
Trang, Trần hà, Việt hoàng…

sau 11 năm phát triển từ Bản tin Tài 
chính - chương trình truyền hình đầu tiên 
về thông tin tài chính, Bản tin TcKd 
của Trung tâm tin tức VTV24 đã không 
ngừng thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của khán giả. những thay đổi 
lần này không nằm ngoài mục đích đổi 
mới chương trình, để Bản tin TcKd tiếp 
tục là người đồng hành khách quan, đáng 
tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, giới 
đầu tư, các nhà hoạch định chính sách 
cũng như các khán giả quan tâm đến thị 
trường tài chính.

diệp chi

Bản tin Tài chính kinh doanh

BÁM sÁT TừnG 
nhịp Đập Thị TrườnG

Từ ngày 3/7, Hệ THống bản Tin 
Tài CHíNH kiNH doaNH sẽ có THêm 
nHiều THay đổi THeo Hướng bám 
sáT THông Tin THị Trường Hơn 
nữa Với sự xuấT Hiện của nHiều 
Tiểu mục mới. 

Kết nối với các cơ quan 
thường trú VTV ở nước ngoài
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hơn 6 tháng lên sóng VTV9, Kết 
nối miền Tây đã và đang trở 

thành điểm hẹn quen thuộc với khán 
giả phía nam, đặc biệt là người dân 
vùng đồng bằng sông cửu Long. 
Trong thời gian tới, để chương trình 
ngày càng gắn bó với khán giả, đặc 
biệt là khán giả khu vực đồng bằng 
sông cửu Long, ekip thực hiện 
chương trình Kết nối miền Tây nói chung và tiểu mục Chuyện hai lúa nói riêng 
sẽ đổi mới cả nội dung và hình thức thể hiện. Ekip sản xuất sẽ tăng cường hơn 
hình thức thể hiện trải nghiệm bởi có sự gần gũi và dễ được khán giả đón nhận 
hơn. Về nội dung, ekip sẽ đẩy mạnh khai thác đề tài về nông nghiệp của đồng 
bằng sông cửu Long và những câu chuyện nông sản sạch, nông sản an toàn để 
thu hút khán giả.

nT

Kết nối miền tây đổi mới về nội dung và hình thức

Trải qua 7 mùa giải, Liên hoan phim 
ngắn scTV (do Trường cao đẳng 

Truyền hình tổ chức) đã trở thành một sân 
chơi ý nghĩa, thiết thực với các bạn sinh 
viên. năm nay, các tác phẩm dự thi theo 
ba thể loại: MV ca nhạc, phim ngắn và 
phóng sự. nếu thể loại phim ngắn và MV 
ca nhạc là cơ hội cho các bạn sinh viên 
đảm nhận vai trò của diễn viên, đạo diễn 
và quay phim truyền hình, thực hiện những 
công việc như lên kịch bản, làm diễn viên 
và sáng tạo nhiều góc máy nghệ thuật thật 
đẹp mắt; thì các tác phẩm ở thể loại phóng 

sự cũng cho thấy sự “lăn xả” vào thực tiễn 
cuộc sống của các bạn trẻ. Liên hoan phim 
ngắn scTV là cơ hội để các bạn cùng nhìn 
nhau và học tập, rút ra cho mình những 
bài học kinh nghiệm. những tác phẩm 
phóng sự có mặt tại vòng chung khảo 
đều có chất lượng rất tốt, việc chọn ra tác 
phẩm xuất sắc nhất đã khiến BGK phải 
cân nhắc kĩ lưỡng. Kết quả, từ 457 tác 
phẩm gửi về, BTc đã chọn ra 9 tác phẩm 
xuất sắc để trao giải.

h.My

khánh vy sẽ là chủ xị của  
8 iELtS mùa 2

liên hoan phim ngắn sCTv
sân chơi ý nghĩa, thiết thực

Biệt đội vui nhộn là một game show dựa 
trên nền tảng các trò chơi thể thao vận 

động, đề cao tính dẻo dai, nhanh nhẹn và sự 
khéo léo. Đối tượng tham gia trò chơi này từ 
18 đến 45 tuổi, là công dân Việt nam hoặc 
người nước ngoài. hai đội sẽ tranh tài với 
nhau để vượt 
qua các môn 
thể thao rất đặc 
thù của chương 
trình. Đội 
thắng cuộc sẽ 
nhận được giải 
thưởng là 20 
triệu đồng. Một 
đội bao gồm 5 
người, không 
phân biệt nam 
nữ, với tiêu chí nhanh nhẹn, thể lực tốt, ham 
thích thể thao. Biệt đội vui nhộn hứa hẹn là 
game show hài hước, “quậy phá” bậc nhất 
VTV3. chương trình đã hoàn tất quá trình 
tuyển chọn người chơi và đã bắt đầu ghi hình. 
Được biết, ban tổ chức đã tìm ra được các đội 
chơi phù hợp với tiêu chí “quậy hết sức” để 
mang lại thật nhiều tiếng cười cho khán giả.

Chương trình dự kiến phát sóng vào 20h00 
Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, từ 23/7.

nT

ra mắt gameshow 
biệT đội vui nhộn

sau khi là khách mời của 8 IELTS mùa 1, Khánh 
Vy - người được biết đến với khả năng nói 7 

ngôn ngữ một cách trôi chảy sẽ tiếp tục xuất hiện 
trong mùa 2 với vị trí chủ xị tập sự. Không chỉ 
chia sẻ những bí quyết học tiếng anh và sở thích 
của bản thân, Khánh Vy còn giúp bạn xem truyền 
hình tham gia nhiều trải nghiệm thú vị, bất ngờ 
trong các phần chơi trải nghiệm kì thi iELTs của 
chương trình. Thông qua đó, khán giả sẽ nắm được 
bí quyết luyện thi, luyện nói, luyện viết, ngữ pháp 
quan trọng và cả những lời khuyên nho nhỏ để chinh phục kì thi iELTs hoặc đơn 
giản là nâng cao trình độ tiếng anh.

y. T

http://vtv.vn/vtv9.html
http://vtv.vn/ket-noi-mien-tay.html
http://vtv.vn/ket-noi-mien-tay.html
http://vtv.vn/goc-khan-gia/kham-pha-hau-truong-chuong-trinh-ket-noi-mien-tay-20170222171957856.htm
http://vtv.vn/8-ielts.html
http://h.my/
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Là một trong 
những cuộc thi 

rất được yêu thích 
trên kênh VTV3 về 
ý chí thay đổi vóc 
dáng, Bước nhảy 
ngàn cân chuẩn 
bị trở lại để mang 
đến cơ hội lột xác 
cho các thí sinh dư 
cân, đam mê nhảy 
múa. Vòng tuyển sinh trực tiếp sẽ diễn ra tại hà nội (ngày 16/7) 
và Tp hồ chí Minh (23/7). Bên cạnh đó, cơ hội đến với chương 
trình thông qua cuộc tuyển chọn trực tuyến cũng nhận được nhiều 
sự quan tâm. Tất cả công dân Việt nam tuổi đời từ 18 trở lên đều 
có thể tham gia vòng thi trực tuyến thông qua clip tự quay có thời 
lượng tối đa 3 phút gửi về fanpage của chương trình. ngoài tiêu 
chí bắt buộc về chỉ số cân nặng, để được lựa chọn, thí sinh cần thể 
hiện được khả năng, tình yêu nhảy múa, mong muốn cũng như ý 
chí quyết tâm giảm cân một cách khoa học thông qua chế độ dinh 
dưỡng và tập luyện. 

K.M

Bước nhảy ngàn cân 
mùa thứ ba khởi động

phim truyền hình Sống chung 
với mẹ chồng được thực 

hiện dựa trên cuốn tiểu 
thuyết cùng tên của tác giả 
Trung Quốc - phù Thủy 
dưới Đáy Biển (tên thật 
là Giả hiểu). dưới bàn tay 
của đạo diễn Vũ Trường 
Khoa, phim đã gây bão màn 
ảnh nhỏ Việt. Với sức hút bất 
ngờ, Sống chung với mẹ chồng 
đã được tăng tần suất phát sóng từ 
2 tập/tuần lên 3 tập/tuần. cùng với đó, bộ phim 
cũng được kéo dài thêm 2 tập thay vì 32 tập như đã thông 
báo. Để đáp lại những tình cảm khán giả dành cho Sống 
chung với mẹ chồng, trong hơn 2 tháng qua, Đài Truyền hình 
Việt nam quyết định phát lại bộ phim này trên sóng VTV3 
ngay sau khi phim kết thúc trên sóng VTV1. 

34 tập phim sống chung với mẹ chồng được phát lại lúc 
13h50 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV3.

Lh

Sống chung với mẹ chồng 
phát lại trên vTv3

series phim truyền hình đầu tiên của kênh national 
Geographic (natGeo) - Genius (Thiên tài) đã có mùa mở 

màn ấn tượng cùng nhân vật nhà bác học albert Einstein. 
Khác với dự đoán của khán giả rằng loạt phim sẽ đi theo 
hướng khoa học, nhà sản xuất lại khẳng định họ muốn mang 
tới câu chuyện về những người xuất chúng 
ở nhiều lĩnh vực, những người có thể 
làm thay đổi cả thế giới theo nhiều 
cách. danh họa Tây Ban nha pablo 
picasso được xem như người sáng 
lập cho trường phái lập thể trong 
hội họa với nhiều tác phẩm đắt giá 
nhất thế giới. picasso cũng là một 
danh họa có đời tư rất đáng chú ý 
với những mối tình nức tiếng để lại 
dấu ấn sâu sắc trong xu hướng hoạt động 
nghệ thuật. Quan điểm chính trị cũng là 
một điểm gây nhiều tranh cãi khác ở picasso khiến ông hội 
tụ nhiều yếu tố để trở thành một nhân vật truyền hình thu hút. 
Theo đà phát triển của loạt phim Genius, không loại trừ khả 
năng, nhân vật chính cho mùa thứ ba sẽ là một phụ nữ.

h.L

Danh họa pablo picasso là nhân vật 
tiếp theo của loạt phim gEniuS

Bộ phim truyền hình của nước anh - Downton Abbey (Lâu đài 
Downton) đã khép lại hành trình vinh quang của mình vào 

cuối năm 2015 cùng số lượng khán giả theo dõi và số đề cử, giải 
thưởng được ghi vào kỉ lục Guinness. Tuy nhiên, trước sức ảnh 
hưởng quá lớn từ bộ phim cũng như nhận thấy sự yêu thích đặc 
biệt của công chúng với đề tài cổ trang, những người thực hiện 
Downton Abbey cho biết, họ đang chuẩn bị để có thể đưa phiên 
bản điện ảnh của phim vào guồng sản xuất trong năm 2018. Bên 
cạnh một kịch bản đủ hấp dẫn, xứng tầm với những gì khán giả đã 
từng được thưởng thức, sự quay trở lại của các diễn viên ngôi sao, 
chắc chắn Downton Abbey mới phải kế thừa, thậm chí nâng tầm 
đầu tư về mặt bối cảnh, phục trang từng làm nên thương hiệu cho 
bộ phim truyền hình. 

V.p

DownTon abbey 
chuẩn bị tái ngộ khán giả

BNNC 2016

Danh họa Picasso
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VT
VĐối 

Thoại

Thảo Linh có thể chia sẻ rõ hơn về 
dự án này?

Shifting Cities - sự dịch chuyển khí 
hậu của các thành phố, mang đến những 
so sánh trực quan về khí hậu thành 
phố bạn đang sống sẽ thay đổi giống 
như thành phố nào hiện tại. Qua đó, 
người dân trên khắp thế giới sẽ nhận thức 
được tương lai khắc nghiệt nếu như chúng 
ta không thay đổi và cùng nhau đóng góp 
làm chậm quá trình biến đổi khí hậu. Với 
Việt nam, thành phố được lựa chọn là 
thủ đô hà nội, nơi cũng sẽ chịu những tác 
động rất lớn từ biến đổi khí hậu và 
từ chính quá trình phát triển đô thị. dự 
án lần này có sự tham gia của 12 đài 

truyền hình lớn trên thế giới trong đó 
có MétéoMédia của canada, TVE của Tây 
Ban nha, nova TV của Bulgari, VTM 
nieuws của Bỉ, saBc của nam phi, ZdF 
của Đức… và VTV của Việt nam.

Đây có phải là sản phẩm tiếp theo 
trong chuỗi các dự án do Tổ chức khí 
tượng thế giới phát động mà Đài THVN 
đã tích cực tham gia, được cộng đồng 
quốc tế đánh giá cao?

Đúng như vậy, đây là sản phẩm thứ 3 
trong series các chiến dịch truyền thông 
toàn cầu về biến đổi khí hậu mà VTV 
đã thực hiện sau Bản tin 2050 và Tác 
động của biến đổi khí hậu tới di sản văn 
hóa thế giới Hội An vào các năm 2014, 

Tác phẩm của VTV 
sẽ Được QuảnG BÁ 

Trên Toàn cầu

Vừa qua, Tổ cHức kHí Tượng 
THế giới đã pHáT động 

cHiến DịcH Truyền THông 
mới Trên Toàn cầu mang 

Tên SHifTiNG CiTieS. các đài 
Truyền HìnH Trên THế giới 

được mời cùng THam gia 
sản xuấT cHuỗi ViDeo để 

giúp người Dân Hiểu rõ Hơn 
Về biến đổi kHí Hậu. ở VTV, 
bTV THảo linH - Trung Tâm 
Truyền HìnH THời TiếT Và 

cảnH báo THiên Tai - 
là người được giao nHiệm 

Vụ đặc biệT này. 

Hình ảnh thực hiện Video Shifting Cities - Hanoi 2100
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2015. Điều này thể hiện cam kết mạnh 
mẽ của Đài ThVn trong nỗ lực chung 
của thế giới, nhằm thay đổi nhận thức 
của người dân, xây dựng môi trường 
sống an toàn trước biến đổi khí hậu. Điều 
này đã được Tổ chức Khí tượng thế giới 
cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận và 
đánh giá cao. 

Trung tâm Truyền hình Thời tiết 
và Cảnh báo Thiên tai đã xây dựng 
chương trình với kịch bản phát triển 
riêng cho thủ đô Hà Nội về những nguy 
cơ, hệ lụy có thể xảy ra khi môi trường 
sống khắc nghiệt hơn trong tương lai. 
ekip thực hiện chương trình hẳn đã có 
những nghiên cứu và thực hiện rất kì 
công để có được các sản phẩm gây hiệu 
ứng mạnh tới khán giả? 

các sản phẩm truyền thông về Biến 
đổi khí hậu luôn thách thức những người 
thực hiện. Khó khăn lớn nhất là việc rất 
thiếu thông tin, những nghiên cứu khoa 
học về tác động của Biến đổi khí hậu với 
những khu vực cụ thể ở Việt nam mà lần 
này là câu chuyện của hà nội, điều gì có 
thể xảy ra và sẽ tác động đến đời sống 
người dân như thế nào. Từ công bố của 
Trung tâm Khí hậu hoa Kỳ, kết hợp tìm 
kiếm các nghiên cứu của quốc tế, chúng 
tôi đã làm việc cùng với các giáo sư đầu 
ngành về Biến đổi khí hậu và y tế của Việt 
nam để xây dựng kịch bản khoa học về 
tương  lai khí hậu mùa hè của hà nội và 
những tác động trực tiếp tới đời sống của 
người dân Thủ đô. 

Thách thức tiếp theo là kể một câu 
chuyện khoa học sao cho gần gũi, dễ 
hiểu và gây được hiệu ứng mạnh với khán 
giả. chúng tôi tính toán để tận dụng tối 

đa thế mạnh đồ họa với hệ thống trường 
quay ảo hiện đại của Đài ThVn. Ý tưởng 
đồ họa cần phải đặc sắc, thể hiện được nội 
dung một cách sinh động, hấp dẫn  người 
xem. sản phẩm là sự nỗ lực của cả ekip, 
từ biên tập khí tượng, biên tập tin, đồ họa 
mô phỏng đến dựng hậu kì.

Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền 
tải tới khán giả cũng là lời mà ngài petter 
Taalas, Tổng thư kí Tổ chức Khí tượng 
thế giới đã phát biểu: “những tình huống 
xấu nhất trong tương lai mà các tác phẩm 
đã nêu sẽ không xảy ra nếu chúng ta hành 
động ngay để giảm lượng khí nhà kính 
toàn cầu”.

Sau khi lên sóng, chương trình đã 
được khán giả đón nhận ra sao?

chúng tôi đã xây dựng 3 phiên bản cho 
các chương trình Thời sự khác nhau như: 
Chào buổi sáng, phóng sự tiêu điểm của 
bản tin Thời sự 19h và chuyên mục Kiến 
tạo trong 90 phút để hiểu phát trên kênh 
VTV1 Đài ThVn. chương trình được lên 
sóng đúng vào thời điểm thủ đô hà nội 
và cả Bắc Bộ đang phải trải qua đợt nắng 
nóng lịch sử nên đã nhận được sự quan 
tâm lớn của khán giả. 

Vậy sản phẩm này sẽ được WMo 
quảng bá như thế nào? 

chúng tôi đã gửi sản phẩm cho Tổ 
chức Khí tượng thế giới và phối hợp với 
họ để gắn phụ đề tiếng anh, pháp, Tây 
Ban nha. dự kiến chương trình sẽ được 
quảng bá rộng rãi trên toàn cầu thông 
qua hệ thống của Liên hợp quốc và một 
số kênh khác vào ngày 10/7. Thời điểm 
phát sóng của series chương trình được 
lựa chọn vào đầu tháng 7 cũng là giai 
đoạn cao điểm của mùa hè ở Bắc bán cầu 
nhằm tăng hiệu ứng thu hút người xem 
cao nhất.

Việc tham gia sản xuất các dự án 
quốc tế có ý nghĩa như thế nào để góp 
phần khẳng định uy tín, vị thế của VTV 
trên trường quốc tế. Đã có nhiều chương 
trình tham gia vào các dự án của WMo 
và từng đoạt giải thưởng quốc tế, vậy 
điều gì khiến Thảo Linh tự tin thực hiện 
những chương trình này?

Làm việc trong môi trường năng động 
của VTV đòi hỏi tôi phải không ngừng nỗ 
lực. Từ đây tôi có cơ hội được tham gia 
vào các dự án quốc tế, được đại diện VTV 
hòa nhập với cộng đồng thế giới trong 
lĩnh vực truyền thông về thời tiết, thiên 
tai và biến đổi khí hậu. Tôi luôn thực 
hiện các chương trình truyền thông với 
tư duy của một người nghiên cứu khoa 
học để phản ánh một cách trung thực 
nhất vấn đề của Việt nam. Với đội 
ngũ những người thực hiện yêu nghề và 
trách nhiệm cùng các phương tiện kĩ thuật 
hiện đại tại VTV, tôi luôn tự tin khi thực 
hiện các sản phẩm truyền hình để các 
nước trên thế giới hiểu hơn về đời sống 
dân cư và khí hậu ở Việt nam.

Xin cảm ơn chị!
nGọc Mai (Thực hiện)

BTV Thảo Linh Tác 
nghiệp  tại Hội 

nghị LHQ về Khí 
hậu COP21, 
 Paris, Pháp

“Lại thêm một tác phẩm đặc biệt nữa của VTV, cả mạch truyện và cách thể hiện 
hình ảnh đều rất tuyệt vời. Đóng góp mới nhất của VTV cho chiến dịch nâng 
cao nhận thức về khí hậu của WMO, cung cấp bức tranh hấp dẫn về một khí 
hậu ấm lên có thể ảnh hưởng như thế nào đến người dân Hà Nội khi nhiệt độ 
mùa hè tiếp tục tăng. Bằng cách phát hiện những tác động của biến đổi khí hậu 
toàn cầu ở cấp địa phương và quốc gia, từ tác động với thành phố biển xinh 
đẹp Hội An tới những người dân ở đô thị, các chương trình của VTV sẽ giúp 
mọi người dân nắm bắt được tầm quan trọng thực sự của biến đổi khí hậu” - 
nhận xét của ngài Michael Williams Trưởng Ban Truyền thông WMO.
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Từ cảng cát Lái, Tp hồ chí Minh, 
chúng tôi bắt đầu hành trình đến 
với Trường sa cùng con tàu Kn 

290. Theo kế hoạch, đoàn sẽ đến thăm, 
tặng quà tại các đảo Đá Lớn (B, a, c), 
nam yết, sơn ca, sinh Tồn Đông, Len 
Đao, phan Vinh (B, a), Đá Tây (a), 
Trường sa và Ba Kè (dK1/9). sau nghi 
thức khởi hành long trọng và đầy cảm 
động, ba tiếng còi tàu hú vang, tàu Kn 
290 chính thức xuất phát, chở theo bao 
ước mơ, khát khao đến Trường sa - 
vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
Đợt công tác này là mùa biển đẹp, lại 
đúng dịp giải phóng miền nam, vì thế 
lòng người càng thêm náo nức. 

Đoàn chúng tôi gồm nhiều cán bộ, 
nhân viên thuộc công đoàn y tế Việt 
nam, tỉnh Thái nguyên, Bệnh viện Tai 
mũi họng Tư, Bệnh viện Bạch Mai, 
Tỉnh phú Thọ, Văn phòng Quốc hội, 
Bệnh viện Quân y 110, Văn công xung 
kích và các phóng viên báo, đài. Mỗi 
người trong đoàn công tác hôm ấy là 
đại diện của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương từ các vùng miền khác nhau 
trong cả nước đến thăm, tặng quà quân, 
dân huyện đảo Trường sa. ai cũng háo 
hức muốn mang tình cảm của cơ quan, 
đơn vị mình đến Trường sa một cách 
trọn vẹn. chúng tôi mang theo những 
gói quà có xuất xứ rất khác nhau, từ 

nhiều địa phương, cơ quan trong cả 
nước, nhưng đều có một điểm chung, 
đó là những tình cảm nồng ấm gửi đến 
Trường sa thân thương. Được sự tư vấn 
từ phía Quân chủng hải quân, các món 
quà nhỏ đều hướng đến động viên tinh 
thần và phục vụ thiết thực cho cuộc sống 
lẫn công việc hàng ngày trên đảo và các 
nhà giàn. ngoài nhu yếu phẩm còn có 
đồ ăn khô để được dài ngày, đặc sản các  
miền, sách báo hay thiết bị nghe nhìn. 
Để đảm bảo quà vẫn còn nguyên vẹn khi 
đến tận tay cán bộ, chiến sĩ, nhân dân 
Trường sa, tất cả đều được bao bọc kĩ 
lưỡng bằng nhiều lớp túi nilon. 

sau hai ngày đêm lênh đênh trên biển, 
tàu Kn 290 đã đưa chúng tôi vượt hơn 
300 hải lí đến vùng biển Trường sa.  

cụm đảo đầu tiên chúng tôi đi thăm 
là Đá Lớn - một cụm đảo thuộc bãi đá 
ngầm san hô ngập nước nằm ở tọa độ 
10 độ 03’42 Bắc và 113 độ 51’06 Đông, 
cách đảo nam yết khoảng 28 hải lí về 
phía Tây - Tây nam. Là cụm đảo chìm 
đóng chân trên bãi san hô khá rộng, 
ngập nước, Đá Lớn có vị trí quan trọng 
tạo thế chân kiềng phòng thủ, bảo vệ 
khu vực này. Mỗi điểm đảo như một 
chấm nhỏ trên biển mênh mông, bốn bề 
sóng nước, mọi sinh hoạt, công tác của 
những người lính đều ở trên đó. Mặc dù 
vậy, cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn khắc 
phục mọi khó khăn, thiếu thốn. Bằng 
các biện pháp khoa học, tiết kiệm nước 
ngọt và tích cực trồng rau xanh, đến nay 
nguồn nước ngọt và rau xanh cơ bản bảo 
đảm đủ cho bộ đội sinh hoạt.

Nơi ấy 
TrườnG sa…

Từ THáng 3 đến THáng 6/2017, bộ Tư lệnH Hải quân Tổ 
cHức 17 đoàn đi THăm các điểm đảo THuộc quần đảo 
Trường sa Với nHững lộ TrìnH kHác nHau. Tôi may 
mắn được là mộT Trong số Hơn 200 THànH Viên của 

đoàn công Tác số 10. sau HànH TrìnH 10 ngày gHé 
THăm 12 điểm đảo, Tôi cHợT nHận ra mộT điều: là 

nHững người ra THăm, động Viên, Tặng quà các cHiến 
sĩ, nHưng cHúng Tôi đã nHận lại được rấT nHiều giá 

Trị kHông THể đong đếm bằng VậT cHấT. 

Đoàn công tác số 10 thăm nhà giàn DK1

VT
VnhậT kí

phóng Viên
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những ngày tiếp theo, chúng tôi 
được đến thăm, tặng quà và giao lưu 
văn nghệ với cán bộ chiến sĩ đảo nam 
yết, đảo sơn ca, sinh Tồn Đông, phan 
Vinh a, phan Vinh B... Ở các điểm 
đảo đó, chúng tôi đã được tận mắt thấy 
màu xanh mát mắt của những tán bàng 
vuông, hệ thống năng lượng gió và Mặt 
trời hiện đại và cả những ngôi chùa trầm 

mặc mang đậm văn hóa tín ngưỡng của 
người Việt.

những người lính Trường sa thường 
gọi đảo Trường sa lớn là “thủ đô” của 
quần đảo Trường sa và đảo Đá Tây là 
“thành phố” của những đảo chìm. Thật 
may mắn vì trong hải trình lần này, 
chúng tôi được đến cả hai điểm đảo nói 
trên. Ở Đá Tây a, chúng tôi không chỉ 
được ngắm một góc biển đẹp đến nao 
lòng, mà còn cả những góc ban công 
ngợp sắc hoa. sau khi viếng nghĩa trang 
liệt sĩ Trường sa, dâng hương tại Khu 
tưởng niệm Bác hồ, thăm các công trình 
văn hóa và giao lưu văn nghệ với quân 
dân trên huyện đảo Trường sa, tàu Kn 
290 tiếp tục đưa chúng tôi đến điểm 
cuối cùng của hải trình là nhà giàn dK1.

Với vị trí địa lí quan trọng và nguồn 
tài nguyên phong phú, vùng biển dK1 
có vai trò vô cùng quan trọng cả về kinh 
tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại của nước ta. song điều kiện thời 
tiết, khí hậu, hải văn ở đây cũng diễn 
biến rất phức tạp, gây nhiều khó khăn 
cho các hoạt động tuần tra, kiểm soát, 
đóng quân chốt giữ bảo vệ chủ quyền 
vùng biển, hải đảo của lực lượng hải 
quân Việt nam ở khu vực này. sóng to, 
gió lớn chỉ là một trong vô vàn khó khăn 
đối với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn 
dK1. nước ngọt dự trữ trên nhà giàn 
được hứng từ nước mưa chảy xuống 
các mái lợp bằng sắt thép phun sơn nên 
để dùng được, cán bộ, chiến sĩ phải dẫn 

nước qua các bể lọc để hạn chế bớt mùi 
sơn, gỉ sắt và các tạp chất khác. Bên 
cạnh đó, còn có những mất mát vô hình 
mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu 
bởi nhà giàn giống như một cái cột 
ăng ten, thu hút sóng từ trường từ tất 
cả các nơi về đây. Bởi vậy, việc ở lâu 
trên nhà giàn ảnh hưởng rất lớn tới sức 
khỏe của cán bộ, chiến sĩ. Vậy mà, có 
những người lính đã xung phong ở lại 
nhà giàn dK1 tới gần 30 năm. Qua câu 
chuyện của anh, chúng tôi thêm hiểu vì 
sao trong điều kiện khó khăn như vậy 
nhưng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn dK1 
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. 

Trong hành trình đến với Trường sa 
lần này, đoàn chúng tôi đã tổ chức nhiều 
đêm giao lưu văn nghệ với sự tham 
gia của các diễn viên, nhạc công của 
đoàn văn công xung kích và đông đảo 
đại biểu, cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Khi 
những giai điệu hào hùng ngân lên giữa 
sóng nước biển Đông cũng là lúc mỗi 
chúng tôi cảm nhận được tình yêu quê 
hương, đất nước gần gụi, rất thật, tưởng 
như có thể cầm nắm hay nhìn thấy được. 

Tình yêu ấy có thể đến từ những nụ 
cười, từ những cái bắt tay rất chặt giữa 
những người vừa mới đây thôi hầu như 
còn chưa biết nhau. Đó có thể là ánh 
mắt rực sáng niềm lạc quan hay giọng 
hát sôi nổi của những người chưa một 
lần đứng trước ánh đèn màu sân khấu. 
chỉ có tình cảm với Trường sa, với hồn 
cốt dân tộc qua từng ngọn sóng bạc đầu 
của chuyến hải trình mới có thể làm nên 
những điều kì diệu ấy!

chia tay Trường sa, kết thúc hành 
trình 10 ngày, trong lòng chúng tôi trào 
dâng cảm xúc lưu luyến. Không ai nói 
ra nhưng tất cả đều thầm mong các anh 
mạnh khỏe, vững vàng tay súng nơi 
tuyến đầu, cùng quân dân cả nước giữ 
vững biển trời Trường sa thân yêu của 
Tổ quốc. Tạm biệt Trường sa, món quà 
chúng tôi hết sức nâng niu, trân trọng 
là lá cờ Tổ quốc và những cuốn sổ nhỏ 
có đóng dấu của các đảo. Đó là kỉ niệm 
được lưu lại không chỉ cho hải trình này 
mà sẽ là dấu ấn đặc biệt, khắc sâu trong 
cả cuộc đời!

yến Trần  
Ảnh: phùnG dũnG

Các chiến sĩ trên đảo Nam Yết giao lưu văn nghệ

Phút chia tay nhiều lưu luyến giữa 
lính đảo với tổ văn công xung kích

Thăm hỏi, tặng quà và chụp ảnh kỉ niệm với với 
các cháu bé trên huyện đảo Trường Sa

Các đại biểu nữ thuộc Bộ tư lệnh  
Hải quân thăm hỏi động viên chiến sĩ 
trên đảo Đá Lớn B
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Vgương mặT

Trang bìa

phạm phương Thảo
Đạo hiếu từ tấm lòng

Hai mươi năm qua kể Từ kHi 
bước Vào con đường ca HáT, 

ca sĩ pHương THảo luôn có 
được Vị Trí riêng Trong lòng 
kHán giả yêu nHạc. kHông cHỉ 
nặng lòng Với Dòng nHạc Dân 

ca, mới đây pHạm pHương 
THảo DànH nHiều Tâm sức để 

THực Hiện DVD - cD Tri âN DànH 
Tặng Hương Hồn nHững người 

con lỗi lạc của đấT ViệT. 
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Xin chúc mừng sản phẩm âm 
nhạc mới của chị đã được lên kệ đĩa! 
Chị có thể giới thiệu đôi chút về nó?

Bộ đôi dVd - cd Tri ân đã được tôi 
ấp ủ từ lâu. có thể nói, đó là sản phẩm tôi 
tâm huyết nhất, không chỉ bởi sự chỉn chu 
trong khi thực hiện mà điều quan trọng 
hơn, đó là tấm lòng tôi dành cho Bác hồ, 
Đại tướng Võ nguyên Giáp, các thương 
binh liệt sĩ đã ngã xuống và cho những 
người mẹ. Đó cũng là nén hương tôi dâng 
lên họ nhân dịp 70 năm ngày Thương 
binh - liệt sĩ. 

 Đã có rất nhiều chương trình của 
các ngành, các cấp tri ân những người 
đã ngã xuống, nhưng không nhiều cá 
nhân đứng ra thực hiện những dự án tri 
ân như thế này. Hẳn chị phải có lí do để 
đi một mình trên hành trình đó?

Tôi không chỉ một mình mà có ba đạo 
diễn: phạm Đông hồng, Việt hương và 
dương Lan hương cùng hàng trăm người 
đồng hành với mình. chỉ có điều, với Tri 
ân, tôi trăn trở nhiều hơn bởi đó là câu 
chuyện thiêng liêng và cao cả nên cần 
chiều sâu với từng tác phẩm. 

Vậy chị có hài lòng với sản phẩm 
của mình?

Tôi tự tin để lần đầu tiên nói hài lòng 
với một sản phẩm của mình. Tri ân như 
trút được những day dứt trong lòng và tôi 
biết mình đã nói hộ cho nhiều người. nó 
là một sản phẩm đẹp, được thực hiện bởi 
những người giỏi cùng thiết bị máy móc 
hiện đại để tạo nên những hình ảnh lung 
linh và ý nghĩa.

Chị nổi tiếng trong nghề là người 
có tâm và những câu chuyện liên quan 
đến tâm linh…?

Không hiểu sao tôi luôn đau đáu với 
những bậc vĩ nhân, luôn xúc động với 
những người mẹ, người lính. có lẽ do 
mình nhạy cảm lại sống hướng thiện, 
hướng đạo từ lâu nên tôi có lối sống riêng 
theo cách của mình. Tôi luôn quan niệm 
cõi âm - dương luôn song hành và liên 
quan, tương tác lẫn nhau. cõi âm vô hình 
nên chỉ có thể cảm nhận bằng đức tin và 
cái tâm mỗi người. 

Tôi biết chị là một ghế đồng, chị 
làm sao để được mọi người đồng hành 
và cùng họ sống hướng đạo?

sau nhiều năm đồng hành, những ai 
có duyên với đạo, với mình thì gắn bó 
thôi. Tôi tôn kính phật, Thánh và đạo hiếu 

với gia tiên bằng đức tin và tấm lòng chứ 
không hình thức, màu mè. có lẽ đó là lí 
do những người gần mình dễ ảnh hưởng 
và tự nguyện đồng hành. 

Những năm gần đây, chị còn được 
khán giả biết đến với vai trò nhạc sĩ. 
Trong Tri ân cũng có đến ba bài do chị 
sáng tác. Điều đáng nói là những ca khúc 
này viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 
thế hệ thanh niên xung phong. Từ đâu 
chị có cảm xúc viết về những chủ đề này 
khi bản thân sinh ra trong thời bình?

Tôi sáng tác theo ngẫu hứng để trải 
lòng mình trước những sự xúc động nên 
chẳng có gì to tát cả. có điều, để viết ra 
được, ngoài cảm xúc và vốn chữ nghĩa 
trong đầu thì theo tôi còn có cái duyên 
nữa. Ví dụ như khi Đại tướng mất, hàng 
triệu người dân Việt nam thương tiếc, 
tôi cũng nằm trong số đó, ban đầu không 
mảy may suy nghĩ mình sẽ sáng tác, 
nhưng những câu thơ cứ bay nhảy trong 
đầu, rồi giai điệu ngân lên và tôi ghi lại nó 
để có Đất mẹ ngày về. hoặc các ca khúc 
Mười đoá sen thơm hay Ru em nắm đất 
Truông Bồn, tôi luôn trăn trở về những 
thanh niên xung phong hi sinh khi tuổi 
đời còn quá trẻ, nhưng mãi lâu sau đó 
tôi mới đủ duyên để viết được. Khi viết 
những ca khúc này, mình “được” rất nhiều 
bởi cởi bỏ được những 
day dứt, đau đáu trong 
lòng. Tôi hi vọng, Tri ân 
không chỉ đến được với 
khán giả yêu nhạc mà 
còn an ủi được hương 
hồn những người mẹ Việt 
nam và các anh hùng liệt 
sĩ đã cống hiến cuộc đời 
mình cho Tổ quốc. 

Trong lúc thực 
hiện Tri ân, có kỉ 
niệm nào mà chị 
muốn chia sẻ với 
khán giả?

nhiều lắm, nhưng 
có một kỉ niệm mà cả 
đoàn phim nhớ mãi, 
đó là khi thực hiện 
MV Con xin ở lại 
nơi này, trong cảnh 
quay tại một nghĩa 
trang liệt sĩ tại hà 
Tĩnh, khi vừa đến thì 
tự dưng có một bà cụ 
đi tới và bảo: “chuẩn 

bị có một liệt sĩ được đưa về sau 43 năm 
thất lạc”. chẳng ai bảo ai, hơn 30 người 
trong ekip tự biết phần việc của mình mà 
khẩn trương chuẩn bị. Đạo diễn dương 
Lan hương thì sốt ruột làm lễ rồi chờ đợi 
đoàn tang lễ vào. Thật may, khi chúng 
tôi xin phép, họ đồng ý cho  ghi hình và 
chúng tôi đã hoà cùng dòng người đưa 
người lính ấy về đất mẹ. sau khi mọi thủ 
tục và hình ảnh được ghi xong, gia đình 
và những người có mặt yêu cầu tôi hát. 
Tôi đã hát bên nấm mộ thơm mùi đất 
mới và câu hát “Đi mô cũng nhớ về hà 
Tĩnh...” chưa bao giờ ý nghĩa như vậy! 

Trong mắt khán giả, chị luôn là 
nghệ sĩ xinh đẹp và thành công, vậy thời 
gian nào để chị cân bằng công việc và 
tín ngưỡng?

Việc hành lễ của tôi rất đơn giản. 
Không nhất thiết phải đến đền, chùa mới 
gặp được Thánh, phật. Đạo hiếu từ gia 
tiên nhà mình rồi hãy ra ngoài cúng bái. 
Lòng thành xuất phát từ tâm mỗi người 
nên lễ nghi của tôi không có nguyên 
tắc nào cả. Ví dụ mọi người thường lên 
hương vào ngày rằm hay mồng 1. Tôi 
làm việc đó mỗi khi lòng mình muốn. Khi 
cúng, mọi người nhất thiết phải có ngũ 
quả, tôi thì có lúc mâm cao cỗ đầy nhưng 
nhiều khi cũng chỉ có chén nước lọc. Tức 
là nén hương phải xuất phát từ tấm lòng. 

Chị đứt gánh khá lâu rồi nhưng 
không thấy người đàn ông nào đi bên 

cạnh? Cuộc sống nặng tình với tâm linh 
có phải cách để chị được thanh thản khi 
thiếu may mắn trong tình duyên? 

Tôi nghĩ, người sống tâm linh 
thường là người yếu đuối! Giống 

như tôi, sau mỗi lần thành 
tâm lên hương thì cảm thấy 
như mình được tiếp thêm 
sức mạnh vô hình, như 
có ai đang nâng đỡ, dìu 
dắt mình vậy! Tôi không 
“chập mạch” đến mức 
8 năm sống một mình 
(cười). có điều, để đủ 
duyên thì chắc vẫn phải 
đợi. nhưng người ấy nhất 
định phải hiểu và đồng 
hành cùng tôi trong việc 
tâm linh bởi với tôi, đạo là 
một phần của lẽ sống. 

Xin cảm ơn chị!
phươnG nhi  

(Thực hiện)
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giải Trí

 Được biết, chị vừa có chuyến 
khám phá trời âu cùng chồng - nhạc 
sĩ Đỗ Hồng Quân và con gái Hồng 
khanh, hình như lâu rồi gia đình chị 
mới có chuyến đi xa cùng nhau ý nghĩa 
như thế?

chuyến đi ấn tượng này thiếu vắng 
con gái lớn hồng My vì hiện cháu đang 
có bầu, sắp sinh em bé. Đúng là chẳng 
mấy khi cả gia đình đi cùng nhau vì đều 
bận rộn, khó thu xếp nên vợ chồng tôi 
và bé hồng Khanh đã đi khắp châu Âu. 
chuyến đi này cũng một công đôi việc. 
Tôi được mời sang paris tham dự buổi ra 
mắt bộ phim Mặt trời đỏ (phim của đạo 
diễn người pháp - olivier Lorelle, được 
quay vào mùa hè 2015 tại Việt nam). Bên 
cạnh đó, một số bạn bè ở Đức có mời anh 
Quân sang bàn về dự án âm nhạc và quan 
trọng hơn là anh còn được mời sang nga 
thảo luận về kế hoạch biểu diễn, giảng 
dạy ở Matxcova. chồng tôi tốt nghiệp 
bằng đỏ cả hai chuyên ngành sáng tác và 
chỉ huy tại nhạc viện Tchaikovsky. anh 
từng quay lại đây biểu diễn rất nhiều. 
Đại sứ quán Việt nam ở nga cũng bàn 
về các chương trình biểu diễn của anh 
Quân ở nga. 

 Chị có thể chia sẻ đôi chút về bộ 
phim mặt trời đỏ và lí do chị được mời 
tới Pháp tham dự buổi ra mắt phim…?

nsưT chiều Xuân

sau gần 30 năm cống Hiến cHo ngHệ THuậT, có cuộc gia đìnH Viên 
mãn bên Hai cô con gái xinH đẹp Và người cHồng nổi Tiếng - nHạc 
sĩ đỗ Hồng quân, nHưng Hiện Tại, nsưT cHiều xuân Vẫn rấT bận rộn 
Với niềm đam mê điện ảnH Trong Vai Trò nHà sản xuấT.

Tìm lại kí ức xưa

NSưT Chiều Xuân cùng chồng và con gái út
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phim Mặt trời đỏ có bối cảnh ở miền 
Bắc Việt nam những năm 1946 -1947, 
thời kì pháp thuộc, được quay ở hai địa 
danh là Ba Bể và hà Giang. nhân vật 
chính philippe nhập ngũ để tham gia 
chiến đấu tại Việt nam, một đất nước xa 
lạ, được bao phủ bởi rừng rậm và núi đồi 
hiểm trở. Khi bị buộc phải tra tấn một 
cô gái Việt Minh trẻ tuổi, anh quyết định 
bỏ trốn cùng cô trong một hành trình vô 
định giữa rừng nhiệt đới. Tự vấn và đối 
chất, họ khám phá chính bản thân mình...

Khi bộ phim quay ở Việt nam, tôi 
tham gia trong vai trò Giám đốc điều 
hành và đã đồng hành suốt một tháng 
trời cùng đạo diễn olivier Lorelle cùng 
ekip quay phim, diễn viên… Xin nói 
thêm về đạo diễn olivier Lorelle, ông là 
tác giả của hơn hai mươi kịch bản phim, 
thường được đề cử và vinh danh trong 
các liên hoan phim lớn (cannes, Venice, 
Berlin, Locarno). Đặc biệt, ông đã nhận 
được giải césar cho kịch bản hay nhất 
của bộ phim Indigènes (Kẻ ngoại lai) của 
đạo diễn rachid Bouchared năm 2007.
Bộ phim này cũng nhận được giải diễn 
xuất tại cannes, đồng thời được đề cử 
giải oscars cùng năm. Hors la loi (ngoài 
vòng pháp luật), cũng được viết cho đạo 
diễn rachid Bouchareb, cũng được đề 
cử oscars năm 2010. Đạo diễn olivier 
Lorelle đã thực hiện hai phim ngắn đáng 
ghi nhận, phim truyền hình Arte và Bầu 
trời đỏ - bộ phim điện ảnh đầu tay của 
ông. Trong lễ ra mắt tại pháp vừa qua, tôi 
được gặp lại những người bạn trong đoàn 
làm phim và cùng bàn bạc về buổi ra mắt 
phim tại hà nội, Tp hồ chí Minh. Bộ 
phim sẽ được công chiếu tại các rạp phim 
trên toàn nước pháp vào 19/7 và tại Việt 
nam vào tháng 10 tới.

 Chắc hẳn chị đã chứng kiến 
nhiều câu chuyện thú vị khi đồng hành 
cùng đoàn làm phim?

Trước hết, tôi rất ấn tượng với phong 
cách làm việc chuyên nghiệp, có trách 
nhiệm của hơn 30 thành viên trong đoàn 
làm phim. Khi quay, Giám đốc sản xuất 
cũng ra hiện trường, sẵn sàng làm trợ lí 
cho quay phim trong những cảnh khó. 
Tôi nhớ mãi cảnh cả đoàn lỉnh kỉnh xách 
đồ leo lên đỉnh Mã pí Lèng, dù vô cùng 
vất vả nhưng mọi người vẫn vui vẻ. ấn 
tượng nữa là về sự lựa chọn diễn viên nữ 
chính audrey Giacomini - một cô gái lai 
có gương mặt đậm chất Á Đông vào vai 
nữ Việt Minh vô cùng thích hợp. còn các 
bạn pháp lại ấn tượng với một mâm lễ 

xôi gà, hoa tươi mà tôi chuẩn bị tươm tất 
khi khởi quay phim. các bạn đã rất thành 
tâm đứng chắp tay khấn vái mong việc 
làm phim được thuận buồm xuôi gió. 
Đạo diễn  olivier Lorelle còn vui vẻ nói 
với tôi rằng, ông ấy cảm nhận được một 
nguồn năng lượng rất tốt (cười).

 Trở lại chuyến du lịch xuyên 
châu âu của anh chị và bé Hồng 
khanh, hẳn là một hành trình đầy  
kỉ niệm?

hai vợ chồng tôi ở châu Âu quá nhiều 
rồi, chỉ hồng Khanh là háo hức nhất. 
Trước khi đi, con đã lên mạng tìm hiểu 
về các địa điểm sẽ tới, rồi nhờ tư vấn từ 
chị gái hồng My từng du học ở pháp. 
Quả thực, đây không chỉ là một chuyến 
du lịch thông thường mà nó còn có ý 
nghĩa như một chuyến đi trở lại thời tuổi 
trẻ để tìm lại kí ức xưa của bố mẹ và thắp 
lên ước mơ cho con gái. năm 1991, anh 
Quân sang pháp học và tôi cũng sang học 
đạo diễn ở pháp năm 1996. chúng tôi đã 
đưa hồng Khanh đến thăm ngôi trường 
âm nhạc anh Quân đã từng học, thăm kí 
túc xá anh từng ở. Mình chỉ cần đưa con 
đến đấy thôi, không cần nói nhiều, tự nó 
sẽ thích, biết nuôi dưỡng ước mơ. hồng 
Khanh bảo nếu lần sau con quay lại, con 
thích ở khu quận 5, vợ chồng tôi rất ủng 
hộ. con gái cũng muốn được quay trở 
lại Venice - thành phố nhỏ xinh, tuyệt 
vời như trong một câu chuyện cổ tích 
của italia. Tại nga, anh Quân cũng trở 
lại nhạc viện Tchaikovsky, thăm đúng 
cái phòng ở ngày xưa, mọi thứ vẫn còn 
nguyên vẹn, rất cảm động. 

 Cảm ơn chị và rất mong chờ bộ 
phim mặt trời đỏ tới Việt Nam!

nGọc Mai (Thực hiện)

NSưT Chiều Xuân và chồng, 
nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân 
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 Đã lâu rồi khán giả mới được 
xem NSưT Quang Thắng đóng phim, 
sự trở lại của anh trong những người 
nhiều chuyện là vì nhớ phim trường 
hay chỉ đơn giản vì nể nang mà ư 
nhận lời? 

Thực ra, tôi rất muốn tham gia phim 
truyền hình nhưng gia đình và công việc 
của tôi chủ yếu vẫn ở hải phòng nên 
tôi không thu xếp được thời gian. hơn 
nữa, tôi không được đẹp trai cho lắm 
nên cũng khó chọn vai. Mỗi khi nhận 
lời mời, tôi cứ tưởng sẽ được vào vai 
một nhân vật nào đó đẹp trai nhưng lên 

phim chỉ toàn xấu trai thôi (cười). Trong 
phim Những người nhiều chuyện cũng 
thế, nhiều người bảo hình ảnh ông nhã 
xấu quá. Lúc hóa trang nhân vật nhã, tôi 
nhìn gương và không nhận ra mình. 

 Vẫn là chất hài sở trường nhưng 
có vẻ như nhân vật Nhã khiến anh  
“thất vọng”?

Đúng là tôi mong có được một vai 
diễn, hình ảnh mới để khán giả yêu 
thích. Tuy nhiên, yếu tố hài hước, tiếng 
cười trong bộ phim Những người nhiều 
chuyện đến từ các tình huống bất ngờ, 
những trớ trêu, sự khác biệt chứ không 

nsưT Quang Thắng
Mơ một lần 
vào vai “hot boy”

kể Từ Bão Qua LàNG cácH đây 
bốn năm, nsưT quang THắng 

kHông THam gia Diễn xuấT 
Trong bấT kì bộ pHim Truyền 

HìnH nào. Vì THế, sự Trở lại 
màn ảnH của anH Trong pHim 

NHữNG NGười NHiều CHuyệN 
kHiến nHiều người Tò mò Và 

lấy làm THú Vị. Vẫn Với cácH 
nói cHuyện Dí Dỏm, THậT THà, 

quang THắng kể Về lí Do nHận 
lời đóng pHim Và cHia sẻ Về 

cuộc sống của mìnH...



31

phải như một số phim sitcom tôi tham 
gia. ngoài đời tôi là người hiền lành 
nhưng vai nhã lại ngược hẳn hoàn toàn, 
suốt ngày lời qua tiếng lại với bà con 
hàng xóm, cãi nhau với vợ và luôn là 
một trong những đối tượng gây ầm ĩ khu 
phố. Tôi hi vọng khán giả thích nó. Đây 
cũng là bộ phim có khá nhiều tình huống 
thời sự, những sự kiện sát với thực tế 
hiện nay. 

 anh được khán giả yêu mến 
và gọi với cái tên quen thuộc Thắng 
“vẹo”, Thắng “mũi to”, để tìm một 
hình tượng mới và vượt qua cái tên đó 
đâu phải dễ dàng?

Tôi cũng từng tham gia 
nhiều vai bi trên sân khấu 
nhưng có lẽ duyên nghề 
đưa đẩy khiến tôi được 
khán giả dành tình cảm 
và nhớ đến nhiều hơn 
ở thể loại vai hài. Tuy 
nhiên, diễn hài để lấy 
được tiếng cười của khán 
giả cũng rất khó, dễ sa vào lối 
mòn, lặp lại mình. cái được của tôi 
so với các bạn trẻ, có chăng cũng là nhờ 
tôi có nhiều kinh nghiệm hơn họ, trải 
nghiệm cuộc sống phần nào giúp nghệ 
sĩ hóa thân vào các vai diễn tốt hơn. sự 
thành công của tôi là cộng hưởng từ 
trường lớp đến vốn sống, cùng nỗ lực 
bản thân mới có Quang Thắng của ngày 
hôm nay. Trong phim Những người 
nhiều chuyện, hình ảnh ông chồng “đanh 
đá”, suốt ngày cãi vã bốp chát với vợ, 
mặt mày nhầu nhĩ cũng thế. Khán giả 
sẽ thấy quen thuộc, nhưng cũng sẽ có 
những điều thú vị mới. 

 khi những người nhiều chuyện 
lên sóng, đoàn làm phim vẫn đang phải 

tiếp tục hoàn thành các 
cảnh quay. anh xoay 
xở ra sao khi xa nhà 
dài ngày để đóng phim?

Tôi nhờ bạn bè, lúc 
người nọ lúc người kia về 

nơi ăn chốn ở. chuyện này 
cũng bình thường thôi. Thay vì đoàn 

làm phim đi quay xa ở các tỉnh thì tôi 
từ tỉnh lên hà nội quay phim. dù cũng 
có nhiều bất tiện, nhưng tôi vẫn thích 
được đi đóng phim. cứ ở nhà mãi rồi, 
đi ra ngoài cùng với anh em nghệ sĩ vui 
lắm chứ. cả đoàn làm phim cùng gắn bó 
nhau trong mấy tháng trời, chăm lo cho 
bộ phim và hồi hộp cho ngày lên sóng, 
chờ phản hồi của khán giả…

 Hình ảnh Quang Thắng trong 
mấy năm gần đây xuất hiện khá nhiều 
trong các chương trình quảng cáo. 
anh nói sao về điều này? 

Đối với tôi, đóng phim là cách để 
giải tỏa những căng thẳng trong gia 
đình, được gặp gỡ với các đồng nghiệp, 
được trò chuyện vui vẻ chứ không quan 
tâm cát sê cao hay thấp. Tôi làm phim 
vì yêu nghề là chính. Việc nhận lời đóng 
quảng cáo phần cũng do anh em, bạn 
bè thân quen nhờ vả, phần cũng do tôi 
thấy hợp lí mà nhận thôi. có lúc tôi làm 
quảng cáo mà đâu nhận tiền. Quan trọng 
nhất vẫn là tình cảm, cuộc đời chẳng nói 
trước được điều gì, nếu cứ đặt đồng tiền 
lên trước thì khó lắm.

 Nghệ sĩ với đặc trưng công việc 
sáng tạo, hay phải đi xa, việc chăm sóc 
gia đình của anh được cân bằng như 
thế nào?

Tôi luôn làm tròn bổn phận, trách 
nhiệm với gia đình. chắc chắn tôi không 
“phạm lỗi” gì nên vợ tôi cũng tin tưởng, 
“thả” cho đi thoải mái như thế. Tôi tự 
hào về điều đó. hơn nữa, tôi xấu trai nên 
chẳng ai thèm quyến rũ cả. Việc chăm 
sóc con cái tôi chỉ biết trông vào vợ, may 
mắn cô ấy là người rất thông cảm với 
nghề nghiệp của chồng. Tôi cũng 50 tuổi 
rồi nhưng vẫn đi về hải phòng - hà nội 
để làm chương trình, có lẽ đó là một niềm 
vui tôi không thể bỏ được. Vợ con tôi, vì 
thế, đôi khi cũng phải chịu vất vả theo. 

 Cảm ơn NSưT Quang Thắng!
Thanh phươnG (Thực hiện)

Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, ngoài đời 
trông không đến nỗi, sao trên màn 
ảnh tôi toàn vào vai xấu, buồn thật 
đấy. Tôi cũng muốn đóng vai nào đó 
đẹp trai lắm chứ.  

NSƯT Quang Thắng trong một cảnh quay phim những người nhiều chuyện

 NSƯT Quang Thắng tại buổi họp báo ra mắt phim những người nhiều chuyện
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Chiều sâu Trong Tư Duy âm nhạC

có thể thấy, phong cách âm nhạc 
mà hà anh Tuấn đã và đang theo đuổi 
luôn có  sự đầu tư rất kĩ lưỡng về mặt 
nội dung. những ai đã trót yêu âm nhạc 
của anh, chắc hẳn không quên những 
bài hát song ca ăn ý giữa hà anh Tuấn 
và phương Linh trong cd Ngày hát đôi; 
Anh yêu em, rồi lần lượt những album 
solo anh cho ra đời như: Sài Gòn radio; 
Acous’84; Lava… cũng đã để lại những 

dấu ấn nhất định trong trái tim người 
yêu nhạc. Đó là những bài hát luôn có 
sự sâu lắng trong nội dung chuyển tải. 
sự nhấn nhá trong cách chọn lựa ca từ 
cũng như cách phối khí cho ca khúc đã 
giúp cho âm nhạc của hà anh Tuấn tạo 
được nhiều nét riêng. cách mà chàng 
ca sĩ này đưa những khoảng phiêu vào 
phần thể hiện của mình khiến người 
nghe như bị hút vào hố sâu cảm xúc, 
có thể cảm nhận được âm nhạc bằng 

cả trái tim. Từ một ca sĩ trẻ bị nhận xét 
là có giọng hát chưa tròn trịa; phát âm 
chưa chuẩn, giờ đây hà anh Tuấn đã 
tạo dựng được không gian âm nhạc đầy 
hấp lực cho riêng mình, nơi mà người ta 
thường tìm đến để nghe những ca khúc 
có thể khiến con tim có cảm giác như 
được tâm sự, sẻ chia. hà anh Tuấn từng 
chia sẻ: “Qua những cuộc vui, những 
câu chuyện, chúng ta nên tĩnh tâm lại 
để nhận ra những giá trị thật. Bởi vì, có 
nhìn ra giá trị thật thì mới có thể ủng hộ 
và góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
âm nhạc, của văn hóa”. những giá trị 
thật ấy cho đến tận bây giờ anh vẫn đang 
theo đuổi và truyền cảm hứng cho biết 
bao người yêu nhạc. chiều sâu trong 
tư duy âm nhạc của hà anh Tuấn còn 

Hà Anh Tuấn
Khi nhữnG nốT nhạc 
chạM Đến TrÁi TiM...

suốT cHặng đường Dài kể Từ cuộc THi Sao Mai ĐiểM HẹN năm 2006,  
Hà anH Tuấn đã ngày càng Trưởng THànH Và gặT Hái được nHiều 
THànH công Trên con đường âm nHạc của mìnH. nHắc đến anH, 
người Ta kHông cHỉ nHớ đến cHàng ca sĩ Với kHuôn mặT điển Trai, 
lối ứng xử THông minH mà còn nHớ đến néT âm nHạc rấT riêng, 
sâu lắng Và nồng nàn…
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thể hiện qua cách anh chọn không gian 
để thể hiện giọng hát của mình. những 
nơi gần gũi và ấm áp như phòng trà, nhà 
hát luôn giành được thiện cảm đặc biệt 
của anh. Đó chính là những không gian 
nghệ thuật thật sự, nơi hà anh Tuấn vừa 
có thể hát cho khán giả nghe, vừa có thể 
ngồi tâm sự nhỏ to về điều mình ấp ủ 
trong âm nhạc. Khán giả đã từng được 
thưởng thức những màn kết hợp vừa 
ngẫu hứng vừa ăn ý của anh với nhiều 
ca sĩ tên tuổi như: hồng nhung; Thu 
phương trong những phòng trà lớn nhỏ. 
Âm nhạc là sợi dây kết nối con người với 
con người, là nghệ thuật trong cách cảm 
nhận nét thi vị của cuộc sống. chính sự 
gần gũi, sâu lắng trong âm nhạc của hà 
anh Tuấn khiến người ta yêu đời, yêu 
người hơn.

mộC mạC SEE Sing SharE
hà anh Tuấn luôn dành tình yêu 

đặc biệt cho âm nhạc acoustic. Và cũng 
không quá lời khi nói rằng, giây phút 
hòa mình vào âm nhạc của acoustic 
chính là lúc giọng hát của anh thực sự 
thăng hoa. Đây cũng chính là lí do vì 
sao dự án âm nhạc mang tên See Sing 
Share của hà anh Tuấn đã đạt được 
thành công và nhận được sự yêu mến 

từ khán giả. Tiếp nối thành công mùa 1 
và tiếp nối cảm xúc vẫn còn dâng trào 
sau Café-in-concert kỉ niệm 10 năm 
ca hát, hà anh Tuấn đã tiếp tục cho ra 
đời dự án See Sing Share mùa 2. Đây là 
không gian âm nhạc “mộc”. Tính mộc 
mạc và gần gũi hiện lên từ cách ca sĩ thể 
hiện bài hát cho đến ý tưởng truyền tải 
cảm xúc. Lấy nền là khung cảnh thiên 
nhiên lãng mạn, thơ mộng của Đà Lạt, 
hà anh Tuấn đã chọn gửi đến khán giả 
những bản tình ca đượm buồn và ngọt 
ngào với cách thể hiện chân thành, sâu 
lắng nhất. Từ bản phối lại Giấc mơ chỉ 
là giấc mơ đến Người tình mùa đông 
hay Nơi ấy bình yên…, hà anh Tuấn đã 
thực sự đưa người nghe chìm vào những 
chuyến phiêu lưu của cảm xúc; hòa 
mình vào khung cảnh lãng mạn, đẹp dịu 
dàng của Đà Lạt mộng mơ. rất nhiều 
khán giả sau khi đến với See Sing Share 
đều để lại dòng tâm sự của mình. có 
người tìm thấy xúc cảm ngày xưa khi 
nghe lại những bản tình ca đi cùng năm 
tháng; người giành cho hà anh Tuấn 
lời cảm ơn chân thành vì anh đã truyền 
cảm hứng cho họ trong cách nâng niu kỉ 
niệm; cách cảm nhận tình yêu và cuộc 
sống. có thể nói, với âm nhạc hà anh 

Tuấn, người ta sống chậm và  sâu lắng 
hơn. cũng chính sự sáng tạo trong việc 
tạo dựng ý tưởng và nỗ lực cống hiến 
cho khán giả những sản phẩm âm nhạc 
chất lượng đã giúp cho hà anh Tuấn 
nhận được sự ghi nhận và cảm mến 
thực sự của công chúng. Trải lòng về dự 
án này, anh xúc động: “Tuấn không có 

nhiều không gian âm nhạc để biểu diễn 
mà chỉ hát được khi thực sự cảm thấy 
muốn hát và có cảm xúc. có những thứ 
không kể được bằng lời, đến bây giờ 
hà anh Tuấn rất nóng lòng được giới 
thiệu âm nhạc của mình một cách chân 
thành nhất đến tất cả những người đã 
lỡ yêu hà anh Tuấn bằng ấy thời gian. 
Tuấn nghĩ rằng See Sing Share là một 
không gian mà tất cả chúng ta cùng 
nhau gìn giữ”. 

vững bướC Cùng Tình yêu
hà anh Tuấn chia sẻ, anh đã từng 

có ý định dừng lại sự nghiệp ca hát của 
mình để theo đuổi những giấc mơ khác. 
Thế nhưng, sau khi quyết định thực hiện 
liveshow Café-in-concert, dư âm của 
kỉ niệm ấy và những “con tim yêu” của 
khán giả đã níu giữ anh ở lại với con 
đường này. Âm nhạc với anh là tình yêu 
và niềm đam mê rất lớn, nhưng tình yêu 
mà anh nhận lại từ khán giả thân thương 
của mình chính là động lực lớn lao và 
ý nghĩa nhất để anh có thể tiếp tục sống 
cùng âm nhạc. cứ thế, với niềm tin yêu, 
chàng ca sĩ được khán giả ưu ái gọi là 
“người tử tế hát nhạc tử tế” ấy, lại tiếp 
tục vững bước trên con đường mà mình 
đã chọn. 

ĐặnG TranG

Hà Anh Tuấn trong dự án 
see sing share



Kang Tae oh
 Trở Lại ViệT NAM

sau cơn bão Tuổi THaNH XuâN, kang Tae 
oH đã Trở THànH cái Tên quen THuộc 

Với đông đảo kHán giả yêu pHim 
Truyền HìnH ViệT, đặc biệT là giới Trẻ. 

THáng 6 Vừa qua, kang Tae oH đã Trở 
lại ViệT nam Và Tổ cHức buổi Họp người 
Hâm mộ Tại Tp Hồ cHí minH. Tại đây, anH 

cHàng Diễn Viên đẹp Trai của xứ kim 
cHi đã cHia sẻ nHững Dự địnH mới ở 

ViệT nam Và Hứa Hẹn sẽ còn quay lại 
đây Trong THời gian sớm nHấT.  
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Chinh phụC khán giả việT
Kang Tae oh tên thật là Kim yoon 

hwan, sinh năm 1994. năm 2011, Tae 
oh và 4 chàng trai khác được đào tạo 
toàn diện các kĩ năng về ca hát, diễn 
xuất trong hai năm sau khi vượt qua 
chương trình Actor’s League của Fantagio 
Entertainment. sau khi kết thúc quá trình 
đào tạo, cả 5 người được cơ quan quản 
lí ra mắt nhóm nhạc thần tượng tên là 
5urprise. song song quá trình ca hát, Tae 
oh tham gia một số phim truyền hình 
như Hoa hậu Hàn Quốc với vai phụ, 
trong năm 2013 - 2014. Tại hàn Quốc 
thời điểm đó, Tae oh vẫn chỉ là hạt cát 
mờ nhạt, đóng vai phụ nên vai trò diễn 
viên cũng chưa được khẳng định rõ. cũng 
trong năm 2014, Kang Tae oh được mời 
vào phim Tuổi thanh xuân - phim hợp tác 
Việt - hàn đóng cặp cùng nhã phương, từ 
đó tên tuổi anh được biết đến ở Việt nam. 
Trong Tuổi thanh xuân, Tae oh vào vai 
nam ca sĩ Junsu, trẻ trung, năng động, hài 
hước. Vai diễn không đặt nặng nội tâm 
nên nhẹ nhàng và không quá sức với Tae 
oh. anh nhanh chóng chinh phục được 
các cô gái Việt vì đúng hình mẫu “soái 
ca” trong lòng họ. Trong Tuổi thanh xuân 
phần 2, mặc dù phim nhận được lời khen 
chê khác nhau nhưng Tae oh vẫn là một 
trong những tâm điểm thu hút sự chú ý, 
được sự ủng hộ bởi lượng người hâm mộ 
đã có trước đó. 

Vẻ ngoài điển trai, sự thân thiện giúp 
Tae oh chinh phục khán giả Việt vốn sẵn 
dành tình cảm cho các nghệ sĩ hàn Quốc. 
Lượng người hâm mộ của Tae oh tăng 
theo thời lượng phim phát sóng, thông 
tin về anh cũng được biết đến nhiều hơn. 
Tên tuổi của Tae oh phủ khắp báo chí 
Việt giúp cho chàng diễn viên này một 
số thuận lợi trong công cuộc chinh phục 
khán giả quê nhà. sau phim Tuổi thanh 
xuân, Tae oh có tham gia 4 phim truyền 
hình khác ở hàn Quốc gồm: Queen’s 
Flower (hoa vương - Đài MBc), To Be 
continued (Trở thành ngôi sao - MBc), 
Twenty Again (Trở về tuổi 20 - (tvn) và 
The Dearest Lady. năm 2014, 5urprise 
đã phát hành đĩa đơn với ca khúc chính 
From My Heart từ phim Tuổi thanh xuân. 
họ vẫn tiếp tục quảng bá cho đĩa đơn này 
và dù không nổi bật tại thị trường trong 
nước nhưng vẫn được nước ngoài chú ý, 
giúp tên tuổi nhóm lan rộng. 

những Dự án mới
Tại thị trường Việt nam, Tae 

oh được người hâm mộ yêu thích 
bởi sự thân thiện, nụ cười tỏa nắng 
cùng ngoại hình và sự đào tạo đa năng 
của một nghệ sĩ thực thụ. dù Tuổi Thanh 
xuân đã kết thúc khá lâu nhưng người 
hâm mộ vẫn không quên Tae oh và vẫn 
đón tiếp nồng nhiệt mỗi lần anh quay lại. 
Tháng 6 vừa qua, xuất hiện tại Tp hồ chí 
Minh sau chuyến bay dài chàng diễn viên 
xứ kim chi vẫn giữ được vẻ tươi tắn, thu 
hút sự quan tâm của đông đảo khán giả 
có mặt bởi gương mặt điển trai cùng sự 
thân thiện. Đối với anh, mỗi lần đến Việt 
nam đã đem lại nhiều nguồn năng lượng 
mới để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. 
Trong suốt sự kiện, Tae oh đã thẳng thắn 
trả lời tất cả các câu hỏi của người hâm 
mộ, kể cả những câu được xem là riêng 
tư và nhạy cảm nhất đặt ra để «làm khó» 
anh. nói về tiêu chuẩn chọn bạn gái, 
Kang Tae oh cho biết, một bạn nữ nấu ăn 
ngon và sở hữu một nụ cười thật tươi sẽ 
là người chiếm được trái tim anh. ngoài 
ra, anh đã chia sẻ thêm bí quyết để có 
thân hình đẹp là thường xuyên đến phòng 
tập gym mỗi lúc rảnh rỗi hay tập theo các 

chương trình truyền hình chuyên biệt về 
thể hình.

Kang Tae oh từng chia sẻ trên các 
phương tiện truyền thông rằng, ngôn ngữ 
là khó khăn lớn khi anh đóng phim cùng 
bạn diễn Việt nam. chính vì vậy, cả đôi 
bên đều phải luyện tập bền bỉ để cùng 
vượt rào cản này. anh rất ngạc nhiên bởi 
vẻ đẹp thiên nhiên nơi mình đến quay 
phim, nhất là phong cảnh ở Đà nẵng. 
những ấn tượng đẹp từ thiên nhiên đến 
con người, ẩm thực Việt vẫn in đậm 
trong anh tạo nên giây phút vui vẻ khó 
quên. nó xóa bỏ những lo lắng, bối rối 
ban đầu khi một người ngoại quốc đến 

làm việc ở nước xa lạ. “Đã lâu tôi mới trở 
về Việt nam nhưng mỗi lần về, tôi cảm 
thấy mình có nhiều năng lượng để hoạt 
động. Thời gian sau này, tôi sẽ thường 
xuyên về Việt nam ở nhiều vai trò khác 
nhau như trên sân khấu ca nhạc”, nam 
diễn viên thổ lộ. 

ngoại hình sáng, tuổi đời trẻ, kinh 
nghiệm diễn xuất không ít, Tae oh vẫn 
còn nhiều cơ hội để chứng minh khả năng 
của mình. Trước mắt, anh đang là một 
ứng viên nặng kí trong hạng mục diễn 
viên nam ấn tượng của VTV awards - 
Điểm hẹn 2017 với lượng bình chọn khá 
cao. Và biết đâu, Kang Tae oh tiếp tục 
lập lại kì tích như giải thưởng diễn viên 
nam ấn tượng anh đã giành được tại VTV 
awards 2015? 

Đức dươnG

Kang Tae Oh và Nhã Phương 
trong phim 

Tuổi thanh xuân 2
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nếu như Star Trek (Du hành 
giữa các vì sao) và Mission 
Impossible (Nhiệm vụ bất khả 

thi) xuất sắc trong sứ mệnh đưa phim 
bước ra từ màn ảnh nhỏ để chinh phục 
mọi rạp chiếu khắp thế giới, nâng tầm 
đẳng cấp cho những series phim có mức 
đầu tư không quá cao trở thành các bom 
tấn đích thực, những thương hiệu điện 
ảnh vẫn đang kiếm bộn tiền thì Baywatch 
(Đội cứu hộ bãi biển) lại ở thái cực trái 
ngược. Lên sóng truyền hình từ năm 
1989 và trải qua 11 mùa, Baywatch 
không chỉ trở thành một trong những bộ 
phim được xem nhiều nhất trên thế giới 
vào thời điểm đó mà còn tạo thành hiện 
tượng văn hóa toàn cầu. Với người dân 
Mỹ, hình ảnh đội cứu hộ với sự dẫn dắt 
của ngôi sao lừng danh david hasselhoff 

cùng dàn diễn viên nữ gợi cảm trong 
bộ bikini đỏ rực đã trở nên hết sức nổi 
tiếng, quen thuộc. nền tảng quá tốt ấy tạo 
nhiều thuận lợi để Baywatch phiên bản 
điện ảnh với sự cầm trịch của dwayne 
Johnson công phá trong mùa phim hè - 
thời điểm phù hợp cho khán giả tận hưởng 
cảm giác thư giãn cùng người hùng, mĩ 
nhân và biển xanh. nhưng có lẽ vì quá 
tự tin ở sức hút của bản thân cũng như vị 
thế của bản phim gốc, dwayne Johnson 
đã không thể ngờ rằng, Baywatch bị giới 
phê bình đánh phủ đầu dồn dập, gay gắt 
ngay từ đầu bởi kịch bản nhàm chán, thiếu 
sáng tạo, lồng ghép yếu tố hành động 
không hợp lí và không phù hợp với tinh 
thần chung. Từ đó, doanh thu của phim 

trở nên chật vật ở các thị trường. Lịch 
phát hành mắc kẹt giữa 

phiM chuyển Thể
không dễ lôi kéo 
khán giả

mùa pHim Hè 2017 đang cHứng 

kiến nHững Diễn biến kHông 

mấy kHả quan đối Với xu 

Hướng cHuyển THể pHim Từ 

các Tác pHẩm Truyền HìnH ăn 

kHácH. sự THấT bại nặng nề cả 

Trên pHương Diện DoanH THu 

lẫn đánH giá cHuyên môn của 

baywaTcH Hay cHips Vừa qua 

cộng THêm mộT cHuỗi Dài 

THấT Vọng Trước đó liệu có 

làm nản lòng các nHà làm 

pHim Vẫn ấp ủ THam Vọng đưa 

pHim Truyền HìnH Tái sinH Với 

Diện mạo mới.

Baywatch-2017

Baywatch bản 
truyền hình
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nhiều bom tấn ăn khách càng làm cho khả 
năng thu lời của phim trở nên xa vời.

sánh cùng với Baywatch trong danh 
sách phim tệ nhất năm 2017 là một tác 
phẩm nữa làm lại từ phim truyền hình 
thập niên 70 - 80 mang tên CHiPs (Đội 
tuần tra). Trong khi Baywatch vẫn có thể 
được nhìn nhận như một sự lựa chọn giải 
trí khá hấp dẫn với trai tài gái sắc rực lửa 
trên màn ảnh thì CHiPs được xem như 
thất bại toàn diện khi cố gắng bê một câu 
chuyện chẳng có gì thu hút, thiếu ngôi 
sao lại cũng không còn lạ về mô tuýp bộ 

đôi cảnh sát. Điểm số cho CHiPs ở 
mức 16% trên trang đánh giá rotten 
Tomatoes với bình luận tiêu cực từ 
giới phê bình và khán giả. 

 Vậy công thức nào có thể đảm 
bảo được sự thành công cho phim 
điện ảnh chuyển thể từ các series 
dài tập từng phát sóng, từng gây bão 
trên màn ảnh nhỏ? câu trả lời không 
hề dễ dàng khi mà thị hiếu khán 

giả có vẻ ngày một khó đoán, khác biệt 
giữa các quốc gia. hãy nhìn vào một số 
phim tiêu biểu trong vài năm qua. Làm 
lại từ các bản phim từ thập niên 60 của 
thế kỉ trước, cùng với câu chuyện điệp 
viên thì Mission Impossible có thể vươn 
lên đẳng cấp bom tấn trong khi The Man 
From U.N.C.L.E (Tổ chức bóng đêm) 
lại là “bom xịt” ở các rạp, dù phim được 
thực hiện một cách chỉn chu, hấp dẫn với 
các ngôi sao đẹp lộng lẫy. hai tập phim 
điện ảnh Sex and the City (chuyện ấy 
là chuyện nhỏ) bị chê tơi tả, bị trao một 
loạt giải Mâm xôi vàng nhưng vẫn có 
thể tạo nên cơn sốt phòng vé nhờ yếu tố 
thời trang và đánh trúng tâm lí phái nữ, 
còn Entourage (Đoàn tùy tùng) nổi danh 
trên màn ảnh nhỏ là thế (được đề cử tới 

26 giải Emmy) mà khi ra rạp phải rút lui 
nhanh chóng trong bế tắc, dù vẫn hội tụ 
đủ dàn sao từng khiến khán giả say mê. 

có lẽ, trong cơn bão chuyển thể, làm 
mới, làm lại, làm phần tiếp theo đang bao 
trùm toàn bộ nền công nghiệp điện ảnh 
của hollywood, thành công hay thất bại 
của một bộ phim chưa thể dự đoán chắc 
chắn nếu chỉ dựa vào nền tảng sức hút từ 
phim gốc hay độ ăn khách của ngôi sao 

nào đó. Điều dễ khẳng định hơn 
đó là xu hướng này vẫn còn tiếp 
tục thịnh hành trong nhiều năm 
nữa. phim truyền hình lên màn 
ảnh rộng và ngược lại, nhiều tác 
phẩm điện ảnh ăn khách lại có 
được chào đón thực hiện phiên 
bản dài tập ăn theo cho khán 
giả. sắp tới, theo kế hoạch vào 

mùa hè năm 2019 một trong những series 
phim nổi tiếng nhất - Charlie’s Angels 
(Những thiên thần của Charlie) - sẽ có 
thêm phiên bản điện ảnh mới. ra mắt từ 
những năm 1970, Charlie’s Angels với bộ 
ba nữ thám tử xinh đẹp, tài giỏi trở thành 
nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều 
nhà làm phim để đều đặn tái sinh dưới 
nhiều hình thức. hai tập điện ảnh trình 
làng năm 2000 và 2003 khá thành công 
về doanh thu vẫn chưa làm hài lòng giới 
làm phim, hãng sony quyết tâm một lần 
nữa đưa bộ ba trở lại dưới bàn tay của nữ 
đạo diễn đang lên Elizabeth Banks. cuộc 
đua giành vai hiện cũng đang được dấy 
lên sôi nổi với sự xuất hiện của nhiều đả 
nữ nức tiếng.

Thùy an

Entourage 2015
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 Sau bài hát hay 
nhất, dù không phải là 
Quán quân nhưng 
Mạnh Quỳnh đã 
được truyền thông 
và khán giả quan 
tâm đặc biệt. Cuộc 
sống của anh có 
nhiều thay đổi 
từ khi được công 
chúng biết đến  
nhiều hơn?

 Vốn dĩ trước đây 
tôi khá nhút nhát, đây 
là điều rất bất lợi. Tôi 
không biết tương tác với những người 
xung quanh nên thể hiện không tốt lắm. 
nhưng sau một thời gian, tôi đã mở lòng 
và tự tin hơn khi xuất hiện trong các game 
show, truyền hình thực tế. Bây giờ tôi đã 
có nhiều kinh nghiệm hơn khi đứng trước 
ánh đèn, máy quay, đồng nghiệp. Tôi thấy 
mình đã dạn sân khấu hơn, nói chuyện 
trước đám đông cũng tốt hơn. nhờ có 
những buổi ghi hình rất dài nên mọi người 
mới có thời gian ở hậu trường gần gũi, 
giao lưu với nhau nhiều hơn. hi vọng, qua 
những lần trải nghiệm, đặc biệt là những 
chương trình có tương tác, hình ảnh của 
tôi sẽ gần gũi, vui vẻ hơn trước. 

 anh nghĩ sao khi nhắc đến Phan 
Mạnh Quỳnh, mọi người chỉ nhớ đến ca 
khúc nổi tiếng Vợ người ta?

Tôi cũng đang cố gắng tìm những 
bài hát mới để khán giả không chỉ có ấn 
tượng duy nhất với Vợ người ta. Gần đây, 
thông qua nhiều chương trình truyền hình, 
mọi người bắt đầu ấn tượng với tôi nhiều 
hơn qua các ca khúc: Hồi ức, Bước qua 
thế giới, Nước ngoài…

  Sáng tác của anh 
gây hứng thú cho khán giả 

khi chọn những đề tài gần 
gũi nhưng mới mẻ, ít 
người nghĩ đến, chẳng 
hạn cuộc sống sau cái 
chết (bài hát bước qua 
thế giới), văn hóa tảo 
mộ (ca khúc Hồi ức)… 

Gần đây anh còn gây sốt 
với một ca khúc chủ đề cá 

tháng Tư. Đây là ý tưởng của 
anh hay là ca khúc  
đặt hàng?

ca khúc 
Cá tháng Tư không phải 
của tôi mà là đơn đặt 
hàng từ đơn vị làm 
truyền thông nhưng tôi 
cố gắng đưa những tình 
cảm, ca từ, âm nhạc của 
mình vào để giữ được 
tinh thần, sự độc đáo 
của mình mà vẫn 
phải đảm bảo làm 
hài lòng khách hàng.

 Viết bài hát 
theo đơn đặt hàng 
có khó lắm không?

Viết theo đơn 
đặt hàng là việc cực 
kì khó khăn. chẳng 
hạn, trước đây khi 
thi Bài hát hay 
nhất, bị đưa vào 
một khuôn khổ 
theo đề tài từng 
đêm thi của ban tổ 
chức, tôi cảm thấy 

bị ý tưởng bó hẹp. những ca khúc viết 
theo đơn đặt hàng mình phải viết theo 
những yêu cầu của họ nên mất đi độ tự 
nhiên. nhưng đó là việc nên làm để việc 
viết nhạc được chuyên nghiệp hơn. 

 Được biết, anh mới tuyên bố tạm 
dừng ca hát một thời gian, tại sao anh lại có 
quyết định này khi đang rất thành công?

Trước mắt tôi nghỉ ngơi một thời gian, 
sau đó sẽ trở lại với việc viết nhạc cho các 
ca sĩ khác và sáng tạo cho các hướng âm 
nhạc khác của mình. Tất nhiên nếu nhận 
được những ca khúc đặt hàng của các 
sản phẩm thương mại trong khả năng của 
mình thì tôi vẫn sẽ làm.

 Việc gánh nợ cho cha mẹ có phải 
là áp lực lớn với anh không?

Ở Việt nam, con cái luôn sống có 
trách nhiệm với gia đình, tôi là con cả nên 
có phần nặng nề hơn một chút. Mọi việc 

hiện nay cũng chưa ổn lắm nhưng tôi 
nghĩ không có vấn đề gì quá lớn, từ từ 
rồi sẽ tốt thôi.

 Tài sản lớn nhất anh có 
được sau nhiều năm đi hát là 

gì?
cái được lớn nhất là 

tôi được đến với rất 
nhiều khán giả trên 
toàn quốc. Tôi 
là một người rất 
lười di chuyển 
nên khi công 
việc bắt buộc 
phải đi nơi này 
nơi kia, tôi 
cũng hào hứng 

khám phá phong 
tục, tập quán, nếp 

sống của bà con ở 
địa phương đó. 

 Cám ơn anh!
hải LaM 

(Thực hiện)

ca sĩ phan Mạnh Quỳnh

Tự Tin hơn nhờ 
Truyền hình Thực Tế

Dù kHông giànH cHiến THắng Tại Bài HÁT Hay NHấT (SiNG My SoNG) 
mùa đầu Tiên nHưng pHan mạnH quỳnH đã kHẳng địnH được cHấT 
riêng Trong sáng Tác, xóa bỏ mác “ca sĩ nHạc THị Trường” Trong 
mắT người Hâm mộ. Với mạnH quỳnH, Việc góp mặT Trong các 
cHương TrìnH Truyền HìnH THực Tế đã giúp anH có THêm bản lĩnH 
Trên con đường ngHệ THuậT. 

Phan Mạnh Quỳnh trong 
chương trình Bài hát hay nhất

VT
VVăn hóa

giải Trí
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Đến công ty Tnhh Long hải 
vào một ngày mùa hạ, ấn tượng 
ban đầu của chúng tôi nhận 
thấy quy mô công ty rất quy củ, 

tác phong làm việc của cBcnV rất chuyên 
nghiệp, nhà xưởng chế biến sạch sẽ, thông 
thoáng. các khâu sản xuất đều được kiểm 
tra nghiêm ngặt. 

Trao đổi với chúng tôi, anh nguyễn 
Văn Thành,  phó Giám đốc công ty cho 
biết: “Qua 16 năm hình thành và phát triển, 
tiêu chí của công ty là tuân thủ pháp luật. 
chính vì thế, ngay từ những ngày đầu 
thành lập ban lãnh đạo công ty xác định 
chiến lược là phải tập trung đầu tư chiều 
sâu, không ngừng đổi mới công nghệ sản 
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc 
biệt luôn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 
trong sản xuất, giảm thiểu các chất thải gây 
ô nhiễm môi trường, đảm bảo nguồn nước 
trước khi xả thải ra ngoài môi trường phải 
đáp ứng được tiêu chuẩn cho phép”.

cụ thể hóa các chiến lược đã đề ra, với 
phương châm hành động “sản xuất gắn với 
bảo vệ môi trường”, trong những năm qua 
công ty đã không ngừng đầu tư cơ sở hạ 
tầng, đổi mới công nghệ trong chế biến 
lương thực thực phẩm, áp dụng chặt chẽ 
quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong 
sản xuất đảm bảo cho ra đời những sản 
phẩm sạch, đạt chất lượng tốt nhất đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đặc 
biệt, để mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu 
thị trường, sau khi đầu tư mở rộng nhà máy 
sản xuất thạch rau câu, công ty đã tiếp tục 
mạnh dạn đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng 
một quy trình xử lý nước thải khép kín theo 

Sau hơn 16 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Thạch rau câu Long 
Hải đã có chỗ đứng trong văn hóa ẩm thực, tiêu dùng của người dân và khẳng 
định được vị trí dẫn đầu thị trường.

công nghệ vi sinh gồm nhiều công đoạn đạt 
tiêu chuẩn. 

Với phương châm: “Lấy sự chân 
thành của dn để nhận lại sự trung thành 
của khách hàng”, Long hải đang có một 
chỗ đứng vững vàng trong thị trường thực 
phẩm Vn. Từ đó, công ty luôn có quan 
điểm nhất quán là chịu trách nhiệm 
đến cùng với sản phẩm của mình, 
để sản phẩm an toàn và có 
chất lượng ổn định nhất đến 
tay người tiêu dùng.

Thương hiệu Long 
hải đã tạo ra một thị 
trường Thạch rau câu 
sôi động. nhưng mấy 
ai biết được rằng để có 
sản phẩm được đông đảo 
người tiêu dùng lựa chọn 
như hiện nay là cả một 
chặng đường dài, 
được đánh đổi bằng 
máu và mồ hôi của 
rất nhiều người, 
cùng với đó là 
các giải pháp định 
hướng sản xuất, 

Sản phẩm thạch rau câu Long Hải được sản xuất theo một quy trình đạt tiêu chuẩn

nâng cao năng lực và mở rộng thị trường, 
trong đó có vai trò quan trọng của các giải 
pháp về công nghệ, trang thiết bị phục vụ 
cho hoạt động sản xuất của công ty. 

Không chỉ chú trọng nâng cao chất 
lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, công 
ty Tnhh Long hải còn rất nhiệt tình trong 
các công tác hoạt động xã hội. hàng năm, 
công ty thường xuyên tham gia các chương 
trình từ thiện giúp đồng bào vùng núi gặp 
khó khăn, những địa phương thường xuyên 

xảy ra thiên tai mưa bão thông 
qua các chương trình như 

Trái tim cho em; cùng 
em đến trường; 

Đồng hành thoát 
nghèo; các 
chương trình tổ 
chức cùng Đài 
Truyền hình 
hải dương, 
hội nông 

dân tỉnh hải 
dương… Bằng 

những hành động ý 
nghĩa, đầy thiết thực, 

công ty Tnhh Long hải 
đã giúp đỡ được nhiều gia đình 
thoát nghèo, cũng như những 
trẻ em vùng cao miền núi gặp 
nhiều khó khăn có điều kiện đến 

trường. 
Với những thành tích đạt được, 

công ty Tnhh Thạch rau câu Long 
hải đã được Thủ tướng chính phủ tặng 
Bằng khen vì có nhiều thành tích trong 
việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch 
vụ; đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia 
2014. công ty còn được nhiều Bộ, ban, 
ngành tặng bằng khen về thành tích xuất 
sắc trong sản xuất và kinh doanh, góp 
phần phát triển kinh tế đất nước.

39
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 dù gia nhập nhóm da LaB 
muộn nhất nhưng cái tên rapper 
JGkid được giới trẻ biết đến và yêu 
mến rất nhanh. Vì sao một sinh viên 
báo chí lại đến với dòng nhạc regga?

Trước đây, khi bắt đầu theo đuổi âm 
nhạc, tôi chỉ trung thành với dòng nhạc 
rap. Tình cờ, tôi làm một bài hát trên 
bản phối khí mang phong cách nhạc 
reggae, được một người bạn nước 
ngoài khen ngợi, từ đó tôi mới bắt 
đầu tìm hiểu, rồi dần dần nhận ra đây 
là dòng nhạc phù hợp nhất với tính 
cách và quan điểm sống của mình. 
Đến nay, ngoài những sáng tác riêng, 
đa số các bài hát của tôi cùng da 
LaB, Tam ca pKL đều mang phong 
cách nhạc reggae với âm hưởng yêu 
đời, tích cực.

Nhắc đến Quách Văn Thơm và 
nhóm nhạc da LaB, không thể không 
nhắc đến ca khúc một nhà được khán 
giả trẻ yêu thích. Đây có phải là sản 
phẩm tâm đắc nhất của nhóm?

Một nhà có thể coi là tác phẩm đại 
chúng của nhóm và cộng đồng rapper 
underground. Tuy nhiên, đây không 
phải là tác phẩm tâm đắc duy nhất của 
nhóm, bạn yêu nhạc có thể tìm nghe 

Tôi vẫn thấy “nGượnG”
khi được gọi là ca sĩ

là THànH Viên HáT cHínH của Da lab, nHóm nHạc Tiêu biểu của 
unDergrounD ViệT THời gian gần đây, quácH Văn THơm - raPPer 
JGkid được giới Trẻ yêu THícH bởi kHả năng HáT rap TốT Và ngoại 
HìnH nam TínH. Tuy nHiên, íT người biếT rằng ngoài ca HáT, anH 
còn là mộT nHà báo Và là mộT Trong nHững người đầu Tiên THeo 
đuổi Dòng nHạc regga (Dân gian Jamaica) độc đáo. pHóng Viên 
TcTH đã có cuộc Trò cHuyện Với cHàng Trai đa năng này.

Quách Văn Thơm và nhóm nhạc Da Lab

QuÁch Văn ThơM
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một số ca khúc khác như: Về thôi, Hà 
Nội giờ tan tầm hay Rối người...

 Là thành viên của nhóm nhạc 
ra đời cách đây 10 năm, vậy tại sao 
khi là khách mời đặc biệt của muôn 
màu showbiz tháng 7, Quách Văn 
Thơm lại thấy ngượng khi được gọi là 
ca sĩ? 

- Từ trước đến nay, tôi hát theo bản 
năng, chẳng học hành quy củ, rất nhiều 
người hát hay hơn mình mà chẳng dám 
nhận là ca sĩ, vậy nên, nghe ai gọi mình 
là ca sĩ tôi thấy ngượng.

MV mới nhất Từ ngày em đến 
của nhóm đang nhận được nhiều tán 
thưởng của cộng đồng nhạc số. 
dường như đối với da LaB, được  
làm những gì mình thích sẽ thăng  
hoa hơn?

- Điều da LaB tâm đắc nhất ở MV 
Từ ngày em đến là việc các thành viên 
trong nhóm đã tự mình bỏ ra một khoản 
kinh phí lớn để sản xuất mà không phải 
nhờ đến nhà tài trợ nào. sau khi MV 
được phát hành đã nhận được nhiều ý 

kiến đánh giá, có cả khen, chê, đặc biệt, 
nhóm nhận được sự ủng hộ lớn từ anh 
em đồng nghiệp và các cổ động viên 
trung thành. Được làm những điều mình 
thích, theo cá tính của mình mà không 
phải chịu một áp lực nào luôn mang đến 
cho nghệ sĩ nguồn cảm hứng vô tận.

Hiện anh đã có gia đình riêng,  

vừa là phóng viên, vừa là  ca sĩ anh có 
gặp nhiều khó khăn?

- Tôi vẫn đang làm khá tốt hai công 
việc mà mình yêu thích, cái này bổ trợ 
cho cái kia, nói chung chưa thấy chênh 
vênh gì cả.

anh có thể chia sẻ những dự 
định âm nhạc của mình trong thời 
gian tới?

dự định âm nhạc gần nhất của tôi 
cùng với da LaB là chương trình ca 
nhạc sau 10 năm và album kỉ niệm 
10 năm ca hát mang tên Kết tủa, phát 
hành trong mùa hè này. ngoài ra là 
các dự định cùng với nhóm nhạc khác 
như Tam ka pKL, hay cùng làm nhạc 
trong cộng đồng anhemrap. hi vọng, 
sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ 
cộng đồng yêu nhạc.

 Cảm ơn anh và chúc anh 
thành công!

Bài: Thu huệ 
Ảnh: nhÂn VậT cunG cấp

Nhóm Da LAB được thành lập 
năm 2007 với 5 thành viên. Từ 
năm 2009, nhóm duy trì đội hình 3 
người. Hiện nay, nhóm gồm các 
thành viên: MPaKK (Trần Minh 
Phương, tên thân mật là Kào), 
Rabbit Run (Nguyễn Trọng Đức, 
thường được gọi là Thỏ) và JGKid 
(Tên thật là Võ Việt Phương, nghệ 
danh là Quách Văn Thơm). Quách 
Văn Thơm được biết đến là một 
rapper có khả năng viết lời tốt, là 
nghệ sĩ hiếm hoi theo đuổi dòng 
nhạc reggae độc đáo.



lịcH sử HìnH THànH: 
công ty cổ phần nước sạch Quảng 

ninh được chuyển đổi từ công ty 
Tnhh Một Thành viên Kinh doanh 
nước sạch Quảng ninh (tiền thân là 
công ty Thi công và cấp nước Quảng 
ninh). 

công ty cổ phần nước sạch Quảng 
ninh chính thức bắt đầu đi vào hoạt 
động kể từ ngày 01/01/2014 theo Luật 
doanh nghiệp và Luật chứng khoán 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
số 5700100104 do sở Kế hoạch đầu 
tư tỉnh Quảng ninh cấp đăng ký ngày 
31/12/2013.

ngành nghề kinh doanh: Khai thác, 
sản xuất và kinh doanh nước sạch phục 
vụ sinh hoạt, du lịch, dịch vụ, sản xuất 
và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh 
Quảng ninh; Quản lý các dự án đầu 
tư phát triển cấp nước, các hệ thống 
cấp nước trên địa bàn tỉnh; Thiết kế, 
chế tạo, sản xuất kinh doanh, nhập 
khẩu máy móc, vật tư thiết bị công 
nghệ chuyên ngành cấp thoát nước và 
vệ sinh môi trường; nghiên cứu xây 
dựng các phần mềm công nghệ thông 
tin, ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước 
và công nghệ phần mềm; sản xuất và 
kinh doanh nước tinh lọc; Đầu tư, kinh 
doanh nhà ở và văn phòng làm việc. 
Kinh doanh bất động sản, khách sạn và 
các dịch vụ khác. 

Địa bàn hoạt động của công ty về 
quản lý hệ thống cấp nước, cung ứng, 
kinh doanh nước sạch cho nhu cầu 
tiêu dùng và sản xuất là khu vực tỉnh 
Quảng ninh

kế HoạcH, mục Tiêu  
nHiệm Vụ năm 2017

công ty lựa chọn chủ đề công tác 

trọng tâm là: “nâng hiệu quả điều hành 
hệ thống cấp nước”, chú trọng ba khâu 
đột phá “nâng cao hiệu quả chống thất 
thoát nước sạch”, “nâng cao năng lực 
vận hành hệ thống cấp nước”, “nâng 
cao năng lực quản lý chất lượng nước”. 
Thực hiện đầu tư các dự án trọng tâm 
theo lộ trình để đáp ứng nhu cầu về 
nước sạch phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội của tỉnh Quảng ninh. chú 
trọng đảm bảo việc làm và thu nhập 
cho người lao động; hoàn thành nghĩa 
vụ nộp ngân sách với nhà nước; kinh 
doanh có hiệu quả đảm bảo cổ tức cho 

các cổ đông. phấn đấu trong năm 2017 
đạt các chỉ tiêu: sản lượng: 51.080m3, 
doanh thu 492.739.150 đồng; tỷ lệ thất 
thoát giảm xuống 14,5%; phát triển 
khách hàng đạt 11.400 hộ. Bên cạnh 
đó, công ty đẩy mạnh các phong trào 
thi đua lao động sản xuất, sáng kiến 
hợp lý hóa sản xuất, phong trào văn 
nghệ thể thao. duy trì và phát triển sự 
đoàn kết nhất trí cao trong đơn vị, ngày 
càng khẳng định thương hiệu công ty 
cổ phần nước sạch Quảng ninh.

hà hươnG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH 
quang ninh clean water Joint stock company

(quawaco, lTD) 
- địa chỉ trụ sở chính: 449 nguyễn Văn cừ, Tp. Hạ long, quảng ninh 

- số điện thoại: (033)3835733.* email: ctcnqn@gmail.com 
- cty có 12 đơn vị trực thuộc. 

Tôn chỉ hoạt động của cty: 
“mộT giá Trị, mộT niềm Tin 

- cHăm sóc, pHục Vụ kHácH 
Hàng Tận Tụy, cHu đáo”

VT
VThông

Tin
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BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
địa chỉ: phố đội giá, đường cách mạng Tháng Tám, Tp. Thái nguyên, Tỉnh Thái nguyên

Trưởng ban: nguyễn đức lượng

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
địa chỉ: phố đội giá, đường cách mạng Tháng Tám, Tp. Thái nguyên, Tỉnh Thái nguyên

Trưởng ban: nguyễn đức lượng
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VT
VSáCh

mới

nhà sáCh nhã nam  gửi tặng độc giả Tạp chí truyền hình 2 cuốn/đầu sách. để nhận 
sách, độc giả hãy gửi thông tin về địa chỉ Tòa soạn Tạp chí Th, 43 nguyễn Chí Thanh, 

hà nội. (bạn hãy ghi rõ mình muốn được tặng cuốn sách nào).

bên bờ sông pieDra Tôi ngồi khóC

anh và cô lớn lên bên 
nhau. rồi những 

ước mơ đã đưa anh bước 
ra thế giới rộng lớn. pilar 
ở lại quê nhà, ngỡ sẽ 
sống mãi ở đó cuộc đời 
tuần tự như bao người. 
nhưng có một kỉ vật 
khiến cho tâm tư anh dù 
đi nơi đâu cũng hướng 
về chốn cũ. Và một ngày, 
anh dắt cô đi, trao cho 
cô tình yêu giữ trong 
tim nhiều năm tháng. chuyện tình của họ giản đơn, thuần 
khiết, nhưng vì sao vẫn trắc trở và day dứt? pilar đã yêu 
và đã đến bên dòng piedra ngồi khóc, khiến trái tim người 
đọc thắt lại âu lo, cầu mong phép lạ…

cuốn sách nên thơ này đã chuyên chở rất nhiều triết 
lí sâu sắc, những trải nghiệm tâm linh riêng tư trong cuộc 
đời phiêu du của tác giả paulo coeho. ông không đơn 
thuần kể một câu chuyện, mà còn đồng thời dẫn dắt chúng 
ta hoàn thiện tâm hồn mình, vượt lên cuộc sống để đến 
bến bờ yêu thương, hạnh phúc, giác ngộ.

sến

Được viết như những 
công án hiện đại, Sến 

bàn về tình yêu với đủ các 
thái cực của nó: dấn thân, 
nhầm lẫn, cô đơn, khác 
biệt, nguyên tắc, cá nhân, 
nhục dục, hi sinh, kiếm tìm, 
ảo ảnh... Lối viết tiết chế 
mà hài hước, gọn gẽ vẫn 
tha thiết, lãng mạn, kiệm lời 
nhưng đầy cảm xúc và suy 
tư, Lão phạm kể những câu 

chuyện khiến ta hoặc bật cười, hoặc rưng rưng, để rồi sau 
rốt là ngẫm ngợi không nguôi… 

sến hay không sến, rốt cục cũng chỉ là do bản thân mỗi 
người mà thôi. 

Con Chim phụng Cuối Cùng

Còn ai… ai sẽ nghĩ cho ta? 
Đó là câu hỏi bi phẫn và 

ám ảnh nhất trong Con chim 
phụng cuối cùng. Tập truyện 
ngắn kể chung một câu chuyện: 
khi lịch sử mang gương mặt đàn 
bà. dẫu là một bà phi uy quyền 
hay một cung nhân thường tình, 
một cung nữ hay một dân nữ, 
dẫu là nàng công chúa Việt hay 
công chúa chiêm, tất cả họ đều 
chung một nỗi bi ai: không bao giờ được sống thật với 
con người mình, không thể quyết định số phận mình, và 
đón chờ họ luôn là sự hủy hoại đau đớn nhất. chín truyện 
ngắn là chín mảnh ghép ám gợi về số phận người đàn bà 
trong sóng cả lịch sử, dệt nên bức chân dung chân thực và 
dữ dội.

nỗi lo âu về địa vị

Trong đời sống hẳn ai cũng 
từng có nỗi lo lắng về địa 

vị, có thể là nỗi tự ti ngấm ngầm 
hay cảm giác thua thiệt; có thể 
là sự ghen tị hay mối lo bị thiên 
hạ coi như một kẻ thất bại. dù 
xét trên bình diện nào, nỗi lo âu 
về địa vị vẫn luôn là chủ đề tươi 
mới, khi con người hoài mong và 
tìm kiếm cho mình một chỗ đứng 
giữa đồng loại. con người dường 

như ngày càng nhiều nỗi lo âu hơn, khó thỏa mãn hơn, bất 
chấp sự phát triển nhanh chóng của nền kĩ nghệ và của xã 
hội tiêu dùng.

Để truy tìm căn nguyên, de Botton sử dụng lập luận 
dựa trên bốn địa hạt chính là Triết học, Tôn giáo, chính 
trị và nghệ thuật, nhưng không vì thế mà Nỗi lo âu về 
địa vị sa vào kinh viện. cuốn sách vẫn có thể khiến độc 
giả choáng ngợp với lượng kiến thức đồ sộ được chuyển 
tải bằng văn phong lúc trang nhã cổ kính lúc thời thượng 
khôi hài. Bằng một lối nhàn đàm đậm chất de Botton, Nỗi 
lo âu về địa vị là một cuốn sách mở ra nhiều cuốn sách.

T.h
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 Một số ý kiến cho rằng, cùng 
chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của tác giả 
Thomas P. Cullinan nhưng bộ phim lần 
này của Sofia Coppola có nhiều khác biệt 
so với phiên bản cùng tên sản xuất năm 
1971 do huyền thoại Clint eastwood thủ 
vai chính. Chị nghĩ sao về nhận định này?

Bộ phim The Beguiled của đạo diễn don 
siegel ra mắt vào năm 1971 khai thác thế 
giới nội tâm của những người phụ nữ sống 
trong thời kì cuộc nội chiến khốc liệt. Tôi 
đã cố gắng không nghĩ về phiên bản trước 
của bộ phim và hình dung xem mình sẽ 
kể câu chuyện này như thế nào. Trong quá 
trình phát triển kịch bản cho bộ phim này, 

tôi đã quyết định sẽ kể lại câu chuyện dưới 
góc nhìn nữ giới thay vì góc nhìn của chàng 
hạ sĩ John McBurney như phiên bản trước 
để giúp người xem có thể cảm nhận được rõ 
nét hơn những diễn biến tâm lí phức tạp của 
các nhân vật nữ trong phim. Bất cứ khi nào 
một nhóm phụ nữ bị tách biệt khỏi thế giới 
thì những nguồn động lực khác nhau sẽ nảy 
sinh… Bộ phim đề cập tới việc bản năng 
động vật tồn tại trong mỗi con người chúng 
ta sẽ trỗi dậy như thế nào trong thời kì chiến 
tranh khốc liệt, kể cả khi ta không tham gia 
chiến đấu nơi tiền tuyến.

 Sự trong sáng và ngây thơ mà con 
người đã cố gắng duy trì có thể dễ dàng 

VT
Vphỏng Vấn

ĐộC quyền

ThE BEGuiLEd
Quyến rũ nhưng 
đượm màu 
đen tối

cHiến THắng ngoạn mục 
THe BeGuiLed (NHữNG kẻ 

kHÁT TìNH) đã gHi Dấu ấn 
đặc biệT Trong lịcH sử 

liên Hoan pHim cannes. 
sau đúng 55 năm, giải 

THưởng này lại Tiếp Tục 
được Trao Tặng cHo mộT 

nữ đạo Diễn. Hãy cùng 
sofia coppola - nữ đạo 

Diễn Vừa được VinH DanH, 
kHám pHá nHững điều đã 
làm nên THànH công của 

bộ pHim.

Nữ đạo diễn Sofia Coppola (áo đen) 
cùng ba diễn viên chính
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mất đi trong những hoàn cảnh đặc 
biệt, điều đó đã được đề cập trong The 
beguiled như thế nào?

Lấy bối cảnh khi cuộc nội chiến ở Mỹ 
đang bước vào giai đoạn căng thẳng, The 
Beguiled xoay quanh một nhóm phụ nữ 
bị mắc kẹt trong những rắc rối về mặt 
tình cảm. Ở phần đầu của câu chuyện, 
cuộc sống của những nữ sinh sống trong 
trường nội trú thật bình yên. họ thức 
dậy rồi cùng nhau làm việc trong vườn 
trường. họ cầu nguyện, chơi nhạc, học 
tiếng pháp trước khi ăn tối và đi ngủ. 
rồi mọi thứ bị xáo trộn hoàn toàn khi họ 
đón một người lính bị thương về chăm 
sóc. sự ích kỉ cố hữu trong mỗi cô gái 
bắt đầu trỗi dậy khi sự xuất hiện đột ngột 
của người đàn ông với vẻ ngoài hấp dẫn 
này đã gây nên bầu không khí ghen tuông 
nghi kị giữa các giáo viên lẫn những 
nữ sinh trẻ nơi đây. Từ đó, một loạt các 
tình huống bất ngờ đã diễn ngay ra tại 
ngôi trường nhỏ vốn gần như tách biệt 
hoàn toàn với cuộc chiến tranh loạn lạc 
ngoài kia. sau khi gã lính đào hoa khơi 
gợi nên bầu không khí ghen tuông căng 
thẳng giữa các giáo viên và nữ sinh trong 
trường, hắn đã phải trả giá bằng sự cầm 
tù giữa mê hồn trận những tình cảm phức 
tạp lẫn âm mưu hiểm độc của những 
người phụ nữ.

 ekip tài hoa của The beguiled 
đã phối hợp như thế nào để tạo ra bầu 
không khí u ám của cuộc chiến từ thế kỉ 
trước trong phim?

Le sourd - quay phim từng được đề 
cử oscar đã bắt tay chuẩn bị cho The 
Beguiled khoảng một năm trước khi quá 
trình bấm máy chính thức diễn ra. Quay 
phim từng nhận đề cử oscar này đã phối 
hợp chặt chẽ với thiết kế phục trang 
stacey Battat và thiết kế sản xuất anne 
ross nhằm xác định được sắc thái tổng 
thể cho bộ phim này. Vì chuyện phim lấy 
bối cảnh thời gian là khoảng một thập kỉ 
trước khi đèn điện được phát minh nên 
ánh sáng tự nhiên và ánh sáng từ các 
ngọn nến đã được sử dụng làm nguồn 
sáng chính cho các cảnh quay trong 
phim. Bầu không khí u ám đó sẽ khiến 
người xem cảm thấy căng thẳng và nặng 
nề với những xúc cảm mãnh liệt.

cũng giống như các bộ phim trước 
đây, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ghi 
hình tại hiện trường. những phân cảnh 
quan trọng nhất của phim được ghi hình 
ngay tại Madewood cùng khuôn viên 
của ngôi nhà. chúng tôi đã phải trồng 
thêm một số cây xanh và tiến hành trang 
trí phần mặt tiền của ngôi nhà để người 
xem có cảm giác rằng ngôi trường này đã 
không được dọn dẹp và trông nom cẩn 
thận trong khoảng thời gian cuộc chiến 
đang diễn ra.

 Ngay sau khi được trình chiếu tại 
liên hoan phim Cannes, The beguiled 
đã chiếm được nhiều cảm tình từ giới 
phê bình và liên tục nhận những đánh 
giá xuất sắc. Chị có nhận xét gì về dàn 
diễn viên xuất sắc mà phim quy tụ?

The Beguiled quy tụ các sao nữ hàng 
đầu hollywood. dẫn đầu dàn mĩ nhân tóc 
vàng là người đẹp tới từ xứ sở chuột túi 
nicole Kidman trong vai cô hiệu trưởng 
Martha Farnsworth, nhân vật có tính cách 
chín chắn và mạnh mẽ. cô một mình lèo 
lái ngôi trường với trách nhiệm bảo vệ và 
chăm sóc các cô gái giữa cuộc nội chiến 
khốc liệt đang tàn phá khắp các vùng đất 
trên hai miền nam - Bắc nước Mỹ. cô 
Martha không chỉ là người đứng đầu của 
trường nữ sinh mà còn giống như người 
mẹ trong đại gia đình. Edwina, nhân vật 
mà tôi thủ vai, là người chăm sóc cho 
các cô gái ở đó. nhưng vì chiến tranh 
đã kéo dài quá lâu nên chúng tôi cảm 
thấy mình có trách nhiệm giống những 
người mẹ của các nữ sinh vậy. Bên cạnh 
nicole, The Beguiled còn có sự góp mặt 
của bạn gái Người Nhện - Kirsten dunst 
và “công chúa tóc vàng” - Elle Fanning. 
Màn hóa thân xuất chúng của dàn mĩ nữ 
khiến người xem bị cuốn vào vòng xoáy 
ái tình đầy mê muội. hàng loạt diễn biến 
giằng xé tiếp nối nhau khi anh lính John 
McBurney có cử chỉ tình cảm với hết cô 
gái này đến cô gái khác. các nhân vật với 
tính cách phức tạp trong phim đã giúp 
toàn bộ câu chuyện trở nên sâu sắc hơn 
và các mối quan hệ có chiều sâu hơn. có 
thể nói, diễn xuất của dàn viên viên nữ 
đã mang đến cho bộ phim một vẻ cổ điển 
pha lẫn màu sắc trữ tình và bí ẩn. 

Thu Quỳnh (Theo Universal)

cJ cgV VieTnam dành tặng độc 
giả Tạp chí Truyền hình 5 vé xem 
phim The Beguiled (Những kẻ khát 

tình).  Hãy nhanh tay gửi thư về: Tòa 
soạn Tạp chí Truyền hình, 43 nguyễn 
chí Thanh, Hà nội để có cơ hội được 
thưởng thức siêu phẩm bom tấn của 

mùa hè này.

http://www.imdb.com/character/ch0536472/?ref_=tt_cl_t3
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đạo Diễn oliVer sTone đã DànH 
Hai năm để cóp nHặT nHiều cHi 
TiếT cHo bộ pHim Tài liệu Về 
đương kim Tổng THống nga 
VlaDimir puTin. nHững cuộc 
pHỏng Vấn giữa đạo Diễn sTone 
Và ông puTin Trong THe PuTiN 
iNTerVieWS đã để lại cHo người 
xem ấn Tượng Về mộT bộ pHim 
cHân THực, gần gũi nHưng cũng 
kHông kém pHần sâu sắc.

mộT bộ phim Chân ThựC  
và gần gũi

Bộ phim tài liệu The Putin Interviews 
(phỏng vấn putin) do đạo diễn oliver 
stone (71 tuổi, ba lần đoạt giải oscar) 
thực hiện, có độ dài bốn tiếng được phát 
sóng mỗi ngày một phần từ ngày 12/6 
trên kênh truyền hình showtime (Mỹ). 
phim bao gồm 4 phần, được xây dựng 
dựa trên 12 cuộc phỏng vấn Tổng thống 
Vladimir putin tại nhiều địa điểm từ 
tháng 12/2015 đến tháng 2/2017. 

Tổng thống nga Vladimir putin 
được biết đến như là một trong những 
người đàn ông quyền lực nhất thế giới. 
ông được Tạp chí Forbes bốn năm liên 

tiếp (từ 2013 - 2016) xếp đứng đầu 
danh sách những người ảnh hưởng nhất 
thế giới. ông là người lan tỏa sức ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến gần như mọi ngóc 
ngách của thế giới, từ chính đất nước 
mình đến syria hay cuộc bầu cử tổng 
thống Mỹ… Điều này khiến bất cứ ai 
cũng phải quan tâm và tò mò đến sự 
nghiệp chính trị cũng như đời sống riêng 
tư của ông Vladimir putin.

rất nhiều câu hỏi thắc mắc về lí do 
khiến đạo diễn lừng danh oliver stone 
dành ra hai năm quý giá để thực hiện 
bộ phim ngắn về người đàn ông quyền 
lực của nước nga. Việc vì sao ông putin 
lại ưu ái dành cho oliver stone những 
cuộc trò chuyện độc nhất vô nhị thì cho 
tới giờ vẫn là một bí mật… Khi trả lời 
phỏng vấn trên tờ star Tribune, đạo diễn 
oliver stone giải thích lí do thực hiện 

bộ phim: “nước Mỹ nên hiểu về những 
quan điểm khác”. 

những cuộc phỏng vấn trong The 
Putin Interviews đã hé lộ một góc nhỏ 
trong công việc và đời sống riêng tư 
của Tổng thống putin. ngay từ clip giới 
thiệu, khác với những hình ảnh cương 
nghị, căng thẳng thường thấy của ông 
putin tại các diễn đàn chính trị là hình 
ảnh ông nháy mắt một cách tinh nghịch, 
hóm hỉnh - điều đó đã phần nào kích 
thích sự tò mò của khán giả. sau khi lên 
sóng kênh showtime, bộ phim gây được 
sự chú ý lớn của giới truyền thông trong 
nhiều tuần qua, khi lần đầu tiên hình ảnh 
và tiếng nói của nhà lãnh đạo nước nga 
được hiện lên một cách chân thực nhất 
thông qua sự dẫn dắt khéo léo của vị đạo 
diễn tài ba người Mỹ.

câu chuyện về  
cuộc phỏng vấn 

độc nhất vô nhị

Tổng thống Putin 
trò chuyện với 
Oliver Stone (phải)

VT
V hồ Sơ

Truyền hình
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Về mặt chuyên môn, The Putin 
Interviews được đánh giá là một bộ phim 
tài liệu có sức nặng với nội dung gắn liền 
với sự nghiệp chính trị của Tổng thống 
Vladimir putin. Trong phần 1, phim nói 
về thời thanh niên của ông putin ở Liên 
Xô thời hậu chiến, tâm trạng của ông khi 
kế nhiệm Tổng thống Boris yeltsin và 
nguyên nhân vì sao quan hệ nga - Mỹ 
lạnh lẽo. phần 2 của bộ phim đề cập 
đến lí do vì sao nga phải phát triển hệ 
thống phòng thủ tên lửa riêng, không 
ngừng tăng cường sức mạnh quân sự 
nhằm đối trọng với sự bao vây của hệ 
thống vũ khí phương Tây. sang phần 3, 
Tổng thống putin đề cập đến các cuộc 
xung đột liên quan đến nga, bao gồm 
cuộc khủng hoảng chính trị ở ukcraine. 
phần 4 của bộ phim nói về sự can thiệp 
của nga và Mỹ đối với cuộc bầu cử của 
nhau. Đặc biệt, ông putin khẳng định 
Mỹ đã nhiều lần tìm cách can thiệp vào 
bầu cử ở nga với ý đồ khiêu khích, nhất 
là trong mùa bầu cử tổng thống nga 
năm 2012, mặc dù ông từ chối đi sâu 
vào chi tiết này.

Tuy vậy, nếu chỉ dừng lại ở những 
chi tiết này thì bộ phim sẽ mang đậm 
màu sắc chính trị và dễ rơi vào trạng 
thái khô cứng, nhàm chán. Theo dõi 
The Putin Interviews, khán giả sẽ bắt 
gặp hình ảnh ông putin vừa lái xe qua 
những con phố ở thủ đô Moscow, vừa 
trò chuyện với đạo diễn oliver stone về 
những chủ đề đời thường như hai người 
bạn tâm giao. cũng nhờ vậy mà khán 
giả biết thêm nhiều thông tin thú vị như: 
ông putin đã có cháu ngoại, rằng hai con 
gái của ông không hề tham gia chính 
trường hay làm việc tại các công ty lớn, 
ngoài ra ông cũng không bao giờ tranh 
cãi với con rể về chính trị… những chi 
tiết này đã trở thành điểm cộng khiến 

một bộ phim tài liệu về nhân vật chính 
trị có tầm ảnh hưởng to lớn trở nên hết 
sức chân thực và gần gũi.

nghệ ThuậT phỏng vấn 
Của oliver sTone

cho tới thời điểm này, đạo diễn 
oliver stone là người nước ngoài đầu 
tiên có nhiều cuộc phỏng vấn dài và 
công khai với Tổng thống nga Vladimir 
putin về sự nghiệp chính trị cũng như 
đời sống cá nhân của ông. Trên mạng 
xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, bộ phim 
của oliver stone đã góp phần quảng bá 
cho hình ảnh của Tổng thống Vladimir 
putin, bởi trước nay ông putin vẫn bị 
truyền thông phương Tây áp đặt hình 
ảnh không mấy tốt đẹp. 

oliver stone chắc hẳn đã quen với 
những chỉ trích này. ông từng làm phim 
về các lãnh đạo vốn luôn bị mô tả là “kẻ 
thù của nước Mỹ” bao gồm cố Tổng thống 
hugo chavez và cố lãnh tụ cuba - Fidel 
castro. có lẽ vì thế mà stone không cố 
gắng phân bua hay giải thích. Trước giới 
truyền thông, vị đạo diễn này chỉ nói 

rằng, cuộc phỏng vấn đã diễn ra thẳng 
thắn và cởi mở.

Với The Putin Interviews, oliver 
stone không được giới chuyên môn 
đánh giá là một nhà phỏng vấn xuất 
sắc. Mặc dù thu hút sự quan tâm của dư 
luận và truyền thông, song tác phẩm của 
oliver stone bị giới chính trị Mỹ chỉ 
trích khi cho rằng, những câu hỏi của vị 
đạo diễn không đủ độ sắc sảo với một 
nhân vật có trí thông minh hơn người 
như ông putin. 

“Tôi không biện hộ hay bảo vệ cho 
putin. Tôi để ông ấy tự nói chuyện, tự 
thể hiện mình trước một chiếc máy quay 
phim. Tôi muốn nói với người Mỹ rằng: 
hãy lắng nghe người đàn ông đó và xem 
bạn có hiểu ông ta muốn gì không. Tất 
cả chỉ có vậy!”.

Xem phim, khán giả sẽ thấy oliver 
stone thậm chí còn giữ nguyên những 
đoạn phim xấu xí mà trong đó nhà lãnh 
đạo nga đã nhiều lần nổi giận với ông 
do cố dồn ép bằng những câu hỏi mang 
hàm ý trêu đùa. Trên thực tế, oliver 
stone phải tranh thủ phỏng vấn putin 
trong khoảng thời gian eo hẹp, bởi theo 
như ông nói: “chúng tôi phải làm việc 
cật lực vì ông putin quá bận rộn. ông 
ấy làm việc gần như mọi lúc, mọi nơi”. 
nhờ sự dẫn dắt khéo léo của stone, 
những câu trả lời của Tổng thống putin 
đã cho thấy hình ảnh một nhà lãnh đạo 
thông minh và rất bản lĩnh, một người 
nói rất có tình, có lí. Điều này đã phần 
nào thể hiện nghệ thuật phỏng vấn đầy 
khéo léo của vị đạo diễn tài ba. 

diệp chi (Theo Vox, Rollingstones)

Tổng thống Putin (phải) vừa lái xe 
vừa trò chuyện với Oliver Stone
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VT
Vphía Sau

màn hình

vươn lên Tầm vóC mới
Tự hào miền Trung là chương trình 

trò chuyện, đan xen những phóng sự và 
video clip nghệ thuật, mang đến cho khán 
giả những câu chuyện đời - chuyện nghề, 
những góc nhìn về đất và người miền 
Trung, những tấm lòng hướng về quê 
hương, nguồn cội của những người con 
xa quê. Tính đến hết tháng 6/2017, Tự 
hào miền Trung đã phát sóng được 26 tập 
trong tổng số 52 tập trên kênh VTV8. 

chị Trần Thị Thúy hà, tác giả kịch 
bản và Giám đốc sản xuất chương trình 
Tự hào miền Trung cho biết: “Khi tham 

gia những buổi họp mặt đồng hương 
ở Tp.hcM, tôi nhận thấy có rất nhiều 
người con thành danh đang hướng về quê 
hương với những hoạt động thiết thực, và 
quê nhà cũng ngóng chờ tin của những 
người con xa, tôi đã viết kịch bản và 
cùng ekip xây dựng chương trình Người 
Quảng Trị xa quê (phát sóng trên Đài 
pT - Th Quảng Trị năm 2015). Trong 
quá trình thực hiện chương trình Người 
Quảng Trị xa quê, chúng tôi đã nhận 
được rất nhiều sự ủng hộ, động viên của 
khán giả và nhân vật nên đã ấp ủ việc mở 
rộng chương trình về những người miền 

Trung xa quê. Với những nhân vật khách 
mời, họ xem đây là nhịp cầu nối để tâm 
tình với quê hương. Với chúng tôi, đây 
là một món quà của những người con gửi 
tặng quê nhà”.

Khác với Người Quảng Trị xa quê, 
Tự hào miền Trung có sự đổi mới, sáng 
tạo hơn và cũng kì vọng một thông điệp 
sâu sắc hơn. Không giới hạn ở việc giới 
thiệu chân dung người miền Trung tiêu 
biểu trên các lĩnh vực, chương trình còn 
mở rộng thành nơi để những người con ở 
phương xa có cơ hội bày tỏ tấm lòng về 
quê hương. chữ “Tự hào” ở đây không 

ThônG Điệp Từ
NHữNg CuộC gặp gỡ

đã đi được nửa cHặng đường Trên 
kênH VTV8, Tự Hào MiềN TruNG đang Dần 
cHiếm được cảm TìnH của kHán giả, 
đặc biệT là của nHững người con Từ 
Vùng đấT đầy nắng, gió Và cáT. ekip 
THực Hiện cHương TrìnH kì Vọng, 
THông qua mỗi Tập pHáT sóng sẽ THêm 
lan Tỏa TìnH yêu Và niềm Tự Hào Về 
miền Trung THân THương. Từng nHân 
VậT đã Và sẽ là nHịp cầu nối giữa 
nHững người con ở pHương xa Với quê 
nHà, đồng THời cũng Truyền cảm 
Hứng, động Viên ý cHí Vươn lên của 
người miền Trung.

Hậu trường chương trình tại Tháp Nhạn - Phú Yên

Ghi hình chương trình với GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng
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chỉ có ý nghĩa giới thiệu về những người 
con đã làm rạng danh quê hương trên các 
lĩnh vực mà còn muốn thông qua nhân 
vật để góp phần lan toả tình yêu và niềm 
tự hào với Đất và người miền Trung. 
cùng chung ý tưởng xem chương trình là 
nhịp cầu nối giữa người phương xa với 
quê hương nhưng Tự hào miền Trung là 
những cuộc gặp gỡ ở bối cảnh thực tế, 
thoát ra khỏi bối cảnh phim trường để 
chương trình tự nhiên và chân thực hơn. 

Theo đó, tiêu chí khách mời của 
chương trình phải là những người miền 

Trung thành danh đang sống ở xa quê đã 
nỗ lực vươn lên khẳng định bản thân, có 
nhiều đóng góp cho xã hội, quê hương và 
trở thành niềm tự hào của vùng đất miền 
Trung. hoặc cũng có thể là người dân 
bình thường nhưng mang nét đẹp điển 
hình của con người miền Trung như nặng 
lòng với quê hương, cần cù, chịu thương, 
chịu khó và có nghị lực vươn lên.

những vị kháCh mời đặC biệT
Thực tế, ekip gặp nhiều khó khăn 

trong khâu sản xuất chương trình, nhất 
là vấn đề thời gian trong việc mời các 
nhân vật nổi tiếng. số phát sóng đầu tiên, 
tình cờ biết được xạ thủ hoàng Xuân 
Vinh từ hà nội vào Tp. hcM công tác 
và vì muốn chọn anh là nhân vật đầu tiên 
“xông đất” cho chương trình, ekip đã 
tranh thủ ghi hình vỏn vẹn chưa đầy một 
giờ tại địa điểm anh tham gia sự kiện. 
Tuy khó khăn nhưng điều thuận lợi nhất 
với ekip là tất cả các khách mời đều sẵn 
sàng trải lòng với quê hương. Thú vị hơn, 
khi tiếp xúc với khách mời, ekip luôn 
cảm thấy gần gũi như gặp đồng hương. 
những Mc tham gia Tự hào miền Trung 
như: Tú Trinh, hoài hương, Thanh 
Giang, Thảo nguyên... cũng là những 
người quê miền Trung nên quá trình trò 
chuyện với nhân vật đều diễn ra trong 

sự tự nhiên, thân mật. 
BTV cẩm chi cho hay: 
“các khách mời vui vẻ 
bày tỏ với tôi rằng, đây 
là chương trình có ý 
nghĩa, thiết thực dành 
cho những người miền 
Trung. Thật may mắn 
và vinh dự khi tôi được 
làm việc cùng ekip của 

Tự hào miền Trung, được tiếp xúc với 
nhiều người con miền Trung tiêu biểu 
trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn 
hóa, nghệ thuật, kinh tế, quân sự... Tấm 
lòng của những người con ở xa quê trăn 
trở với quê hương cũng khiến chúng tôi 
xúc động”.

nửa chặng đường đã đi qua, mỗi chân 
dung là mỗi ấn tượng, cảm xúc khác 
nhau đối với ekip. phía sau chân dung 
Gs.TsKh hồ sĩ Thoảng, một nhà khoa 
học lớn của đất nước, một nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp tầm cỡ là một tình yêu son 
sắt, thủy chung đáng ngưỡng mộ. Thời 
gian đằng đẵng, cuộc sống bộn bề, nhưng 
hai vợ chồng ông vẫn giữ được cả vali 
đầy ắp thư tình qua nửa thế kỉ - những lá 
thư đã đi nửa vòng Trái đất. Đây là gia tài 
giản dị nhưng quý giá đến mức khó tin 
của người đứng đầu một Tập đoàn kinh 
tế lớn của đất nước. camera không kịp 
ghi lại nhiều nhưng cũng đủ thấy những 
cử chỉ yêu thương và ánh mắt ấm áp mà 
vợ chồng Gs.TsKh hồ sĩ Thoảng trao 
cho nhau khi cùng xem lại những kỉ niệm 
ngày cũ. chân dung của nhân vật đậm nét 
không chỉ vì họ có nhiều cống hiến cho 
quê hương, đất nước mà vì cả những chi 
tiết rất đời thường như thế.

Đa số khách mời là người đã xuất 
hiện nhiều trên các phương tiện thông 
tin đại chúng nhưng khi tham gia Tự hào 
miền Trung, họ vẫn dành tình cảm đặc 
biệt khi trò chuyện với chương trình, 
qua đó gửi tâm tư tình cảm của mình về 
quê hương trên màn ảnh nhỏ. Ekip cảm 
thấy vinh dự và tự hào khi được góp 
phần chuyển tải những thông điệp đó của 
những người con ưu tú về quê hương. 
Khâm phục biết bao những người con 
của miền Trung như: nhạc sĩ Trương 
Quang Lục dẫu xa quê nhưng vẫn góp 
phần giữ gìn vốn âm nhạc cổ truyền của 
xứ sở; nsnd Trà Giang để lại nhiều 
cảm xúc trong lòng khán giả về hình ảnh 
của người mẹ, người chị Việt nam một 
thời; đạo diễn - nsưT Lê cung Bắc với 
biết bao ấp ủ cho dòng phim lịch sử; trân 
trọng biết bao khi ca sĩ Ánh Tuyết xem 
giọng Quảng là di sản văn hóa và góp 
phần giữ gìn hồn quê qua tiếng hát; ca sĩ 
Đàm Vĩnh hưng đã hội tụ những người 
con miền Trung trong liveshow Bước 
chân miền Trung...; Ts.dược sĩ nguyễn 
Thị ngọc Trâm với niềm đam mê thảo 
dược Việt. những nghệ sĩ Việt tại nước 
ngoài nổi tiếng như danh hài Thúy nga, 
danh ca phi nhung cũng rất chân thành 
khi nói về cội nguồn. càng gặp, xem và 
nghe họ tâm sự trong Tự hào miền Trung, 
càng thấy ở những con người đó không 
chỉ có niềm đam mê cháy bỏng với nghề, 
không chỉ có tình cảm sâu nặng với quê 
hương miền Trung mà còn là tình yêu đất 
Việt bao la.

Lê hoa 
Ảnh: nGuyên MEdia cunG cấp

Ekip sản xuất chụp ảnh với NSND Trà Giang

Trò chuyện với Đạo diễn - NSƯT Lê Cung Bắc
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hà nội không Của riêng ai
 anh từng chia sẻ, kịch bản phim được 

phát triển bởi hai thế hệ, hai cách nhìn, điều 
đó có gây mâu thuẫn trong hướng phát triển 
câu chuyện phim?

Điều đầu tiên, tôi muốn tri ân biên kịch 
nguyễn Thanh Bình, một người đã làm việc 
tại Ban Văn nghệ, Đài ThVn. Đây là một tác 
phẩm với những câu chuyện bác Bình ấp ủ và 
viết trong mười mấy năm, nhưng đến khi phim 
phát sóng thì bác đã mất. Trên cơ sở nền tảng 
kịch bản của bác Bình, hai biên kịch trẻ đã 
cùng trao đổi, thống nhất hướng đi hợp lí nên 
hoàn toàn không có mâu thuẫn. hai biên kịch 
trẻ đã giữ toàn bộ chất liệu quý giá do bác Bình 
xây đắp và tạo cho nó một sức sống mới. Điều 
các bạn ấy làm tốt nhất là tạo ra được nhiều 
thông điệp tốt. Bác Thanh Bình cho rằng, câu 
chuyện đã được nâng lên so với bản gốc.

 Những nét truyền thống thuộc về bản 
sắc của người Hà Nội thì vẫn là những giá 
trị quan trọng, là đặc sản của mảnh đất này. 
Nó được đề cập thế nào trong bộ phim này 
để khán giả mọi miền có thể nhận ra đó là 
phim về người Hà Nội?

so với những vùng miền khác, người 
Tràng an không ồn ào, xô bồ về mặt ứng xử 
ngoại giao. họ bày tỏ quan điểm, suy nghĩ ý 
nhị hơn, lịch lãm hơn, một phần ảnh hưởng 
của văn hóa pháp trong thế hệ trước.  Vùng 
đất này dành cho những ai muốn tìm kiếm 
cho mình một tương lai, muốn thể hiện khả 
năng và họ đến đây để vun đắp, cống hiến và 
xây dựng Thủ đô. họ cũng là một phần của 
hà nội. Điều đó khác hẳn với tư tưởng cố 

Hà NộI trong mắt 
người yêu Hà NộI

Dòng Trên cùng của posTer giới THiệu pHim Giao Mùa, đạo Diễn 
Trần Hoài sơn Trân Trọng để Dòng cHữ: “DànH Tặng nHững 

người yêu Hà nội”. mỗi HìnH ảnH, âm nHạc, Diễn Viên của bộ pHim 
đều THấm đẫm TìnH yêu DànH cHo con người, góc pHố, Hàng cây, 

con đường… của mảnH đấT kinH kì. Trong cuộc Trò cHuyện, 
đạo Diễn Trần Hoài sơn còn cHo biếT, anH Vẫn THấy Vô cùng Hồi 

Hộp kHi pHim lên sóng, Dù đã “nằm lòng” bộ pHim. 

Đạo diễn Trần Hoài Sơn

Cảnh trong phim Giao mùa



53

hữu cho rằng người hà nội phải thế này, 
thế kia. hai biên kịch trẻ cũng mang tâm 
tư của những người từ các vùng miền khác 
nhau đến đây, đã lao động, làm việc và 
đóng góp cho mảnh đất này.

 Một kịch bản khá dày dặn chất 
liệu và thông điệp ý nghĩa có khiến anh 
lo lắng và áp lực?

Để có được bộ phim này, từ ngày đầu 
cầm kịch bản cho đến khi triển khai phim, 
tôi và bác Thanh Bình mất 5 - 6 năm nghĩ 
ngợi và cân nhắc. Vì thế, không còn cảm 
giác quá lo lắng. Vả lại, hiện nay hình 
thức làm phim xã hội hóa hơi khác, đạo 
diễn và nhà sản xuất phải thực sự tự tin thì 
mới thuyết phục được nhà đầu tư là VTV. 
Trong quá trình làm, chúng tôi phải rất cẩn 
thận, cũng có lo lắng bởi những khó khăn 
về bối cảnh hay một vài yếu tố khác.

 Là người lớn lên ở Hà Nội, những 
trải nghiệm, vốn sống của bản thân đã 
giúp anh tự tin khi làm bộ phim này?

Thực ra tôi không sinh ra ở hà nội. Bố 
mẹ tôi là thế hệ thứ nhất là đã lập nghiệp 
tại đây và lúc 5 tuổi tôi mới trở thành 
công dân của hà nội. Khi trưởng thành, 
đủ nhận thức, tôi đã hiểu về nơi này nhiều 
hơn. phần lớn bối cảnh câu chuyện xảy 
ra ở khu phố cổ, Quán Thánh, cầu Long 
Biên, hàng Than... Tuổi thơ của tôi cũng 
loanh quanh ở khu đó. nếu không có 
những trải nghiệm tuổi thơ, có lẽ tôi cũng 
không dễ dàng có được cảm xúc với bộ 
phim này như thế. 

 Đâu mới là điểm khác biệt của 
giao mùa so với những bộ phim cùng đề 
tài đã thành công trước đây như: người 
Hà nội, nếp nhà gần đây là chiều 
ngang qua phố cũ?

Theo tôi, khác biệt của Giao mùa 
chính là câu chuyện của tình yêu. chúng 

tôi có bảy cặp đôi, ở mỗi thời họ yêu nhau 
theo một cách. Thông qua cách thể hiện 
tình yêu đó, người xem sẽ hiểu mỗi thế 
hệ sẽ có một quan niệm về xã hội, cuộc 
sống và sự thay đổi của vùng đất hà nội 
qua các thế hệ. Đó là điều vô cùng thú vị. 
phim không có quá nhiều xung đột mạnh 
mẽ mà là câu chuyện hàng ngày và ai cũng 
có thể thấy được chính mình hoặc điều 
mình đã từng thấy đâu đó. 

phim Thành Công Cần  
Có Cả sự may mắn

 Thời gian này, khán giả truyền 
hình đang có xu hướng quay lại với dòng 
phim truyền hình. Là một người làm 
phim thuộc đơn vị tư nhân, anh có thể 
cho biết những khó khăn và thuận lợi gì 
trong thời điểm này?

Tôi không thể phân tích sự thuận lợi 
giữa phim xã hội hóa và phim của một 
đơn vị nhà nước. Xã hội hóa góp phần huy 
động những nguồn lực để VTV có những 
sản phẩm phim tốt. nếu được đầu tư bài 
bản và dám tiến vào những mảng đề tài 
khó như: anh hùng dân tộc, lịch sử, những 
vấn đề gai góc thì dòng phim này sẽ tạo ra 
dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa. Khó khăn chúng 
tôi phải đối mặt về cơ bản cũng giống như 
các đơn vị khác. Làm phim truyền hình 
đang thiếu hạ tầng sản xuất, không chỉ là 
trường quay, máy móc kĩ thuật mà là quan 
điểm. như thế nào là một ngành công 
nghiệp sản xuất phim và làm thế nào để 
nó phát triển bền vững? Điều này, nếu cơ 
quan quản lí xây dựng tốt hơn thì những 
người làm trực tiếp như chúng tôi sẽ được 
hưởng lợi. cũng giống như cái cây, có ánh 
sáng, chất dinh dưỡng đúng và đủ thì sẽ 
phát triển hiệu quả.

 khi xem lại những thước phim của 
mình, anh có hài lòng không? Có điều gì 
anh muốn chỉnh sửa không? 

Với cá nhân tôi, việc chỉnh sửa sẽ diễn 
ra sau khi nghe phản hồi của khán giả. 
Điều này vô cùng quan trọng. Tất nhiên, 
khi ra một quyết định, tôi phải tự tin, bảo 
vệ nó và thuyết phục những thành phần 
khác trong đoàn làm phim. Lắng nghe ý 
kiến của khán giả khi phim phát sóng, tôi 
có thể có sự điều chỉnh cho bộ phim sau 
tốt hơn. Tôi nghĩ, đó là một cách làm rất 
khôn ngoan. cũng đôi khi, cái mình thấy 
sai nhưng khán giả lại thích. Tuy nhiên, 
tôi rất thích kịch bản này và chúng tôi đã 
làm rất cẩn thận. Tôi nghĩ, cảm xúc của 
người đạo diễn thường dồn rất nhiều vào 
ngày phim bấm máy, như con tàu xác 
định đường ray. Đã đi đến đích như lúc 
này thì là cảm giác hồi hộp chờ phản ứng 
của khán giả, liệu những điều mình thích, 
mình làm và thấy hay sẽ được đón nhận 
như thế nào?

 giao mùa dài 45 tập, trong khi 
phim phát sóng ngắt quãng 2 tập/1 tuần. 
Nếu câu chuyện không đủ hấp dẫn, nhịp 
phim đơn điệu, việc thu hút khán giả dõi 
theo sẽ vô cùng khó khăn. anh nghĩ sao?

Tôi tin Giao mùa sẽ  có khán giả của 
nó. phim sẽ mang đến một món ăn khác lạ 
so với những dòng phim đang phát sóng 
trên màn ảnh nhỏ hiện nay. Từ cách kể 
chuyện, câu chuyện sẽ thú vị bởi những 
yếu tố mới. 

 Cảm ơn đạo diễn Trần Hoài Sơn!
Thục Miên (Thực hiện)

Cảnh trong phim Giao mùa

Bản thân tên phim là sự gửi gắm 
làm thế nào có niềm tin về sự 
chuyển giao thế hệ để Hà Nội ngày 
một tốt hơn, đâu là giá trị được lưu 
giữ, đâu là điều phải loại bỏ. Thông 
điệp phim muốn chuyển tải là 
những thay đổi của Hà Nội và niềm 
tin dành cho tuổi trẻ.
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Liên Liên có ngạc nhiên khi là đại 
biểu duy nhất của ngành truyền hình 
được tuyên dương điển hình tiên tiến 
toàn quốc, bạn đón nhận vinh dự này 
như thế nào? 

Thực sự là tôi cảm thấy rất bất ngờ 
và hạnh phúc, lúc nhận được thông báo 
thì tôi đang đi quay ở hiện trường, lúc đó 
thấy thật yêu công việc của mình. Được 
tuyên dương điển hình tiên tiến chính là 
nguồn động lực rất lớn để nhắc nhở tôi 

cần phải cố gắng hơn nữa để mang lại 
nhiều phóng sự hay, có ích cho xã hội. 

Được giao lưu, tiếp xúc với nhiều 
cá nhân xuất sắc trên mọi lĩnh vực tại 
buổi lễ, bạn ấn tượng với điển hình tiên 
tiến nào nhất?

Tôi rất ấn tượng với ông Vũ Văn 
Bằng ở di Linh, Lâm Đồng, người đã 
vượt qua khó khăn, định kiến để thành 
công với mô hình trồng sầu riêng xuất 
khẩu, cho thu nhập bình quân hơn 1 tỉ 

đồng/người/năm, có khi thu nhập 1 tỉ 
đồng/ngày. Điều khiến tôi đặc biệt ấn 
tượng ở ông chính là, để giáo dục con 
tránh tâm lí ỷ lại, lười lao động khi gia 
đình đã giàu có nên ông đã chia thừa kế 
theo ngày công của các con. 

Là phóng viên thường xuyên có 
mặt ở những điểm nóng điều tra, đưa ra 
ánh sáng nhiều vụ việc khuất tất, góp 
phần đem lại sự công bằng cho xã hội… 
Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm làm 
nghề, điều gì Liên Liên tâm đắc nhất?

giữ lửa Với 
phónG sự Điều Tra

phóng viên Liên Liên

Trong số 400 Tập THể, cá nHân đại Diện cHo Hàng Triệu người lao động xuấT 
sắc Trên cả nước được Tuyên Dương điển HìnH Tiên Tiến Toàn quốc năm 2017, 
pHóng Viên liên liên - ban THời sự, đài THVn là đại biểu  Duy nHấT của ngànH 
Truyền HìnH. Tên Tuổi cHị gắn Với mảng pHóng sự điều Tra cũng đồng ngHĩa 

là pHải đối mặT Với nHững Hiểm nguy rìnH rập. Tuy nHiên, pHóng Viên liên 
liên kHông ngại kHó, ngại kHổ, Vẫn xông pHa Trên mặT Trận cHống Tiêu cực 

Và THường xuyên có mặT ở nHững điểm nóng Về THiên Tai, bão lũ… 

Căng thẳng trong quá trình điều tra một vụ việc
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Điều mà tôi tâm đắc nhất đó chính là 
giữ được nhiệt huyết với nghề, bởi với 
nghề báo bắt đầu thường rất xông xáo, 
hết mình nhưng theo thời gian lửa nghề 
sẽ giảm dần, thậm chí lụi tắt. Đôi khi 
thực hiện những phóng sự điều tra, tôi 
cũng bị áp lực và cảm thấy thất vọng, 
nhưng cứ mỗi lần như thế tôi suy nghĩ và 
xốc lại tinh thần, cố gắng tìm đề tài thật 
hay. Điều đó thật có tác dụng đối với tôi 
vì khi tiếp tục thực hiện một phóng sự thì 
nó lại lôi cuốn tôi, giúp tôi nhanh chóng 
lấy lại được nhiệt huyết với nghề. 

Tại lễ tuyên dương, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng, 
cảm phục trước những việc làm, hành 
động cao đẹp của các điển hình tiên tiến 
và cho rằng, giành được danh hiệu, 
được sự kính trọng và lòng yêu mến đã 
khó nhưng giữ được danh hiệu, giữ 
được lòng yêu mến còn khó hơn rất 
nhiều. Với Liên Liên, lời nhắn nhủ này 
có ý nghĩa như thế nào?

Lời nhắn nhủ đó thật có ý nghĩa với 
tôi, bởi đó chính là lời nhắc nhở mà mình 
phải luôn luôn ghi nhớ. Khi chúng ta đạt 
được một điều gì đó thì có thể sẽ ngủ 
quên trong chiến thắng và dễ nảy sinh 
tính tự mãn. rõ ràng nếu để tính cách đó 
lấn át thì chúng ta sẽ chẳng thể tiếp tục 
làm được việc gì hiệu quả, thậm chí còn 
gây ra sai sót. như vậy, vô tình chúng ta 
đã tự phủ nhận những kết quả mà mình 
đã cố gắng bao lâu nay. Tôi sẽ ghi nhớ 
điều này, sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa 
trong thời gian tới, cống hiến hết mình 
với mong muốn mang lại những tác phẩm 
có tác động xã hội tốt, đem lại lợi ích cho 
người dân. 

Tên tuổi của Liên Liên đã gắn liền 
với lĩnh vực điều tra, đưa lên sóng 
những góc khuất, mảng tối của xã hội, 
có khi nào bạn nghĩ sẽ chuyển sang 
mảng màu sáng,  tôn vinh những điển 
hình tiên tiến?

Tôi nghĩ, tuyên truyền lĩnh vực nào 
cũng mang lại điều tích cực cho xã hội. 
chúng ta tuyên truyền những gương tốt, 
việc tốt là để nhiều người biết đến, học 
tập, noi gương nhau để ngày càng có 
nhiều người có ích cho xã hội. Tuyên 
truyền những vấn đề tiêu cực, bức xúc 
của xã hội thì cũng mong sao sự việc 
sớm được xử lí, tránh ảnh hưởng đến lợi 
ích của người dân, cộng đồng… cho dù, 
khi dấn thân vào lĩnh vực điều tra là phải 
đối mặt với nhiều nguy hiểm. có lần tôi 
đã chia sẻ rằng, 10 năm làm điều tra tôi 
đã quen với chuyện bị dọa giết.  Áp lực 
thì có nhưng buông tay thì không. Tôi 
luôn có niềm tin nhất định với sự thật, có 
những lúc áp lực thật nặng nề nhưng tôi 
không hề mất niềm tin. Tôi vẫn tiếp tục 
thực hiện lĩnh vực mà mình đang làm, bởi 
đó không chỉ là công việc mà còn là niềm 
đam mê của mình.    

Thao GianG (Thực hiện)

Với quan điểm, làm phóng viên điều tra là luôn phải tìm ra tận cùng sự thật 
và luôn cố gắng giữ được chữ tâm nghề nghiệp vì lợi ích chung của người 
dân, phóng viên Liên Liên đã có nhiều loạt bài gây tiếng vang và có hiệu ứng 
xã hội tốt. Có thể kể đến như: Thâm nhập điểm đen rút ruột, pha chế xăng dầu 
trái phép; Đường dây mua bán bằng đại học, cao đẳng; loạt bài điều tra sang 
chiết gas trái phép; chênh lệch giá thuốc trị ung thư; Loạt bài về Trục lợi bảo 
hiểm y tế từ chênh lệch giá thuốc; tín dụng đen; lạm thu các loại phí trong 
trường đại học…PV Liên Liên (áo dài đỏ) tại buổi lễ tuyên 

dương điển hình tiên tiến toàn quốc 2017

Tác nghiệp trong đêm 
về tình trạng xe quá tải

Dẫn phóng sự tại hiện trường
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 danh xưng “ngọc nữ bolero” cũng 
như cái tên khá Tây - Hellen Thủy đến 
giờ có còn làm chị bối rối? 

Thực ra thì cái gì mới đầu cũng dễ tạo 
cảm giác lạ lẫm, ngay cả việc đặt tên và 
nghệ danh cũng vậy. Ban đầu, có sự e dè 
và hơi ngượng nghịu nhưng tôi làm quen 
với cái tên hellen Thuỷ nhanh hơn so 
với danh xưng “ngọc nữ bolero” vì trong 
thâm tâm tôi, “ngọc nữ” quả là cách gọi ai 
cũng rất mong muốn và chờ đợi, ai cũng 
phấn khích khi được gọi như vậy. có lẽ tôi 
không được xinh đẹp chừng ấy nên thấy 
không tự tin, đến giờ vẫn chưa quen với 
danh xưng này.

 Cách hát luyến láy khác biệt của 
chị là một trong những điểm nổi bật ở 
Thần tượng bolero mùa thứ hai, tạo nên 
luồng tranh luận rằng bạn hát không 
thuần bolero, chị nghĩ sao về sự lựa 
chọn phá cách mà bản thân cũng như 
HLV Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn?

Tôi nghĩ rằng, khán giả rất đa dạng 
và có nhiều cách cảm thụ âm nhạc khác 
nhau. Thế nên, nếu đẽo cày giữa đường 
thì sẽ không còn thời gian, tâm huyết 
để làm nghề. Với tôi, mọi sự yêu, ghét, 
khen, chê của khán giả đều nên cảm thấy 
vinh dự vì họ phải quan tâm theo dõi 
mình họ mới bộc lộ đánh giá của họ về 
mình. chúng ta không có quyền bẻ cong 

hellen Thủy
Sẵn sàng lột xác

đạT DanH Hiệu quán quân THầN 
TượNG BoLero mùa THứ Hai 

Trong “cơn bão” TranH cãi 
gay gắT, Học Trò của HlV đàm 
VĩnH Hưng Tâm sự rằng, đó là 

THử THácH quá lớn mà cô 
cHưa Từng đối Diện.
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suy nghĩ của người khác mà chỉ có thể 
thay đổi suy nghĩ của họ bằng cách 
hoàn thiện bản thân.

Về hLV Đàm Vĩnh hưng, tôi quan 
niệm khi đã lựa chọn người dẫn đường 
thì phải đặt trọn niềm tin vào người ấy, 
tin vào điều hLV đã, đang và sẽ làm cho 
mình. Ở anh hưng, tôi học hỏi được rất 
nhiều điều quý giá.

 Những tranh cãi gay gắt xung 
quanh ngôi vị Quán quân của Hellen 
Thủy có tạo cho bạn quá nhiều áp lực 
hay không? Trước giờ bạn đã từng có 
trải nghiệm nào khó khăn như 
thế chưa?

Quả thực, rất khó khăn khi nhận được 
những lời lẽ không hay lắm về danh hiệu 
mình đã đạt được, nhưng khi đọc bình 
luận của mọi người cũng có nhiều điều 
làm tôi vui. Khán giả muôn màu muôn 
vẻ lắm, nếu nghe nhạc bằng cái tâm thì 
họ đã không có lời lẽ cay độc mà sẽ là 
những góp ý xây dựng thẳng thắn, còn 
những người mang lời lẽ thiếu lịch sự thì 
có lẽ họ còn thiếu sự yêu thương, trân 
trọng đối với những nỗ lực. Tôi không 
làm điều gì sai trái, không phải hổ thẹn 
với lòng. Quán quân hay Á quân không 
quan trọng, mà quan trọng là cái tình 
trong bolero, theo như hLV Quang Lê 
đã nói. Từ trước tới giờ, tôi chưa trải 
qua cảm giác như thế bao giờ nên nhiều 
ngày sau đêm chung kết tôi rất áp lực, 
có thể nói là hoảng loạn. nhưng nghe 
lại ý kiến của những người có 
tâm, đặc 

biệt là sự chia sẻ, động viên từ người 
thầy của mình tôi đã mạnh mẽ hơn. Và 
bây giờ, tôi rất tự tin để trải nghiệm tiếp 
đam mê của mình bên cạnh việc không 
ngừng khắc phục những điểm yếu của 
bản thân.

 Nhìn lại hành trình tại Thần 
tượng bolero, đâu là tiết mục bạn hài 
lòng nhất và ca khúc nào đã khiến bạn 
cũng như HLV phải đau đầu tìm cách 
xử lí?

Tiết mục để lại nhiều cảm xúc cho 
tôi nhất chính là bài đầu tiên được hát 
trong chương trình (Đồi thông hai mộ) 
và tiết mục thi hôm chung kết. Trong đó, 
tiết mục trong đêm chung kết làm tôi rất 
hài lòng vì tôi đã thả lỏng được cơ thể 
một cách nhẹ nhàng để đặt hết tâm huyết 
vào bài hát, cháy hết mình trên sân khấu. 
những ngày chuẩn bị trình diễn là những 

ngày lo lắng, không ăn 

không ngủ đối với cả 
thầy và trò. anh Đàm Vĩnh hưng còn 
bảo tôi cứ ở lại hà nội, không cần 
vào Tp hcM, để anh bay ra diễn và 
tranh thủ thời gian hai thầy trò tập. 
Bài song ca đêm chung kết cũng là 
bài đau đầu nhất. hai thầy trò đã gần 
như bế tắc nếu không có sự hướng 
dẫn từ chính tác giả -  nhạc sĩ Minh 
Vy. Mà anh Vy cũng “thử” tôi dữ 
lắm, suốt ngày cho tôi tự học, đến 
giờ chót, anh ấy lại thay đổi hết 
những gì tôi đã mò mẫm..

 So với một số cuộc thi ca hát 
khác, Thần tượng bolero không ồn ào 
về chuyện hậu trường nên công chúng 
cũng không được biết nhiều về những 
vất vả của các thí sinh để mang tới các 
phần trình diễn mỗi tuần, Thủy có thể 
chia sẻ đôi điều về kỉ niệm đáng nhớ 
trong những tháng đồng hành cùng 
chương trình?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất là thời gian 
chuẩn bị cho đêm chung kết. Tôi phải 
bay ra bay vô mấy lần để tập,  có những 
lần đang ngồi vu vơ tập tại nhà thấy số 
điện thoại của “sư phụ” hiện lên là tôi 
run cầm cập, thầm nghĩ, có chuyện rồi 
đó!!!. Khi hLV bảo “con ơi, có thể bay 
vào ngay bây giờ để tập không?”, tôi 
liền đặt luôn vé chuyến 20 giờ, 22 giờ 
tới TphcM, tranh thủ ôn lại bài, đợi đến 
1 giờ sáng hLV đi diễn về thì hai thầy 
trò bắt đầu tập. Tới 4 giờ sáng, tôi lại 

ra thẳng sân bay và về hà nội để kịp 
đến trường (Đại học Văn hóa nghệ 
thuật Quân đội) làm bài thi. Vừa thi 
cử ở trường vừa chuẩn bị cho đêm 
chung kết, quá áp lực nên cuối cùng 
tôi đành phải bảo lưu một môn vì quá 
mệt, không thể thi nổi. phải là người 
trong cuộc mới cảm nhận hết những 
vất vả hậu trường...

 Bolero đang là sự lựa chọn yêu 
thích của rất nhiều ca sĩ, với Thủy, 
đâu là áp lực khi lựa chọn dòng nhạc 
này? Bước ra từ cuộc thi, Thủy muốn 
gây dựng hình ảnh nào cho mình?  

cho dù bạn làm gì đi nữa, không có 
áp lực nào có thể lớn hơn áp lực do chính 
bạn tạo ra. Vậy nên, tôi đã nhẹ lòng hơn 
rất nhiều trước những phán xét của dư 
luận. Bước ra khỏi cuộc thi Thần tượng 
bolero, tôi và hLV còn nhiều dự định 
lắm. hi vọng những người đã và đang 
ủng hộ Thuỷ và anh hưng sẽ tiếp tục sát 
cánh cùng hai thầy trò.

 HLV của bạn là người không chỉ 
nhiệt tâm mà còn có nhiều chiêu thức 
biến hóa khôn lường để lột xác cho các 
học trò, bạn có sẵn sàng thay đổi trước 
khi bước vào làng nghệ thuật?

Tôi sẵn sàng và luôn đầy tự tin làm mới 
dòng nhạc này bằng cách của chính mình. 

 Xin cảm ơn Hellen Thủy!
hươnG huyền (Thực hiện) 

Ảnh: nhÂn VậT cunG cấp
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Ngay từ lần đầu xuất hiện cho 
đến khi đêm chung kết The Voice 
(Giọng hát Việt) khép lại, khán giả 
hầu như khó tìm thấy sự sụt giảm, 
rớt phong độ của ali Hoàng dương. 
Làm thế nào để một người còn rất trẻ 
như bạn, lại không ít lần thất bại ở 
nhiều cuộc thi trước đó, có thể lột 
xác nhanh chóng như vậy ở mùa thi 
năm nay? 

Thật sự tôi đã cố gắng rất nhiều tại 
cuộc thi, nỗ lực tập luyện mỗi ngày 
bởi ngay từ đầu, tôi quan niệm đây là 
một cuộc chiến chứ không phải là cuộc 
chơi. Bên cạnh sự hướng dẫn của hLV 
Thu Minh, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều 
để luôn thay đổi bản thân, khiến khán 
giả thích thú nhất ở mỗi vòng thi. 

Có phải vì được dự đoán là quán 
quân từ vòng giấu mặt nên trong 
đêm chung kết, ali Hoàng dương 
trình diễn đầy tự tin, thoải mái và 
không bộc lộ quá nhiều cảm xúc ở 
giây phút giành chiến thắng?

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình là 
Quán quân. Đây là kết quả của cả một 
chặng đường, sự tiến bộ được công 
nhận qua từng vòng thi. Với những gì 
đã cố gắng, tôi nghĩ mình xứng đáng để 
có được vị trí này. Tuy nhiên, bốn bạn 
còn lại cũng thật sự rất xuất sắc. Quán 

quân chỉ là danh hiệu chứ không phải 
là cả cuộc đời của ali hoàng dương. 

ali có nghĩ mình đã đi một con 
đường thẳng tắp, không có đối thủ đủ 
mạnh, không có chướng ngại vật nào 
ở chương trình? 

Không có con đường nào trơn tru từ 
đầu đến cuối cả. năm nay, đối thủ của 
tôi rất mạnh như: anh Tú, hiền hồ, 
hiền Mai, anh Đạt… Theo tôi, ai cũng 
có thế mạnh riêng, để tỏa sáng phụ 
thuộc vào cách làm việc, cần cù đôi khi 
bù khả năng, cộng với những nỗ lực, cố 
gắng... ngoài ra, tôi nghĩ, yếu tố may 
mắn cũng chiếm một phần rất quan 
trọng trong một cuộc thi có tính cạnh 
tranh quyết liệt như GHV.

Đối với ali, vòng thi nào hồi 
hộp, căng thẳng nhất và ai là thí sinh 
khiến bạn dè chừng nhất? 

có lẽ ở những đêm thi loại trực tiếp 
là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy 
áp lực, thử thách nhất. Khi đã đi đến 

gần cuối chương trình, ai cũng mạnh 
cả. dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của các 
hLV và chuyên gia, thí sinh nào cũng 
trưởng thành vượt bậc từ giọng hát 
đến phong cách trình diễn. Khoảnh 
khắc phải chọn ai đi tiếp, ai dừng lại ở 
những vòng đó làm tôi “đau tim” luôn.

Trong số những lời khen ưu ái 
dành cho ali Hoàng dương, khá nhiều 
khán giả đánh giá cao thần thái, 
phong cách ngôi sao của bạn. ali đã 
rèn luyện như thế nào khi mà quãng 
thời gian lập nghiệp tại TP.HCM có vẻ 
khá vất vả, nhọc nhằn?

Từ thất bại ở những cuộc thi trước, 
tôi đã rút ra cho mình nhiều bài học 
kinh nghiệm về trình diễn sân khấu. 
sau đó, tôi tìm cách khắc phục hạn 
chế của bản thân bằng cách học hỏi từ 
những anh chị nghệ sĩ mà mình yêu 
thích. Quyết định trở lại chinh phục 
GHV, tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng bằng 
việc tập hát, tập nhảy mỗi ngày. Tôi 

ali hoàng dương

cảM ơn Bước 
nGoặT Tuổi 17 

ali Hoàng Dương đăng quang 
ngôi Vị quán quân THe VoiCe 
(GiọNG HÁT ViệT) 2017 là kếT quả 
Dễ đoán Và THuyếT pHục Với 
nHững ai đã THeo Dõi HànH 
TrìnH ấn Tượng của cHàng Trai 
Trẻ đến Từ đội HlV THu minH.

Ali Hoàng Dương đăng quang ngôi vị quán quân GHV 2017
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rất trân trọng những lời khen của khán 
giả nhưng tôi nghĩ rằng, không gì có 
thể đến một sớm một chiều. Trải qua 
vấp ngã, vươn lên mới có thể chạm tới 
thành công. Tôi đã trải qua nhiều năm 
tự lập khó khăn tại TphcM để theo 
đuổi niềm đam mê âm nhạc, những lúc 
ấy, luôn suy nghĩ tích cực là cách để tôi 
tạo động lực cho mình. 

Đã khi nào bạn cảm thấy muốn 
bỏ cuộc, tìm về với cuộc sống đơn 
giản hơn nơi quê nhà? 

Mệt mỏi, chán nản thì có nhưng 
tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ 
cuộc bởi đam mê ca hát đã ăn sâu trong 
máu ngay từ những ngày tôi còn bé, ở 
thời điểm hiện tại và cả tương lai, tôi 
tin như thế. Bản thân ai cũng có những 
khó khăn, nỗi khổ của riêng mình, tôi 
cũng vậy, nhưng tôi hiểu không con 
đường nào đi tới thành công mà trải 
đầy hoa hồng, vì thế cứ hết mình để đạt 
được ước mơ.

Đã có lúc nào ali nghĩ rằng, 
đưa ra quyết định xa nhà khi mới  
17 tuổi là sự bồng bột, chạy theo sự 
phù phiếm của làng giải trí? 

Mỗi người có một hoàn cảnh để đưa 
đẩy chính cuộc đời họ. Tôi chưa bao 
giờ hối hận về quyết định của mình. có 
khi còn phải cảm ơn tuổi 17 đã đẩy tôi 
ra xã hội với nhiều khó khăn, vấp váp 
để sớm trưởng thành hơn.

Hiện giờ, khi đã hòa nhập khá 
nhanh chóng vào những hoạt động 
của giới showbiz với lịch biểu diễn, 
gặp gỡ fan, tham gia các cuộc trò 
chuyện, phỏng vấn…, ali cảm nhận 
gì về thế giới mà bạn từng mơ ước, 
khát khao? 

Tôi cảm thấy vui khi mình dần 
chạm đến ước mơ theo đuổi nghệ thuật. 
dù tôi đã gặp không ít khó khăn, áp lực 
trong cách ứng xử, gặp gỡ báo chí và 
nhất là làm thế nào để tạo dựng được 
mối quan hệ tốt đẹp với khán giả… 
nhưng đã làm nghề thì phải chấp nhận. 
Tôi nhắc nhở bản thân trau dồi, hoàn 
thiện mình từng ngày.

Đâu là định hướng phát triển 
mà ali Hoàng dương muốn  
theo đuổi? 

rời GHV, tôi sẽ xây dựng hình ảnh 
một ca sĩ giải trí nhưng vẫn đảm bảo 
được yếu tố chuyên môn, đáp ứng đầy 
đủ cả phần nghe lẫn phần nhìn.

không ít nghệ sĩ trẻ thẳng thắn 
chia sẻ khát vọng thay đổi cuộc sống 
bản thân và gia đình bằng con 
đường âm nhạc, với ali, đó có phải 
là mục tiêu? 

Đó cũng là điều tôi quan tâm và 
lấy làm động lực cố gắng. nhưng, tôi 
dùng đam mê và lao động thực sự để 
tìm kiếm những phần thưởng, kết quả 
xứng đáng chứ không phải bất chấp 
theo nghề mà mình không thật sự đam 
mê hay chưa đủ khả năng chỉ nhằm 

kiếm tiền. ngoài ra, tôi còn muốn 
cho gia đình cũng như mọi người 
thấy mình có thể làm được gì với con 
đường đã chọn.

dấu ấn của HLV Thu Minh quá 
lớn đối với ali, đó là thuận lợi nhưng 
sẽ là áp lực, bạn có nghĩ vậy?

Khi trong khuôn khổ một cuộc thi, 
được chị Thu Minh dạy bảo, hướng dẫn 
nên dấu ấn của chị đối với tôi là điều 
hoàn toàn dễ hiểu. sau này rời cuộc thi, 
tôi sẽ cố gắng xây dựng thương hiệu 
riêng cho bản thân, nhưng những gì mà 
chị Thu Minh dạy chắc chắn sẽ vẫn là 
những kinh nghiệm vô cùng quý báu.

hoànG hườnG (Thực hiện)
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 Trước khi đến với truyền hình, chị 

đã từng trải qua nhiều ngành nghề. Cơ 
duyên nào khiến chị bén duyên và quyết 
định gắn bó với truyền hình?

chương trình đầu tiên đưa tôi đến với 
truyền hình là Ôn thi Đại học trên kênh 
VTV2. Thầy chu Văn sơn là người đã 
giới thiệu tôi với ekip sản xuất. Lần đầu 
tiên tôi đứng trước ống kính với tư cách 
Mc khi đang học năm thứ nhất đại học. 
sau đó, mặc dù trải qua khá nhiều công 
việc, ngành nghề khác nhau, trong đó có 
cả nghề giáo viên - một nghề mà tôi theo 
đuổi và được đào tạo ở đại học, nhưng 
tôi vẫn thấy hứng thú nhất khi được làm 

truyền hình. Đặc biệt, khi 
kênh Truyền hình Giáo 

dục Quốc gia VTV7 
chính thức thành 

lập, tôi đã nhận 
ra đây thực sự là 
môi trường để 
mình gắn bó và 
cống hiến với 

niềm đam mê “2 
trong 1” của mình. 

 Ở kênh 
Truyền hình Giáo dục 

Quốc gia VTV7, chị tìm 
thấy những điểm gì chung với ngành 
nghề được đào tạo?

Đến với VTV7, một mặt tôi thấy 
hứng thú vì được làm truyền hình và gắn 
bó với lĩnh vực mình được đào tạo. Mặt 
khác thấy choáng ngợp. chỉ trong một 
thời gian ngắn, các phương pháp giáo dục 
đã phong phú hơn rất nhiều. yêu cầu đặt 
ra cho các chương trình giáo dục cũng 
liên tục được nâng cao. các ý tưởng của 
đồng nghiệp thì luôn mới mẻ và đột phá. 
Vì thế, với VTV7, tôi có cảm giác được 
sống trong một môi trường giáo dục hiện 
đại, năng động và không ngừng học hỏi. 
Đó là cảm giác rất tuyệt vời.

 Giáo viên dạy Ngữ văn hay công 
việc tại nhà sách đã mang lại cho chị 
những kinh nghiệm như thế nào khi 
bắt tay vào sản xuất các chương trình 
truyền hình về giáo dục?

Văn chương, sách vở mang đến cho 
tôi những trải nghiệm vô cùng phong 
phú... Tất cả như lớp trầm tích thầm lặng 
và thấm tỏa một cách tự nhiên trong 
cách tôi viết, xây dựng nội dung chương 
trình để đáp ứng yếu tố giáo dục mà các 

Dân sư phạm 
  “bén duyên”   
    truyền hình

Trước 
kHi quyếT 

địnH gắn bó Với 
“ngôi nHà” VTV7, nsx 

kiêm mc Hồng minH Từng 
là giảng Viên kHoa ngữ Văn, 

đHspHn Và có mộT kHoảng 
THời gian làm biên Tập cHo 

mộT nHà sácH. cHị cHia sẻ 
Với pV TcTH Về “mối 
Duyên” Với Truyền 

HìnH…
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chương trình truyền hình đặt ra. Bước 
ra từ môi trường sư phạm, tôi thấy mình 
may mắn vì có những liên hệ gần gũi 
với các chuyên gia về lĩnh vực này. 
Thầy cô cũ, bạn bè thân quen đều có thể 
có những góp ý rất xác đáng. nhờ đó, 
đôi khi, mình có thể trợ giúp cho một 
số đồng nghiệp ở khía cạnh giới thiệu 
các đầu mối chuyên gia để cùng hợp 
tác. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một cách 
công bằng, những đồng nghiệp không 
trải qua môi trường sư phạm lại có 
những thế mạnh riêng rất độc đáo 
và thực sự đáng tôn trọng.

 Vậy, việc rẽ ngang 
sang truyền hình có  
khiến chị gặp khó khăn 
nào không?

như tất cả các thành 
viên ngoại đạo, tôi phải tự 
vượt qua những thiếu hụt 
về kiến thức, kinh nghiệm 
làm truyền hình bằng việc 

học hỏi từ các đồng nghiệp, trong đó có 
những bạn trẻ hơn mình rất nhiều.

Ở một khía cạnh khác, trải nghiệm 
sư phạm đôi khi khiến tôi băn khoăn 
nhiều về tính chuẩn mực, sự khuôn 
thước. Vì thế, tôi phải học cách cân 
bằng, học cách làm cho mình trẻ hơn, 
hòa nhập hơn với gu thẩm mĩ tươi trẻ 
của môi trường học đường hiện nay và 
tìm cách thể hiện về mặt truyền hình 
cho phù hợp nhất. Bởi lẽ, sản phẩm 
truyền hình có ngôn ngữ thể hiện rất 
khác với một bài giảng trên lớp.

 Các chương trình do chị và 
các đồng nghiệp thực hiện tại VTV7 
như: cuốn sách của tôi, Văn vui vẻ, 
chuyện học trò… dường như đều 
mang “chất văn” khá đậm?

sự thực thì qua mỗi chương trình, tôi 
và ekip luôn muốn truyền tải một thông 

điệp nào 
đó mang 
tính giáo 

dục. Với 
Cuốn sách 

của tôi là “hãy 
tìm lại niềm vui 

đọc sách của bạn”; 
với Văn vui vẻ là “những 
từ khóa mật mã sẽ giúp mở 
ra cả thế giới tác phẩm”; 
với Chuyện học trò là 
“Mọi rắc rối đều có cách 
giải quyết, và tình bạn là 
mãi mãi”. Tôi luôn mong 
muốn được làm những 
chương trình truyền hình 

giáo dục bởi nó vừa thỏa mãn đam mê, 
vừa giúp tôi phát huy những điều tích 
lũy được từ những trải nghiệm giáo 
dục của mình. Tôi luôn yêu quý nghề 
sư phạm và rất trân trọng công việc 
của những người làm thầy, nhưng tôi 
tự thấy mình phù hợp hơn khi trở thành 
một người sản xuất truyền hình giáo dục 
tâm huyết.

 Được biết, trong ekip thực hiện 
các chương trình nói trên có khá nhiều 
người là dân sư phạm. Theo chị, đó có 
phải là một yếu tố thuận lợi?

Thật tình cờ, nhiều bạn trong ekip 
này đều là dân sư phạm, thậm chí có bạn 
từng đi dạy, thậm chí từng làm hiệu phó, 
vì thế, các quan điểm về giáo dục và nội 
dung cũng dễ tìm được sự thống nhất. 
Tuy nhiên, nhân vật quan trọng bậc nhất 
trong ekip là đạo diễn chương trình lại 
không phải dân sư phạm. Vì vậy, đôi khi 

đạo diễn lại là người giúp chúng tôi hòa 
giải những khúc mắc, rắc rối.

 Được biết, chị và ekip đang triển 
khai chương trình Văn vui vẻ  
mùa 2. Chị có cảm thấy áp lực không 
khi chương trình được đánh giá cao ở 
mùa thứ nhất?

Trước khi phát sóng số đầu tiên của 
series Văn vui vẻ 2016, tôi có một áp lực 
mà có thể người khác không gặp phải. 
Tôi là học trò chuyên văn, lại từng được 
đào tạo để dạy Văn và có thời gian còn 
dạy cho những người sẽ dạy môn văn 
nữa. Bên cạnh tôi là các thầy cô dạy văn 
thuộc nhiều trường phổ thông có tiếng. 
họ luôn sẵn sàng chia sẻ nếu tôi cần 
giúp đỡ. Tôi lo sợ, họ sẽ thất vọng nếu 
tôi làm cho môn văn bị “biến thái”, nếu 
các giá trị thẩm mĩ bị lệch lạc qua các 
trò chơi.

Thật vui vì sau đó tôi đã nhận được 
nhiều tin nhắn động viên. Một người 
anh đồng môn, hiện giữ vị trí quản lí ở 
Bộ Gd - ĐT nói rằng: “chương trình 
được đấy”; các bạn đồng môn thì bảo: 
“Thú vị lắm, tớ đang muốn tổ chức 
ngoại khóa như thế cho học sinh”; các 
giáo viên đưa học sinh đến trường quay 
thì nhất định phải xin các bộ câu hỏi 
đã ghi hình để về tự tổ chức ở trường... 
chúng tôi hạnh phúc vì những điều đó. 
Đó cũng là thành công mà cả ekip cùng 
trân trọng!

 Cảm ơn chị và chúc chị có 
những trải nghiệm thú vị hơn nữa 
trong lĩnh vực truyền hình.

hà My (Thực hiện)



62

VT
Vphía Sau

màn hình

62

 Nhiều người bất ngờ khi thấy Võ 
Hoàng yến đảm nhận vị trí giám khảo 
chuyên môn của VnTm mùa giải năm 
nay vì chị đã tuyên bố giải nghệ khá lâu?

có lẽ tôi phải nhắc lại một lần nữa để 
mọi người không hiểu nhầm, tôi tuyên 
bố sẽ không đi diễn nữa chứ không phải 
sẽ không hoạt động trong ngành thời 
trang nữa. Thời trang là đam mê, là tuổi 
trẻ của tôi nên tôi không thể nào từ bỏ 
được. Tôi muốn đứng ở phía hậu trường, 
chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã 
tích góp được trong suốt hơn 10 năm làm 
nghề và đào tạo ra những lớp người mẫu 
kế cận cho ngành công nghiệp thời trang 
Việt nam. Thỉnh thoảng, tôi chỉ xuất hiện 
ở những chương trình của các nhà thiết 
kế thân thiết hoặc ở những chương trình 
quảng bá văn hóa Việt nam.

 Nổi tiếng là cô giáo khó tính và 
rất “dữ dằn” khi huấn luyện học trò, 
chị vẫn sẽ mang hình ảnh này đến với 
VnTm năm nay?

Thầy có khó thì trò mới giỏi 
được, tôi là người luôn tận tình và 
hết mình với công việc. Tới giờ này, 
tôi luôn cảm thấy tự hào vì những 
học trò của mình đều có vị trí nhất 
định trên sàn catwalk.

 Điều quan trọng nhất chị 
muốn truyền dạy cho các thí sinh 
mùa giải năm nay là gì?

Đam mê và biết lắng nghe, với 
bất cứ nghề nào, lắng nghe luôn là 
điều cực kì quan trọng. những người 
biết lắng nghe sẽ tiến bộ nhanh 
hơn. nhưng để lắng nghe, bạn phải 
bỏ được cái tôi của mình, điều này 
không hề dễ dàng, nhất là với những 
thí sinh rất cá tính như mùa giải này.

 Trong mùa all stars năm 
nay, có những thí sinh là đồng 
nghiệp của chị, chị có tự tin khi 
huấn luyện cho các bạn ấy  
không và làm thế nào để họ  
nghe lời mình?

Với kinh nghiệm nhiều năm trên sàn 
catwalk, làm giám khảo cho cuộc thi Siêu 
mẫu Việt Nam, cùng với những gì đã tạo 
dựng được trong làng thời trang, tôi tự 
tin đảm nhận vị trí này và sẽ chứng minh 
bằng chính năng lực của mình. Tôi đến 
đây để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn 
thí sinh, nếu các bạn thấy những điều tôi 
thị phạm là đúng thì tự khắc sẽ nghe thôi. 

 Chị có thoải mái khi làm việc với 
các giám khảo còn lại hay không?

chúng tôi rất ăn ý với nhau, anh nam 
Trung và chị Trương ngọc Ánh đều là 
những người rất chuyên nghiệp, hết lòng 
với các thí sinh. Lịch quay khá dày đặc, 
đôi khi cũng căng thẳng, bất đồng quan 
điểm nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tìm 
được tiếng nói chung vì quyền lợi của các 
thí sinh.

 Là một người không giỏi ăn nói, 
đó có là khó khăn của chị trên  
ghế nóng?

Vai trò của tôi trong chương trình này 
là huấn luyện và nhận xét về chuyên môn, 
cũng không khác mấy với công việc hàng 
ngày tôi thường làm, nên cũng không quá 
khó khăn. Tuy nhiên, đây vẫn là một thử 
thách đối với cá nhân tôi, tôi sẽ cố gắng 
hết sức để làm thật tốt.

 Là người trong nghề, chị nhận xét 
gì về thế hệ người mẫu trẻ hiện nay?

các bạn ấy cao hơn, đẹp hơn, cập 
nhật xu hướng nhanh hơn nhưng đam mê 
và nhiệt huyết thì ít hơn thế hệ chúng tôi 
rất nhiều.

 Hầu hết những người mẫu đều 
chuyển hướng sang làm diễn viên hoặc 
MC, hiếm có ai lựa chọn công việc dJ 
như Võ Hoàng yến, dường như chị luôn 
thích sự khác biệt?

Từ trước tới giờ, tôi luôn là người sống 
theo bản năng, nếu không thật sự đam mê 
sẽ không thể làm được. Thời trang và âm 
nhạc là hai thứ mà tôi rất yêu thích, dJ là 

sự kết hợp rất tuyệt vời cho sở thích đó. 
Khi làm dJ, mình được thể hiện nhiều 
hơn, được đem cảm xúc của mình đến 
với khán giả nhiều hơn. dJ cũng  có 
thể điều khiển cảm xúc người nghe. 
Thú vị nhất là làm dJ ở các lễ hội vì 
ở đó có rất nhiều người, đem lại cho 
mình rất nhiều cảm xúc để có thể cháy 
hết mình.

 danh tiếng trên sàn catwalk 
có giúp được nhiều cho chị khi bước 
sang lĩnh vực mới này không?

hầu như là không, vì đây là hai 
lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Tôi 
phải bắt đầu từ con số 0, phải mày mò 
học từ đầu. Âm nhạc và dJ là một thế 
giới vô cùng rộng lớn, càng tìm hiểu 
lại càng mở ra những chân trời mới, 
có lẽ mình sẽ không bao giờ học hết 
được. nhưng chính điều đó lại cuốn 
hút tôi đi theo công việc này.

 Cảm ơn Võ Hoàng yến!
Thu TranG (Thực hiện)

Võ hoàng yến
Không có đam mê,  
cuộc sống vô vị lắm
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bấT ngờ Trở lại Với Vai Trò giám kHảo 
cHuyên môn của VieTNaM’S NeXT ToP 
ModeL (VnTm) 2017, Võ Hoàng yến cHo 

THấy, cHưa bao giờ cô Vơi đi niềm đam 
mê THời Trang. Với siêu mẫu cá TínH 
này, nếu THiếu đam mê, cuộc sống sẽ 

rấT nHàm cHán, nên cô sẽ Truyền lửa 
ngHề đến cHo các THí sinH mùa aLL 

STarS năm nay. 
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 Xem Huyền Trang dẫn bữa trưa 
vui vẻ (bTVV), khán giả rất thích sự 
hài hước, dí dỏm của bạn, thậm chí có 
người còn nghĩ bạn là diễn viên hài, 
Trang nghĩ sao?

nói là diễn viên hài thì hơi quá, vì 
Trang không được học về nghề diễn 
một cách bài bản và cũng tự thấy chưa 
có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Mọi 
thứ khi Trang thể hiện trên sóng là sự 
cố gắng rất nhiều để có thể làm tốt 
công việc và đáp ứng đúng tiêu chí 
của chương trình. Để làm được điều 
ấy, Trang đã phải trải qua thời gian dài 
luyện tập và học hỏi rất nhiều.

 Lí do đưa Trang đến với Bữa 
trưa vui vẻ?

Trang là người hâm mộ chương trình 
BTVV, theo dõi rất nhiều  khách mời từ 
từ khi chương trình giành được giải VTV 

Award 2014 với hạng mục Chương trình 
Ấn tượng. sau đó, Trang may mắn được 
anh hoa Thanh Tùng - “Bếp trưởng”của 
BTVV phát hiện hình ảnh của Trang trên 
Facebook và chúng tôi là bạn bè của 
nhau. có lẽ anh ấy thấy được tính cách 
rất tinh nghịch, lắm chiêu trò, thậm chí 
là hơi “điên điên” của Trang nên đã  mời 
Trang tới tham gia chương trình. sau 

MC Huyền Trang 
LàM Mới Mình Với 

5S PLuS oNLiNe

Với lối Dẫn Hài Hước, ứng biến nHanH Trong các TìnH Huống Tại 
“nHà Hàng” Bữa Trưa Vui Vẻ, mc Huyền Trang được nHiều bạn Trẻ 
yêu mến. mới đây, cô còn kHiến kHán giả bấT ngờ kHi THử sức Với 

Vai cHínH Trong bộ pHim 5S PLuS oNLiNe. Huyền Trang đã bậT mí Với 
độc giả của TcTH Về nHững bước đi mới Trong công Việc.

Huyền Trang(thứ hai từ phải sang) 
trong phim 5plus online
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thời gian thử việc và cố gắng rất nhiều, từ một cô gái chưa hề 
nghĩ rằng mình sẽ “chạm” nghề truyền hình, Trang đã chính 
thức trở thành nhân viên của “nhà hàng” BTVV.

dẫn chương trình trực tiếp có tính tương tác với khán 
giả nhưng có cảm giác Huyền Trang rất tự tin, thoải mái, 
làm thế nào để Trang có được sự tự tin?

dẫn chương trình trực tiếp áp lực lắm chứ, kể cả những 
biên tập viên hay Mc kì cựu cũng không thể tránh khỏi áp lực 
bởi tất cả những câu chữ mình nói ra đều được phát sóng trực 
tiếp. Thế nên, khi dẫn một chương trình trực tiếp đều phải có 
sự chuẩn bị kĩ lưỡng và quan trọng hơn nữa là phải tạo ra cho 
mình sự tự tin. Với chương trình nhiều màu sắc nội dung như 
BTVV, Trang luôn phải tập trung cao độ và nhạy bén để có thể 
tung hứng ăn ý với khách mời và để tạo ra câu chuyện có nội 
dung đa dạng, thú vị cống hiến cho khán giả nên áp lực càng 
nhiều hơn. sau gần 3 năm tham gia BTVV, với sự giúp đỡ, hỗ 
trợ và chỉ bảo tận tình của rất nhiều anh chị trong ekip, Trang 
đã có những kinh nghiệm nhất định, tự tin hơn nhiều mỗi khi 
lên sóng. Bí kíp tự tin chính là cố gắng thật nhiều và tin tưởng 
vào khả năng của bản thân.

Được biết, mới đây Huyền Trang đã thay thế Huyền 
Shyn trong bộ phim sitcom 5s online, Huyền Trang đã đến 
với vai diễn này như thế nào?

Mọi công việc đến với Trang đều hết sức bất ngờ và tình 
cờ. Vào một ngày đẹp trời đầu năm 2017, Trang nhận được 
cuộc điện thoại từ anh hiếu Vick - đạo diễn của bộ phim 5S 
Online (nay đổi tên thành 5S Plus Online) mời tham gia phim. 
Trang rất hào hứng khi nhận được vai diễn đó. Với người diễn 
xuất hoàn toàn bản năng như Trang, đoàn làm phim cũng phải 
vất vả và giúp đỡ rất nhiều để Trang có thể hoàn thành vai 
diễn tốt nhất. Để trở thành Mc đã rất khó khăn, giờ còn phải 
cố gắng để là một diễn viên giỏi, khó khăn và áp lực lại tăng 
lên nhiều lần.

5s plus online là bộ phim để lại nhiều dấu ấn với 
khán giả trẻ. Là người diễn sau, Huyền Trang có sợ khó  
vượt qua thành công của những tập  
phim trước?

Bộ phim 5S Plus Online đã thay đổi hoàn toàn format và 
tuyến nhân vật. Khán giả trung thành đôi khi vẫn lầm tưởng 
Trang sẽ thay thế Quỳnh anh shyn ở vai trò công chúa, nhưng 
thực tế tính cách yến chi - nhân vật mà Trang đảm nhiệm lại 
tinh quái và cá tính hơn nhiều. Ban đầu cũng rất khó để khán 
giả có thể tách mình ra khỏi cái bóng của công chúa phiên bản 
trước, nhưng cho tới bây giờ, khi bộ phim đã lên sóng được 
vài chục tập, khán giả đã dần quen với nhân vật và có sự ủng 
hộ Trang, dù về mặt diễn xuất có thể còn chưa hoàn toàn tốt. 
Với áp lực cũng chính là động lực để khẳng định mình như 
vậy, Trang vẫn cố gắng hàng ngày để làm tốt nhất có thể, đền 
đáp lại sự tin tưởng và mong đợi của khán giả.

Để hoàn thành vai diễn nặng kí này, Huyền Trang phải 
chuẩn bị những gì?

Trước bộ phim 5S Plus Online, Trang cũng đã có cơ hội 
hợp tác và tham gia bộ phim sit com Táo quân ở trọ và phim 
truyền hình Bí mật của người khác nên cũng có chút kinh 
nghiệm. nhưng với 5S Plus Online, một bộ phim sitcom dài 

tập, lại là một trong năm nhân vật chính nên Trang đã đầu tư 
cho vai diễn này rất nhiều, từ trang phục đến cách diễn xuất, câu 
thoại, để định hình phong cách nhân vật... Điều mà Trang luôn 
trăn trở là làm sao để nhân vật mình thể hiện sẽ không bị trùng 
lặp với bất cứ diễn viên nào mùa trước, phải có dấu ấn và sự thú 
vị riêng, mang tới sự yêu thích cho khán giả. hàng ngày, Trang 
vẫn cố gắng đi tìm cho mình câu trả lời ấy, hi vọng khán giả sẽ 
cảm thấy hài lòng về vai diễn của mình.

Sau thành công của 5s plus online, liệu Huyền Trang 
có ý định sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp?

Trang tốt nghiệp ngành kinh tế tại Viện Đại học Mở hà nội, 
chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành Mc truyền hình, càng 
không nghĩ rằng, một ngày nào đó sẽ được làm diễn viên. có 
lẽ làm Mc và diễn viên là cái duyên nên Trang rất trân trọng, 
được làm những công việc ấy Trang cảm thấy thích thú, vui vẻ 
và hăng say. nghề nào cũng có khó khăn và áp lực nhưng chính 
điều đó lại giúp Trang trưởng thành hơn, khám phá bản thân 
mình nhiều hơn. Đối với nghề diễn, điều nó mang lại cho Trang 
không chỉ sự nổi tiếng và những hình ảnh đẹp trên phim mà 
mỗi vai diễn là một trải nghiệm, một câu chuyện hay trong cuộc 
sống, Trang được hóa thân vào nhiều con người, số phận khác 
nhau. Trang thích được diễn và muốn được trở thành một diễn 
viên chuyên nghiệp, cống hiến bằng tài năng, sức lực để có thể 
ghi dấu ấn và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Trang tin 
mình sẽ làm được.

Cảm ơn Huyền Trang!
Thu huệ (Thực hiện)

Địa chỉ:  Số 170 đường Trần Phú, P. cẩm Tây, 
 TP. cẩm Phả, Quảng ninh
Điện thoại:  (033)3862202 - Fax: (033) 3710837
giám đốc:   Hồ Thanh Lộc 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN CẨM PHẢ 

Vinacomin
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 Chào anh Đạt, nhận được tấm 
vé may mắn từ bình chọn của khán 
giả để vào chung kết rồi giành giải Á 
quân của cuộc thi, bạn có thấy mình 
may mắn không?

Khi tôi biết mình nhận được tấm 
vé may mắn từ chính khán giả, tôi rất 
hạnh phúc. Bước vào chung kết, tôi 
cùng với ba thí sinh còn lại đã nhận 
được  sự cổ vũ của mọi người và khán 
giả khiến chúng tôi phấn khích hơn khi 
biểu diễn. Với riêng tôi, đạt ngôi vị Á 
quân là điều may mắn nhưng may mắn 
hơn là tôi được vào đội của huấn luyện 
viên noo phước Thịnh, người đã dìu 
dắt tôi và cả đội từ những bước đi đầu 
tiên cho tới ngày hôm nay. Tôi cảm ơn 
cuộc thi và anh noo phước Thịnh đã 
giúp tôi hoàn thiện bản thân mình.

 Bạn có nghĩ rằng, sở hữu 
ngoại hình điển trai cộng với giọng 
hát ngọt ngào là những yếu tố giúp 
bạn đến gần khán giả hơn?

Khi mới tham gia cuộc thi, tôi 
không tự tin về ngoại hình của mình,  
thấy mọi cử chỉ hành động khi biểu 
diễn đều bị thừa hay gượng gạo. nhưng 
anh noo phước Thịnh đã hướng dẫn tôi 
từng động tác vũ đạo nên tôi đã thoải 
mái hơn và giải phóng cơ thể khi nhảy 
cùng với vũ đoàn trong bài hát One 

Night Only trong vòng liveshow. còn 
về giọng hát thì tôi thấy mình có chút 
tự tin hơn. sau mỗi vòng thi, đọc bình 
luận của khán giả nhận xét về mình, tôi 
thấy mọi người thích chất giọng của 
tôi, điều đó là động lực giúp tôi tự tin 
trên sân khấu. hai yếu tố ngoại hình 
và giọng hát đều quan trọng, vì vậy tôi 
cố gắng tích lũy những kinh nghiệm để 
dần hoàn thiện bản thân.

Bạn là thí sinh nhỏ tuổi lại tham 
gia một chương trình lớn hẳn sẽ có 

nhiều áp lực, có bao giờ Đạt cảm thấy 
mệt mỏi và nản chí chưa? Bạn đã giải 
tỏa những điều đó thế nào?

Trước đây tôi đã từng thi Giọng hát 
Việt nhí nhưng bị loại ngay từ vòng 
đầu, điều này đã giúp tôi thấy rằng, 
mình còn phải học hỏi rất nhiều từ các 
đàn anh, đàn chị đi trước. Vì vậy, tôi 
đến với Giọng hát Việt năm nay là để 
học tập và rèn luyện bản thân trước 
một cuộc thi lớn. Khi bước vào chương 
trình, tôi có đôi chút áp lực, cảm thấy 

góp nhặt kinh nghiệm 
để hoàn thiện  

bản thân

nGô anh ĐạT
Tài năng kHông đợi Tuổi là 

câu nói mọi người DànH cHo 
ngô anH đạT, THí sinH nHỏ 

Tuổi nHấT THam gia GiọNG HÁT 
ViệT 2017. THam gia cuộc THi 

Với mục đícH  Trau Dồi THêm 
kinH ngHiệm biểu Diễn nHưng 
bằng giọng HáT đầy cảm xúc, 

ngoại HìnH sáng Và sự pHấn 
đấu quyếT liệT đã giúp đạT 

Tiến sâu Hơn ở sân cHơi này, 
Trở THànH á quân của cuộc 
THi GiọNG HÁT ViệT năm nay. 
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mệt mỏi nhưng không bao giờ tôi nghĩ 
mình phải từ  bỏ cuộc thi. Không chỉ 
riêng tôi mà cả đội đều cảm thấy vui vì 
được là thành viên của đội noo phước 
Thịnh, từng cử chỉ ánh mắt anh dõi 
theo phần thi của chúng tôi trên sân 
khấu đã giúp cả đội cảm thấy thoải mái 
hơn khi biểu diễn.

 Bạn đã học 
tập được điều gì từ 
ca sĩ Noo Phước 
Thịnh? Bạn ấn 
tượng nhất điều 
gì về người thầy 
của mình?

Điều tôi học 
được nhiều 
nhất từ anh 
noo đó chính 
là sự cầu 
toàn trong 
mỗi tiết 
mục trình 
diễn. anh 
có thể thức 
trắng đêm để chỉnh sửa từng 
phần biểu diễn của các thành viên 
trong đội, uốn nắn từng câu chữ khi 
chúng tôi hát sai hay chưa tròn vành 
rõ chữ.  Điều này giúp mỗi thành viên 
trong đội hoàn thiện dần dần giọng hát 
cũng như phong cách biểu diễn của 
chính mình. ngoài ra, tôi ấn tượng bởi 
vẻ điển trai, nhảy đẹp và sự vui tính 
của anh noo phước Thịnh. nhưng có 
lẽ, ấn tượng nhất là sự tâm huyết của 
anh dành cho các thành viên trong đội, 
anh noo luôn yêu thương học trò của 
mình, quan tâm đến mọi người, những 
sự thay đổi của chúng tôi dù nhỏ nhất 
cũng được anh động viên. cả đội noo 
phước Thịnh như là một gia đình biết 
yêu thương, cùng dìu dắt nhau tiến lên 
phía trước.  

 khi tham gia cuộc thi này, Đạt 
vẫn là học sinh, vậy bạn cân bằng 
như thế nào giữa việc học và ca hát?

sau mỗi vòng thi, tôi trở lại hà nội 
để hoàn thành việc học của mình, với 
tôi, ngoài ca hát thì việc học phải đặt 
lên hàng đầu. Tôi luôn cố gắng vừa học 
văn hóa vừa tham gia cuộc thi để đảm 

bảo mình 
không bị 
thiếu hụt 
kiến thức 
ở trường, 
nếu bị lỡ 
bài kiểm 
tra của 
môn học 
nào thì tôi 

thi bù để hoàn 
thiện đầy đủ các 

môn học trên lớp. Khi biết tôi tham gia 
chương trình này, nhà trường đã tạo 
điều kiện để tôi có thể hoàn thành tốt 
việc học văn hóa ở trường và tham gia 
cuộc thi. 

 Mọi người có nhận xét gì về các 
phần trình diễn của bạn?

 Khi tôi đăng kí tham gia chương 
trình, bố mẹ rất lo lắng vì tôi còn ít 
tuổi nên sẽ có nhiều áp lực. nhưng khi 
thấy tôi dần trưởng thành hơn qua các 
vòng thì bố mẹ rất vui vẻ. Mỗi lần phần 
trình diễn của tôi phát trên tivi, cả gia 
đình luôn theo dõi và góp ý thẳng thắn. 
Không chỉ có gia đình mà các thầy cô 
giáo, các bạn học sinh ở trường cũng 
chăm chú xem những bài hát mà tôi thể 
hiện trên tivi hay trên mạng internet, 
đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp 
tôi tiến bộ từng ngày. Với tôi, từng tin 
nhắn ủng hộ qua mỗi vòng thi đều là 
những điều nhắn nhủ yêu thương của 
mọi người, điều đó là động lực giúp tôi 
vững bước trên con đường ca hát. 

 Hình ảnh Ngô anh Đạt thế nào 
sau cuộc thi?

Tôi chưa dám chắc sẽ như thế nào 
trong tương lai, tôi sẽ cố gắng học tập, 
trau dồi kiến thức âm nhạc thật tốt để 
có nền tảng âm nhạc vững chắc trên 
con đường nghệ thuật. Tôi luôn cố 
gắng phấn đấu để trở thành một anh 
Đạt tài năng, chững chạc hơn trong 
lòng khán giả. Thể loại âm nhạc mà tôi 
yêu thích và theo đuổi là pop Ballad và 
rnB, tôi sẽ chọn lọc những bài hát của 
thể loại này để thể hiện một cách trọn 
vẹn nhất gửi tới khán giả. Tôi cũng 
muốn học thêm về sáng tác để có thể 
gửi gắm những tâm tư tình cảm của 
mình qua những sáng tác. 

 kế hoạch của bạn sau cuộc thi 
là gì?

Mục tiêu đầu tiên tôi đặt ra cho 
mình là phải hoàn thành xong chương 
trình học cấp ba, song song với việc 
học văn hóa thì tôi sẽ ra những sản 
phẩm âm nhạc của riêng mình để cảm 
ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời 
gian qua. còn mục tiêu tiếp theo thì 
chắc tôi sẽ học thêm thanh nhạc để trau 
dồi giọng hát cũng như học thêm về 
sáng tác nhạc nữa. hi vọng với những 
cố gắng của mình, tôi sẽ dần chinh 
phục được khán giả yêu nhạc. 

 Cảm ơn Ngô anh Đạt và chúc bạn 
thành công trên con đường nghệ thuật!   

phươnG Trần (Thực hiện) 
 Ảnh: nhÂn VậT cunG cấp



Dù cHỉ xuấT Hiện ở Tập đầu 
Tiên của THe faCe - GươNG MặT 

THươNG Hiệu mùa THứ 2, “cHị đại” 
của pHiên bản THái đã cHiếm 
Trọn TìnH cảm của kHán giả 
ViệT nam. ở Tuổi 45, lukkaDe 

meTinee Vẫn ToáT lên sự mạnH 
mẽ, cá TínH Và xinH đẹp.

Lukkade Metinee là một trong 
những nhân vật quyền lực 
nhất của làng giải trí xứ chùa 
Vàng. cô được coi là người 

tiên phong cho phong trào giải phóng 
phụ nữ trong ngành công nghiệp thời 
trang Thái Lan. sinh ra và lớn lên ở 
Mỹ, từ nhỏ Lukkade đã rất cá tính, đặc 
biệt yêu thích hip hop và các thể loại 

âm nhạc đường phố. Mặc dù học rất giỏi 
nhưng Lukkade không bao giờ nghĩ tới 
việc thi vào đại học, cô đam mê nghệ 
thuật và muốn trở thành người mẫu 
chuyên nghiệp. sở hữu chiều cao 1m78, 
đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt đậm 
nét Á đông, Lukkade đã nỗ lực hết mình 
để có thể trở thành người mẫu ảnh, 
nhưng sau đó cô liên tục bị từ chối chỉ 
vì là người Thái. năm 20 tuổi cô trở về 
quê nhà và ngay lập tức làm chấn động 
làng giải trí xứ chùa Vàng khi xuất hiện 
trên trang bìa tạp chí với bộ bikini bằng 
kim loại. Với người Thái lúc bấy giờ, 
việc phơi bày cơ thể ra giữa bàn dân 
thiên hạ là một việc làm rất ghê gớm. 
hàng loạt chỉ trích liên tục đổ dồn về cô 

gái 20 tuổi, thậm chí tên cô còn nằm 
trong danh sách đen của Bộ Văn hóa. 
Lukkade đã phải mất khá nhiều thời 
gian để khiến cho mọi người hiểu rằng, 
đó chính là thời trang và đã đến lúc 
người Thái cần cởi mở hơn để tiếp nhận 
những xu hướng thời trang quốc tế.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp 
của Lukkade là khi đăng quang hoa hậu 
Thái Lan năm 1992 và đại diện cho đất 
nước mình tham gia Miss World 1992. 
Tại cuộc thi tầm cỡ này, Lukkade là cô 
gái châu Á được đánh giá cao nhất, tuy 
không lọt vào top 10 nhưng vẫn được 
an ủi phần nào với danh hiệu Nữ hoàng 
sắc đẹp châu Á Thái Bình Dương. 
Không chỉ tỏa sáng ở lĩnh vực thời 
trang, Lukkade còn lấn sân sang điện 
ảnh, truyền hình và viết sách. Gần một 
năm sau khi về nước, Lukkade Metinee 
đã trở thành niềm tự hào của xứ sở chùa 
Vàng, dù cô còn chưa thể giao tiếp 
thuần thục bằng tiếng Thái. 

Xuất hiện trong 3 mùa liên tiếp của 
The Face Thailand, Lukkade được xem 
là linh hồn của sân chơi này, khiến cho 
phiên bản Thái trở nên vô cùng đặc biệt, 
thậm chí lấn át cả phiên bản gốc. Tính 
cách dữ dội, không ngại cạnh tranh, ăn 
nói sắc sảo, quyết tâm dành chiến thắng 
bằng mọi giá, Lukkade luôn là người 
châm ngòi cho mọi mâu thuẫn ở The 
Face Thailand trong suốt 3 mùa vừa 
qua. những hành động và biểu cảm của 
hLV này luôn đẩy cảm xúc của khán giả 
lên tới cao trào. 

Khán giả Việt nam 
lần đầu tiên được chứng 
kiến tài năng, bản lĩnh 
của vị hLV “huyền 
thoại” của The Face 
Thailand khi cô xuất 
hiện trong buổi tuyển 
chọn thí sinh cho The 
Look phiên bản Việt. 
siêu mẫu kì cựu luôn thể 
hiện đẳng cấp đàn chị khi 
tranh giành thí sinh với 

3 hLV Việt nam. sự nhẹ nhàng nhưng 
cũng không kém phần sắc sảo của cô 
khiến các hLV còn lại nhiều lần phải 
“đứng hình”. Theo dự kiến, Lukkade sẽ 
tham gia một số thử thách với vai trò là 
hLV khách mời và cùng các hLV, giám 
khảo chính thức đánh giá phần thi của 
các thí sinh tại The Look phiên bản Việt. 

Bảo anh

VT
Vphía Sau

màn hình

Biểu tượng cá tính 
Xứ chùa VànG

The Look gồm nhiều series dành 
cho các thương hiệu khác nhau. 
Mỗi thương hiệu sẽ là một series 
bao gồm những thử thách đặc biệt 
thể hiện rõ tính chất của thương 
hiệu đó. Các thí sinh chiến thắng 
tại series này sẽ được kí hợp đồng 
và trở thành người đại diện cho 
dòng sản phẩm của thương hiệu.

Tại buổi họp báo The Face Việt nam

Lukkade không hề khoan nhượng khi 
tranh giành thí sinh với các HLV còn lại
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Trạm trộn bê tông của công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 
Thương mại Việt hàn có công suất cao và được vận hành 
bởi đội ngũ kỹ sư chuyên ngành nhiều kinh nghiệm. Quy 
trình vận hành trạm trộn hoàn toàn khép kín, hiện đại bảo 

đảm sản phẩm từng mẻ trộn có độ chính xác cực cao. Bê tông thành 
phẩm được lấy mẫu thử nghiệm thường niên để khẳng định chất 
lượng với người tiêu dùng. 

ngoài hệ thống trạm trộn công suất lớn và rộng khắp, công ty  
sẵn sàng lắp đặt trạm trộn tại chân công trình lớn nhằm đảm bảo tiến 
độ cung cấp bê tông kịp thời. Với phương châm “chất lượng công 
trình, sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí hoạt động của công 
ty bê tông Việt hàn”, công ty luôn quán triệt tất cả các khâu từ sản 
xuất đến vận chuyển, bơm cấp phải chính xác và kịp thời.cùng với 
sự phát triển lớn mạnh không ngừng của công ty trong những năm 
qua, sản phẩm bê tông tươi cho những công trình xây dựng cốt thép 
đã ngày càng phát huy được thế mạnh của sản phẩm bê tông, dịch 
vụ hàng đầu trên địa bàn hà nội. Với những trạm trộn công suất lớn 
240m3/h,130 m3/ giờ, 120m3/giờ... đáp ứng đủ nhu cầu bê tông cho 
các công trình xây dựng trên toàn quốc.

 Bên cạnh đó, việc luôn đúng hẹn, đúng thời gian và đưa tới sản 
phẩm bê tông tươi uy tín luôn được Việt hàn quan tâm và chú ý hết 
mực. Từ giám đốc tới nhân viên tại Việt hàn luôn tự ghi nhắc bản 
thân dù làm việc với cường độ cao khó khăn và mệt mỏi thì cũng 
không bao giờ được chậm trễ dù chỉ là vài phút. 

 Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn phố, Giám đốc công ty 
Việt hàn chia sẻ: “ Tôi luôn nhắc nhở anh em trong công ty rằng đối 
tác có nhớ đến chúng ta hay không và có muốn hợp tác với chúng ta 
nữa hay không đều nằm trong tay chúng ta. nếu chúng ta đưa tới cho 
họ những sản phẩm tốt nhất, tiện lợi nhất và kịp thời nhất chắc chắn 
chúng ta sẽ có lòng tin của họ và được họ nhớ tới rất lâu. ngược lại 
nếu chúng ta ì ạch chậm trễ, sản phẩm lại không vừa ý họ về chất 
lượng thì sau đó chẳng ai muốn hợp tác với chúng ta cả”. 

Với phương châm như vậy nên Tại Việt hàn, mọi quy trình đều 
đảm bảo theo một quy trình sản xuất tiêu chuẩn, hệ thống quản lý 
chất lượng, mỗi mẻ bê tông luôn đều và đúng theo yêu cầu của khách 
hàng về tỷ lệ phối trộn. ngoài ra bằng cách trộn thêm các phụ gia cho 
phép co tinh năng vượt trội sản phẩm của bê tông tươi Việt hàn có 
khả năng chống thấm và ninh kết nhanh.

dù là đơn đặt hàng cho các công trình lớn hay nhỏ thì Việt hàn 
luôn đảm bảo cho các chủ đầu tư, các công trình tiết kiện nhất về chi 
phí và giảm hao hụt tới mức đáng kể nhất. 

ông Trần Văn phố chia sẻ thêm “Với các vật liệu đầu vào được 
nhập trực tiếp từ nhà sản xuất, công nghệ hiện đại giúp giảm chi phí 
sản xuất, vì vậy sản phẩm bê tông tươi của Việt hàn chúng tôi cam 
kết về mặt giá thành luôn ổn định và hợp lý từ khi sản xuất tới khi 
vận chuyển tới tận chân công trình. chúng tôi luôn đặt lợi ích của đối 
tác lên hàng đầu và họ hài lòng thì coi như chúng tôi đã thành công. 
chúng tôi sẽ hướng đến xây dựng vững chắc thương hiệu Việt hàn 
để mỗi công trình khi Việt hàn giúp sức sẽ trở thành những công 
trình mang tính vĩnh cửu.Với tôi chất lượng và giá thành phải luôn ở 
mức hợp lý nhất cho đối tác”.

Việt hàn hiện tại không chỉ dừng lại ở việc chỉ sản xuất bê tông 
tươi. các lĩnh vực Việt hàn tham gia đầu tư và phát triển rất đa dạng 
như mua bán phụ tùng ô tô, xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh 
doanh, sản xuất mua bán vật liệu xây dựng…hướng xa hơn trong 
tương lai Việt hàn sẽ trở thành một công ty đa ngành nghề sản xuất 
và cung ứng nhiều sản phẩm hữu ích cho thị trường. Để xây dựng 
mô hình chiến lược phát triển dài hơi và đầy khó khăn phía trước 
Việt hàn đang dần dần hoàn thiện và hình thành bộ khung vững 
chắc cho mình. 

có thể nói rằng, luôn đặt uy tín của một doanh nghiệp có trách 
nhiệm xã hội lên mọi công việc kinh doanh, trong quá trình xây dựng 
và phát triển, công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Việt 
hàn đã từng bước tạo lập chỗ đứng trong thị trường, tìm kiếm được 
nhiều những dự án phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường và hướng 
đến sự phát triển bền vững. 

hi vọng một ngày gần nhất cái tên công ty cổ phần đầu tư 
Thương mại Việt hàn sẽ có mặt ở trên thị trường với vị thế của một 
công ty quy mô, phát triển vững mạnh và có thể vươn xa hơn trên 
trường quốc tế bằng chính thương hiệu và những sản phẩm đạt chất 
lượng của mình.

công ty cp xây dựng và đầu tư Thương mại Việt Hàn:

TừNG bƯỚC kHẳNG địNH THƯơNG HIệU bằNG CHấT lƯợNG

Trạm trộn bê tông của công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương 
mại Việt Hàn với quy trình khép kín, hiện đại mang lại sự hài lòng 
cho khách hàng  

Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương 
mại Việt Hàn đã hầu hết góp sức vào các công trình lớn 
nhỏ trên địa bạn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Với sản phẩm bê tông tươi uy tín và được làm theo quy 
chuẩn chất lượng quốc tế, bê tông tươi Việt Hàn luôn 
được khách hàng tin tưởng và đang khẳng định hơn nữa 
thương hiệu của mình, trở thành một thương hiệu bê tông 
tươi mạnh tại Hà Nội cũng như tại khu vực phía Bắc.
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ha Ji Won
Chưa bao giờ  
nữ tính đến thế

đả nữ số mộT của màn 
ảnH Hàn đã kHiến kHán 
giả Vô cùng bấT ngờ 
kHi xuấT Hiện Với HìnH 
ảnH Dịu Dàng, đầy nữ 
TínH Trong bộ pHim 
NGày Đó Ta yêu NHau 
(pHáT sóng lúc 20H05 Từ 
THứ Hai - THứ sáu Trên 
kênH VTV9). Tuy nHiên, 
Ha Ji won lại TiếT lộ, 
nHân VậT Trong bộ 
pHim này giống Với 
TínH cácH của cô 
ngoài đời nHấT.
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N gày đó ta yêu nhau (The Time 
We Were not in Love) là bộ 
phim truyền hình lãng mạn của 

hàn Quốc dựa trên tác phẩm In Time 
with You của điện ảnh Đài Loan. ha 
Ji Won vào vai oh ha na, 34 tuổi, là 
trưởng phòng Marketing của một công 
ty có tiếng. cô là đại diện cho hình mẫu 
phụ nữ mạnh mẽ, nhiều tham vọng và 
thích thử thách. oh ha na có một người 
bạn thanh mai trúc mã là choi Won (Lee 
Jin Wook đóng), một tiếp viên hàng 
không, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. 
17 năm tình bạn giữa hai người trải qua 
nhiều cột mốc đáng nhớ nhưng giữa họ 
luôn có một khoảng cách, một điều gì 
đó ngăn cản, không để tình cảm của cả 
hai phát triển. cho tới khi vị hôn phu 
cũ của ha na đột nhiên quay về khiến 
choi Won không thể tiếp tục đứng nhìn 
cô trong vòng tay người khác thêm nữa, 
anh quyết định phá bỏ tấm chắn để tiến 
thêm một bước.

chia sẻ về vai diễn của mình, ha 
Ji Won cho biết: “Tôi cảm thấy 
nhân vật oh ha na rất gần gũi 
với mình nên hoàn toàn không 
thấy áp lực diễn xuất. ngoài ra, 
tôi cũng có cảm giác thú vị khi 
được diễn một nhân vật rất thực 
tế sau nhiều năm trải nghiệm các 
nhân vật tưởng tượng”. Ngày đó 
ta yêu nhau là bộ phim đánh dấu 
sự trở lại màn ảnh nhỏ của nữ diễn 
viên 38 tuổi sau bom tấn cổ trang 
Hoàng hậu Ki, chính vì vậy, cô rất 
chịu khó đầu tư cho vai diễn này 
để đáp lại sự chờ đợi của khán giả. 
ha Ji Won nỗ lực dành khoảng thời 
gian dài 6 tháng trước khi bấm máy 
chuẩn bị cho bộ phim. cô đã dừng tất 
cả bài tập cơ bắp và thể lực đang theo 
đuổi hàng ngày để đăng kí học một lớp 
múa ballet nhằm giải phóng cơ thể, tìm 
lại sự mềm mại, nữ tính. Để xây dựng 
hình ảnh một quý cô công sở thanh lịch 
và sành điệu, nữ diễn viên đã đầu tư rất 
nhiều trang phục, phụ kiện hàng hiệu. 
Trung bình mỗi tập phim, ha Ji Won sử 
dụng từ 5 - 6 bộ trang phục cho nhân 
vật oh ha na. Thậm chí, có một phân 
đoạn, ha Ji Won khiến khán giả hết sức 
ngạc nhiên khi xuất hiện cùng bộ đồng 
phục học sinh và cặp kính cận. Không 

hề tỏ ra ngại ngùng, ngược lại, cô còn 
tràn đầy tự tin với hình ảnh mới lạ này 
của mình. ngoài đời, nữ diễn viên 38 
tuổi cũng được ngưỡng mộ vì gu thời 
trang thanh lịch và đẳng cấp. hình mẫu 
lí tưởng của cô là nữ diễn viên huyền 
thoại audrey hepburn. “Tôi đã đọc rất 
nhiều sách về cô ấy, gần đây cũng tìm 
hiểu nhiều hơn về cô. cô ấy thật sự 
duyên dáng, thanh lịch với độ tuổi của 
mình và cô ấy đã làm rất nhiều điều 
trước khi qua đời. Biết được điều đó, 
tôi muốn đóng góp nhiều hơn cho mọi 
người và đi theo con đường của cô ấy. 
Tôi cũng muốn khi có tuổi vẫn xinh đẹp 
như cô ấy”, ha Ji Won bộc bạch.

Xinh đẹp, trẻ trung, thành công 
trong sự nghiệp, nhưng ha Ji Won lại 
rất kín tiếng chuyện riêng tư. cô chưa 
từng chia sẻ hay lộ thông tin cặp kè với 
bất kì ai và chỉ thừa nhận bạn diễn nam 
cô thân nhất là hyun Bin, người 
đóng cặp ăn ý với 

cô trong bộ phim Khu vườn bí mật. 
Ở tuổi 38, nữ diễn viên vẫn né tránh 
khi hỏi đến chuyện hẹn hò: “Tôi cũng 
muốn hẹn hò chứ nhưng tôi vẫn còn nhiều 
thể loại phim và nhân vật trong đầu. Tôi 
muốn thử thách bản thân qua nhiều câu 
chuyện khác nhau và thử nghiệm những 
vai diễn ở các thể loại khác nhau”. Thậm 
chí, ở độ tuổi 50 hoặc 60, ha Ji Won vẫn 
muốn được làm diễn viên. Khi ấy, cô 
mong mình vẫn cảm nhận được ý nghĩa 
của cuộc sống, được tiếp tục sống với đam 
mê và đóng những bộ phim có nội dung 
lãng mạn.

sắp tới, ha Ji Won sẽ tham 
gia bộ phim truyền hình 
Hospital Ship (chuyến tàu 
y khoa) của Đài MBc cùng 
nam diễn viên trẻ Kang Min 
hyuk. Trong phim, ha Ji 
Won vào vai bác sĩ han 
Eun Jae, một người tham 
gia vào con tàu chữa bệnh 
để có một bước khởi 

đầu mới, thoát khỏi sự kì 
thị của mọi người xung quanh 

dành cho cô khi gia đình cô bị hủy hoại. 
Với ngoại hình trẻ hơn rất nhiều so với 
tuổi, ha Ji Won thường xuyên đóng cặp 
với những nam diễn viên nhỏ tuổi hơn 
mình. cô rất hào hứng khi chia sẻ về 
vấn đề này: “Về mặt suy nghĩ, tôi không 
già hay quá chững chạc. Vì thế, khi làm 
việc, họ luôn có cảm giác lớn tuổi hơn 
tôi và vô tình thể hiện như những người 
anh. họ luôn quan tâm, giúp đỡ và 
tôi có thể dựa vào họ”. Tuy nhiên, với 
khoảng cách lên tới 14 tuổi, người hâm 
mộ đang rất tò mò về màn thể hiện của 
cặp đôi chị em này trong Hospital Ship. 
Bộ phim sẽ lên sóng vào cuối tháng 7.  

Bảo anh

Ha Ji Won  và Lee Jin Wook 
trong phim ngày đó ta yêu nhau
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THiếu rắc rối…

như chúng ta đã biết, estrogen có 
vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng 
trực tiếp đến chất lượng cuộc sống 
của phụ nữ. Thiếu hụt estrogen là một 
trong những nguyên nhân chính dẫn 
đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt, 
suy giảm chức năng sinh sản, bốc hỏa, 
giảm trí nhớ, da khô nhăn, tóc gãy 
rụng, viêm âm đạo mãn tính, khô hạn, 
loãng xương và dễ gây ung thư vú…

chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng 
Bộ y tế nguyễn Viết Tiến dí dỏm nói: 
Với những chị em bị thiếu hụt nội tiết, 
các anh chồng rất là ngại tiếp xúc, 
tính khí thì thất thường, trong gia đình 
nhiều khi sống với những người ấy rất 
khổ. các ông chồng thường than phiền 
về các bà vợ của mình: nào là bà này 
hay nghi ngờ này, hay đổ lỗi này, nhớ 
thì ít mà quên thì nhiều, cập nhật kiến 
thức thì khó khăn và tính khí vô cùng 
khó chịu”.

Đáng buồn là ở Việt nam hiện nay, 
phụ nữ còn rất thiếu hiểu biết về vấn 
đề này. họ coi các triệu chứng khó 
chịu do suy giảm nội tiết tố nữ đem 
lại là quy luật tất yếu của tuổi tác và 
âm thầm chịu đựng mà không tìm 
cách khắc phục. sự thiếu hiểu biết này 
khiến người phụ nữ Việt nam chịu rất 
nhiều thiệt thòi. chưa kể nhiều phụ nữ 

khi gặp các triệu chứng này còn nhầm 
lẫn với các bệnh lý khác, nên thay vì 
tìm đến đúng bác sỹ sản phụ khoa thì 
lại tìm đến các chuyên khoa khác khiến 
việc điều trị bị lệch hướng, vừa tốn 
thời gian, công sức lại không đem lại 
hiệu quả. 

…THừa nguy Hại
Thiếu hụt estrogen gây nhiều phiền 

toái như vậy, nhưng nếu thừa estrogen 

Trong 1 tháng trở lại đây, kể từ khi Hội phụ sản Việt Nam phát động chiến dịch “Đừng 
thờ ơ với nội tiết tố nữ” thì từ khóa nội tiết tố nữ (hay còn gọi là estrogen) được “săn lùng 
ráo riết” trên hệ thống tìm kiếm của Google. Điều mà chị em quan tâm nhất có thể thấy 
rằng: Nên bổ sung nội tiết tố nữ thế nào để tốt nhất cho cơ thể? Thiếu thì phiền phức rồi, 
nếu thừa thì có lợi không? Tất cả câu trả lời, sẽ có trong bài viết dưới đây!

hay còn gọi là cường estrogen cũng 
gây rất nhiều nguy hại cho sức khỏe 
chị em phụ nữ.

Vậy khi nào cơ thể được coi là 
đang thừa estrogen? Đó là khi mức độ 
estrogen vượt quá 200pg/ml. 

Biểu hiện của cơ thể khi thừa 
estrogen thường thấy là tăng cân liên 
tục, đau vùng ngực, nổi mụn trứng cá 
trước thời kỳ kinh nguyệt, nhức đầu, 
thay đổi tâm trạng, rối loạn chức năng 
tuyến giáp, suy giảm ham muốn tình 
dục…

nguyên nhân dư thừa estrogen chủ 
yếu do người phụ nữ bị stress, sử dụng 
quá nhiều chất caffeine, dùng estrogen 
tổng hợp trong thuốc tránh thai, đặc 
biệt là tự ý bổ sung hormone thay 
thế (hrT - hormone replacement 
Therapy). Bên cạnh đó, những người 
béo phì, huyết áp cao hoặc mắc bệnh 
tiểu đường sẽ sản sinh ra nhiều estrogen 
hơn so với bình thường.

Đề cập về vấn đề này, Gs.Ts 
nguyễn Đức Vy - nguyên Giám đốc 
BV phụ sản Trung ương cho biết: 
hrT hay còn gọi là liệu pháp thay 
thế hormone sinh dục nữ, có tác dụng 
nhanh, nhưng ẩn chứa rất nhiều nguy 
cơ. Tại Việt nam hiện nay, nhiều chị 
em phụ nữ vẫn chưa có thói quen 
thăm khám định kỳ sức khỏe sản phụ 

GS TS Nguyễn Đức Vy – Nguyên GĐ 
Bệnh viện Phụ sản TW cho biết: Tự ý bổ 
sung nội tiết tố nữ HRT là một trong những 
nguyên nhân chính gây dư thừa estrogen 
trong cơ thể phụ nữ

VT
VThông

Tin

http://gs.ts/
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khoa, nên nếu tự ý sử dụng liệu pháp 
này, không theo chỉ định của bác sĩ 
và được theo dõi thường xuyên sẽ gia 
tăng nguy cơ quá sản nội mạc tử cung, 
sảy thai nhiều lần, ung thư nội tử cung, 
tăng huyết áp, và các bệnh liên quan 
đến tuyến vú…

chính vì vậy, có thể khẳng định 
rằng việc dư thừa estrogen gây hại rất 
lớn tới sức khỏe của người phụ nữ.  
Để tránh những ảnh hưởng không đáng 
có này, trước khi bổ sung estrogen, 
chị em cần tìm hiểu kỹ, sử dụng các 
phương pháp bổ sung đã được các nhà 
khoa học chứng minh hiệu quả, an 
toàn, hạn chế tình trạng: thiếu không 
được mà thừa cũng xong của hormone 
giới tính này.

cân bằng nội TiếT Tố nữ 
- yếu Tố quan Trọng nHấT 
giúp cHị em luôn “đủ” TínH 
nữ Trong cơ THể

chính bởi tiêu chí “không thừa - 
không thiếu” lượng estrogen trong cơ 
thể, chị em phụ nữ phải luôn đảm bảo 
lượng nội tiết tố nữ ở trạng thái cân 
bằng. Để giải quyết vấn đề này, các 
nhà khoa học đã tìm ra giải pháp bổ 
sung estrogen thảo dược từ tinh chất 
mầm đậu nành. nghiên cứu chỉ ra 
rằng, estrogen thảo dược không chỉ có 
tác dụng bù đắp lượng estrogen thiếu 

Theo nghiên cứu của FTa, Bảo Xuân - chiết suất từ tinh chất 
mầm đậu nành, là sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt nam giúp: Đẹp 
da, giảm nám, cải thiện sinh lý. 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 
42 ngày sử dụng. 

Bảo Xuân được các chuyên gia khuyên dùng cho phụ nữ ngoài 
30, phụ nữ sau sinh và phụ nữ có dấu hiệu suy giảm nội tiết tố nữ. 

Bảo Xuân cũng là sản phẩm xây dựng vùng trồng đậu nành 
không biến đổi gen đầu tiên tại Việt nam. Vùng trồng này đã được 
tổ chức helvetas Việt nam lựa chọn tham gia dự án Biotrade Eu – 
dự án thương mại sinh học do liên minh châu Âu tài trợ.

sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng, chứng nhận về tính 
hiệu quả và an toàn.

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website:
www.baoxuan.vn
số giấy phép hsĐKQc số: 02109/2016/XnQc-aTTp

 Bảo Xuân - Cân bằng nội tiết, gìn giữ nét Xuân

hụt mà còn giúp cơ thể dần dần cân 
bằng lại lượng estrogen dư thừa, đảm 
bảo lượng estrogen luôn ở trạng thái 
cân bằng nhất. ngoài ra, bổ sung nội 
tiết tố nữ thảo dược giúp cơ thể giảm 
nguy cơ gây ra bệnh lý buồng trứng tử 
cung và các vấn đề khác do dư thừa 
estrogen.

Theo Gs.Ts nguyễn Đức Vy, 
hoạt chất isoflavones (hay còn gọi là 
estrogen thảo dược) có trong mầm đậu 
nành có chứa nhân estran và công thức 
hóa học giống với estrogen nội sinh, 
bổ sung lượng nội tiết tố nữ thiếu hụt 

trong cơ thể. Bổ sung estrogen thảo 
dược từ tinh chất mầm đậu nành có thể 
dùng lâu dài, thường xuyên và không 
cần chỉ định của bác sĩ. 

cũng theo bác sĩ Vy, để lựa chọn 
được phương pháp bổ sung estrogen 
từ thảo dược tốt nhất, người dùng nên 
lựa chọn các sản phẩm đã được kiểm 
chứng lâm sàng, chứng minh tính hiệu 
quả, an toàn, sử dụng mầm đậu nành 
không biến đổi gen. chỉ có như vậy, chị 
em phụ nữ mới giải quyết được tận gốc 
vấn đề về việc thừa - thiếu hàm lượng 
estrogen trong cơ thể.

Hoạt chất isoflavones (hay còn gọi là estrogen thảo dược) trong mầm đậu nành có tác 
dụng tự cân bằng nội tiết tố nữ

http://www.baoxuan.vn/
http://gs.ts/
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Xem gì?

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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cHủ nHậT - 16/07

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập  120
03:10  hành trình di sản
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống: chuyện xưa tích cũ
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập  121
15:00  Văn hoá QĐnd: Bài ca không quên
16:30  hộp thư truyền hình 
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:05  Vì tầm vóc Việt
20:10  Truyền hình trực tiếp:
20:30   Lễ tri ân người có công với cách mạng 

vùng Tây Bắc
20:35   VTVTrip - Tập 25: hà nội - chuyến đi 

cuối cùng
20:45  Lục lạc vàng
21:30  nhà hát truyền hình
22:45  Khát vọng Việt nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động

THứ Hai - 17/07

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 121
03:10  Talk Vietnam: 60 phút mở
07:30  Kí sự 
08:05  chìa khoá thành công:
08:45  Vì cộng đồng
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
09:30  Môi trường
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 122
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  phim truyện Vn: Giao mùa - tập 11
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  cửa sổ asEan
23:30  Thế giới 24h chuyển động

 THứ ba - 18/07

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 122
03:10  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 11/45
07:30  Kí sự 
08:05  Không gian văn hóa nghệ thuật
08:45  Tuổi cao gương sáng
09:15  cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
09:45  Khám phá Việt nam
11:15  chuyển động 24h

13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 123
14:15  60 phút mở
15:30  hộp thư truyền hình 
16:15  Truyền hình công thương
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  phim truyện Vn: Giao mùa - tập 12
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động

 THứ Tư - 19/07

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 123
03:10  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 12/45
07:30  Kí sự 
08:05  Đối thoại chính sách 
08:45 Mái ấm yêu thương
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
09:45  Khám phá Việt nam
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 124
14:15  Toà tuyên án 
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45 cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:45  phim truyện Vn: Giao mùa - tập 13
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

THứ năm - 20/07

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 124
03:10  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 13/45
07:30  Ký sự 
08:05  câu chuyện văn hóa
08:45  cựu chiến binh Việt nam
09:15  Tiếng nói phụ nữ
09:30  nông thôn mới
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 125
 14:15  nhà hát truyền hình
16:15  Vì trẻ em
.17:45 cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45   phim truyện Vn: những người nhiều 

chuyện - 5/20
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30 Thế giới 24h chuyển động 

THứ sáu - 21/07

02:10   phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 125
03:10   phim truyện Vn: những người nhiều 

chuyện - 5/20
07:30  Kí sự 
08:05  Giai điệu kết nối

08:45  VTV kết nối
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
09:30  hội nhập
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 126
14:15  90 phút để hiểu
 16:15 cựu chiến binh Việt nam
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:45   phim truyện Vn: những người nhiều 

chuyện - 6/20
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động

THứ bảy - 22/07

02:10   phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 126
03:10   phim truyện Vn: những người nhiều 

chuyện - 6/20
07:00  Trang địa phương
07:30  Văn học nghệ thuật
08:05  Môi trường
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
09:45  diễn đàn văn học nghệ thuật
11:15  chuyển động 24h
12:35  nông thôn mới
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 127
14:15  Đối thoại chính sách 
15:00  Văn hoá cand
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
16:15  Tuổi cao gương sáng
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Giai điệu tự hào
21:45  Tạp chí âm nhạc
22:50  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động

cHủ nHậT - 23/07

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 127
03:10  hành trình di sản
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống: chuyện xưa tích cũ
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 1
14:15  chuyến xe khởi nghiệp
15:00  Văn hoá QĐnd
17:45 cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:30  nhà hát truyền hình
22:45  Khát vọng Việt nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động
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THứ Hai - 24/07

02:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 1 
03:10  Talk vietnam: 
07:30  Kí sự 
08:05  chìa khoá thành công:
08:45  Vì cộng đồng
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 2
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:30  Trang địa phương
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 14
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  cửa sổ asEan
22:30  Thế giới 24h chuyển động

THứ ba - 25/07

02:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 2
03:10  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 11/45
07:30  Ký sự 
08:05  Không gian văn hóa nghệ thuật
08:45  Tuổi cao gương sáng
09:15  cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
09:45 Khám phá Việt nam
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 3 
14:15  60 phút mở
15:30  hộp thư truyền hình 
16:15  Truyền hình công thương
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 15
22:10  Vấn đề hôm nay
22:30  Thế giới 24h chuyển động

THứ Tư - 26/07

02:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 3 
03:10  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 12/45
07:30  Kí sự 
08:05  Đối thoại chính sách 
08:45  Mái ấm yêu thương
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
09:45  Khám phá Việt nam
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 4 
14:15  Toà tuyên án 
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45 cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:45  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 16
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  hội nhập
22:30  Thế giới 24h chuyển động

THứ năm - 27/07

02:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 4 
03:10  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 13/45
07:30  Kí sự 
08:05  câu chuyện văn hóa
08:45  cựu chiến binh Việt nam
09:15  Tiếng nói phụ nữ
09:30  nông thôn mới
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 5 
14:15  nhà hát truyền hình
16:15  Vì trẻ em
.17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45   phim truyện Vn: những người nhiều 

chuyện - 7/20
22:10  Vấn đề hôm nay
 22:30  Thế giới 24h chuyển động

THứ sáu - 28/07

02:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 5 
03:10   phim truyện Vn: những người nhiều 

chuyện - 5/20
07:30  Ký sự 
08:05  Giai điệu kết nối
08:45  VTV kết nối
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
 10:00  Tin tức 10h
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 6
14:15  90 phút để hiểu
16:15  cựu chiến Binh Việt nam
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:45   phim truyện Vn: những người nhiều 

chuyện - 8/20
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
22:30  Thế giới 24h chuyển động

THứ bảy - 29/07

02:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 6 
03:10   phim truyện Vn: những người nhiều 

chuyện - 6/20
07:00  Trang địa phương
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
09:45  diễn đàn văn học nghệ thuật
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 7 
14:15  Đối thoại chính sách 
15:00  Văn hoá cand
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
16:15  Tuổi cao gương sáng
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Giai điệu tự hào
21:45  Tạp chí âm nhạc
22:50  Văn học nghệ thuật
22:30  Thế giới 24h chuyển động

cHủ nHậT - 30/07

02:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 7 
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống: chuyện xưa tích cũ
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 8
14:15  chuyến xe khởi nghiệp
15:00  Văn hoá QĐnd
15:30  doanh nhân và hội nhập
16:15 Mái ấm yêu thương
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
20:45  Lục lạc vàng
21:30  nhà hát truyền hình
22:45  Khát vọng Việt nam
22:30  Thế giới 24h chuyển động

THứ Hai - 31/07

02:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 8  
03:10  Talk Vietnam: 60 phút mở
07:30  Ký sự 
08:05  chìa khoá thành công:
08:45  Vì cộng đồng
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
09:30 Môi trường
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Bước tới hạnh phúc - Tập 9
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:30  Trang địa phương
16:15  nhân đạo
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  phim truyện Vn: Giao mùa - Tập 17
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  cửa sổ asEan
23:30  Thế giới 24h chuyển động
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Xem gì?
cHủ nHậT - 16/07

07:10   Việt nam - đất nước - con người: 
chuyện kể bên dãy Trường sơn

10:20   Quý hơn vàng: Điều trị viêm lộ tuyến 
cổ tử cung  bằng đốt diệt tuyết, nên 
hay không?

11:05   Xem và nghĩ: săn mồi ở vùng đồng 
bằng

11:30  phim hQ: Thơ ngây - Tập 36/68
13:30   Bạn của nhà nông: sản xuất lúa hữu 

cơ - hướng đi mới trong sản xuất nông 
nghiệp an toàn

15:00  phóng sự 
17:00   người nông dân hiện đại: 
 Trở lại Lâm Đồng
17:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: chăm 

sóc nội tiết tố cho phụ nữ
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thiên long bát bộ - Tập 37
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 13
20:35  người phụ nữ hạnh phúc
21:05  Vào bếp khó gì
21:30  chân trời khoa học - số 8
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 107

THứ Hai - 17/07

08:00  nhật Bản đồng hành - số 13/50 Mùa 3
09:00  Trái tim cho em 
09:30   nghi lễ trưởng thành - phần 1/8” cuộc 

chiến với ong vò vẽ”
10:25   Bạn của nhà nông: chăn nuôi gà khi 

thời tiết thay đổi
11:30  phim hQ: Thơ ngây - Tập 37/68
12:15  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
15:00   chân dung cuộc sống: những cuộc đời 

được biến đổi
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 52
18:00  Kĩ năng tham gia giao thông
19:00  phim TQ: Thiên long bát bộ - Tập 38
19:50  phim TQ: - Tập 14
20:35   sống khỏe mỗi ngày: dinh dưỡng cho 

người lao động nặng nhọc
21:05  nhật Bản ngày nay - tập 220
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 108

THứ ba - 18/07

07:10  phát triển bền vững
08:00 Vào bếp khó gì
08:30   KhGd quốc phòng: sức sáng tạo trẻ 

của những người lính phòng hóa
09:00   hành trình khám phá: Tập 4: “hà Tĩnh  

nơi để trở về”
11:05  nhịp sống công nghệ
11:30  phim hQ:Thơ ngây - Tập 38/68
12:15   sống khỏe mỗi ngày: Tiêu hoá và đại 

tràng mối quan hệ mật thiết

15:00   chân dung cuộc sống: người Thái giữ 
rừng, giữ nước

17:00  Bạn của nhà nông 
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 53
19:00  phim TQ: Thiên long bát bộ - Tập 39
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 15
21:05  Đi đâu? ăn gì?: Đến đảo quan lạn
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ -
 Tập 109 

THứ Tư - 19/07

07:10 Khám phá: chùa Bái Đính - Tập 2
08:00  chân trời khoa học - số 8
08:30  Visa toàn cầu - số 29/17
09:00  Kĩ năng tham gia giao thông
10:25   Bạn của nhà nông: Tìm hiểu về giống 

dưa lê hàn Quốc
11:05  nhịp sống công nghệ
11:30  phim hQ:Thơ ngây - Tập 39/68
12:15  người phụ nữ hạnh phúc
15:00   chân dung cuộc sống: Thúc đẩy lao 

động di cư an toàn
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 54
18:00   Tạp chí xã hội: người giữ hồn hệ ngôn 

ngữ Thái cổ
19:00  phim TQ: Thiên long bát bộ - Tập 40
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 16
21:05  Vì sức khỏe người Việt
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 110

THứ năm - 20/07

08:00  Đi đâu? ăn gì?: Đến đảo Quan Lạn
11:05  nhịp sống công nghệ
11:30  phim hQ:Thơ ngây - Tập 40/68
12:15   sống khỏe mỗi ngày: dinh dưỡng cho 

người lao động nặng nhọc
15:00 chân dung cuộc sống: 
 Thoát khỏi ảo giác
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 55
18:00  pháp luật và cuộc sống
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 1
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 17
21:15  Đẹp 24/7
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ -
 Tập 111 

THứ sáu - 21/07

07:10  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
08:00  Vì sức khỏe người việt
08:30  sắc màu không gian
09:00   Tạp chí xã hội: người giữ hồn hệ ngôn 

ngữ thái cổ
10:25   Bạn của nhà nông: ngành tôm làm gì 

để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 
10 tỷ usd ?

11:30  phim hQ:Thơ ngây - Tập 41/68
12:15 Khỏe thật đơn giản: Trí nhớ
15:00  chân dung cuộc sống: 

 Thoát khỏi ảo giác
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 56
19:00  phim TQ:: Vịnh Xuân Quyền - Tập 2
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 18
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu? ăn gì?: Biển xứ thanh
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 112 

THứ bảy - 22/07

07:10   hành trình khám phá: Tập 5: “ nơi sỏi 
đã cũng thành cơm”.

08:30  an ninh và cuộc sống
09:00  Kinh doanh và pháp luật
09:30   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: chăm 

sóc nội tiết tố cho phụ nữ
10:30  an sinh xã hội
11:30  phim hQ:Thơ ngây - Tập 42/68
12:15  Bốn mùa yêu thương
15:00   chân dung cuộc sống: những mảnh 

đời Long Đong
16:30   Kỹ năng thoát hiểm: Kẻ gian trên xe 

buýt
17:15 sáng kiến - Giải pháp số 13
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 57
18:00   Quý hơn vàng: Điều trị nám, tàn nhang 

cực đợn giản tại nhà
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 3
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 19
20:00   Truyền hình trực tiếp sự kiện: sâu 

nặng nghĩa tình
20:35   sống khỏe mỗi ngày: Thoái hoá cột 

sống thắt lưng - nỗi lo của phụ nữ tiền 
mãn kinh.

23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 113 

cHủ nHậT - 23/07

07:10   Việt nam - đất nước - con người: 
huyền thoại lụa Mã châu

08:00  Đi đâu? ăn gì ? Biển xứ Thanh
08:30  Đi tìm đồng đội
20:10   Quý hơn vàng: Điều trị nám, tàn nhang 

cực đợn giản tại nhà
 11:30  phim hQ:Thơ ngây - Tập 43/68
15:00   chân dung cuộc sống: những người 

tận tụy
16:35   Kiến thức cộng đồng: nét kiến trúc hà 

nội xưa
17:00   người nông dân hiện đại: Miền xanh 

hồng Lạc
17:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: nhung 

nai - Thược dược quý cho sức khỏe
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 4
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 20
20:35  người phụ nữ hạnh phúc
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 114
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THứ Hai - 24/07

06:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: nhung 
nai - Thược dược quý cho sức khỏe

08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:00  Trái tim cho em 
09:05   Quý hơn vàng: Điều trị nám, tàn nhang 

cực đợn giản tại nhà
10:25  Bạn của nhà nông: Tìm đầu ra cho 
 cây ca 
 11:3 0  phim hQ: Thơ ngây - Tập 44/68
13:00  sắc màu không gian
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  phóng sự 
16:15  Visa toàn cầu - số 30/17
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 58
18:15  Góc nhìn môi trường
18:30 chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 5
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 21
20:00   Truyền hình trực tiếp sự kiện: Bản 

hùng ca bất tử
20:35   sống khỏe mỗi ngày: chứng suy 

nhược cơ thể ở người trẻ
21:05  nhật Bản ngày nay - tập 221
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 115 

THứ ba - 25/07

06:45   sống khỏe mỗi ngày: chứng suy 
nhược cơ thể ở người trẻ

08:30  KhGd quốc phòng
09:00   hành trình khám phá: Tập 5: “nơi sỏi 

đã cũng thành cơm”.
11:30  phim hQ: Thơ ngây - Tập 45/68
15:00  phóng sự 
16:15  sắc màu các dân tộc
16:45  Khám phá: chùa bái đính - tập 3
17:00  Bạn của nhà nông 
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 59
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 6
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 22
20:35   Khỏe thật đơn giản: Bệnh tay chân 

miệng
21:05   Đi đâu ? ăn gì?: hương vị miền quê 

Bắc ninh
21:45   Việt nam - đất nước - con người:Lụa 

phố hội
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 116 

THứ Tư - 26/07

06:45   Khỏe thật đơn giản: Bệnh tay chân 
miệng

08:30  Visa toàn cầu - số 30/17
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25   Bạn của nhà nông: người mang màu 

xanh cho vùng đất bãi
11:30  phim hQ: Thơ ngây - Tập 46/68

12:55  chuyến xe buýt kỳ thú 
15:00  phóng sự 
16:45   Việt nam - đất nước - con người: lụa 

phố hội
17:00  Bạn của nhà nông 
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 60
18:15   Kiến thức cộng đồng: nét kiến trúc hà 

nội xưa
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 7
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 23
21:05  Vì sức khỏe người Việt
21:30  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 117 

THứ năm - 27/07

08:30  sắc màu các dân tộc
09:00  cùng bạn chữa bệnh
09:20  Đèn giao thông số 10
 10:50  Khám phá: chùa bái đính - tập 3
11:30  phim hQ: Thơ ngây - Tập 47/68
13:00  Visa toàn cầu - số 30/17
15:00  phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
16:45  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00  Bạn của nhà nông 
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 61
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 8
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 24
21:20  những mảnh ghép của cuộc sống
21:45   hành trình khám phá: Tập 6: “ Quảng 

Bình - chuyến du ngoạn kỳ thú”
23:15   phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 

118 

THứ sáu - 28/07

08:30  sắc màu không gian: Xưởng thiết kế
09:00   Tạp chí xã hội: Khoảng trời riêng - 

Tiếng hát người tử tù
10:25   Bạn của nhà nông: nuôi tôm thích ứng 

biến đổi khí hậu
10:50   Việt nam - đất nước - con người: Lụa 

phố hội
11:30  phim hQ: Thơ ngây - Tập 48/68
 15:00  phóng sự 
16:15  KhGd quốc phòng
16:45  nhật Bản đồng hành
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 62
18:30 chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 9
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 25
21:05  Đi đâu ? ăn gì?: hương vị biển 
 Thái Bình
21:35  nghiên cứu và ứng dụng
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 119 

THứ bảy - 29/07

06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
10:40  Zoom vào cuộc sống
11:30  phim hQ: Thơ ngây - Tập 49/68
13:00   Kiến thức cộng đồng: nét kiến trúc hà 

nội xưa
14:00   Bạn của nhà nông: nuôi tôm thích ứng 

biến đổi khí hậu
15:00   chân dung cuộc sống: Xe lăn cho 

người khuyết tật
16:15  Đèn giao thông số 11
16:30   Kĩ năng thoát hiểm: nguy hiểm từ 

nấm mốc
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 63
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 10
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 26
20:35  sống khỏe mỗi ngày:rối loạn tiêu hóa - 

hiểu đúng bệnh chữa đúng cách
21:30  Khám phá: chùa Bái Đính - tập 4
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 120 

cHủ nHậT - 30/07

06:45   sống khỏe mỗi ngày: rối loạn tiêu hóa 
- hiểu đúng bệnh chữa đúng cách

10:40  Zoom vào cuộc sống
11:30  phim hQ: Thơ ngây - Tập 50/68
15:00   chân dung cuộc sống: cấp bằng lái xe 

cho người khuyết tật
16:35   Kiến thức cộng đồng: học in 3d như 

thế nào
18:30 chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 11
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 27
20:35  người phụ nữ hạnh phúc
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 121

THứ Hai - 31/07

06:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Bỏ 
thuốc lá, dễ hay khó?

09:05   Quý hơn vàng: công dụng của men vi 
sinh và cách chọn men vi sinh tốt nhất 
cho trẻ

10:25   Bạn của nhà nông: Minh bạch thông 
tin trong tiêu thụ sản phẩm

11:30  phim hQ: Thơ ngây - Tập 51
15:00  phóng sự
17:00  Bạn của nhà nông -số 89
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 64
18:30  chuyển động 24 Giờ
19:00  phim TQ: Vịnh Xuân Quyền - Tập 12
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 28
20:35   sống khỏe mỗi ngày: Khắc phục 

chứng chán ăn ở người cao tuổi
21:05  nhật Bản ngày nay - Tập 222
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 122
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  cHủ nHậT  16/7

00:00  phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 5

03:00  phim  hQ: người tử tế - Tập 67, 68
05:00  cháu ơi, cháu à
06:00 nhịp đập 360o thể thao
08:00  Vương miện thần kì
09:00  sáng tạo Việt
10:00  Đừng để tiền rơi
11:00  100 triệu 1 phút
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00   rubic phim: lặng yên dưới vực sâu - 

Tập 32
15:00  chuẩn cơm mẹ nấu
16:00  Vì bạn xứng đáng
17:00  phim  hQ: người tử tế - Tập 69, 70
21:25  Gương mặt thương hiệu
23:30  Bí mật của tạo hóa

THứ Hai 17/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 6

02:00  cháu ơi, cháu à
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 69, 70
04:30  hãy chọn giá đúng
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  sáng tạo Việt
10:15  sinh ra để tỏa sáng
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 87
14:00  Muôn màu showbiz
15:00  Gương mặt thân quen
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 71, 72
21:25  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: Bước nhảy hoàn vũ - Tập 21
22:30  phim TnK: Mùa anh đào - Tập 43
23:30  chuyện đêm muộn

THứ ba 18/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 7

03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 71, 72
04:30  con biết tuốt
05:00  Thiết kế cuộc sống
06:00 nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  chúng tôi là chiến sĩ
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 88

17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 73, 74
21:25  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: Bước nhảy hoàn vũ - Tập 22
22:30  phim TnK: Mùa anh đào - Tập 44
23:30  chuyện đêm muộn

THứ Tư 19/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 8

02:00  Vui khoẻ có ích
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 73, 74
04:30  Thiết kế cuộc sống
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 89
15:00  Thần tượng âm nhạc nhí
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 75, 76
21:25  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: người phán xử - Tập 34
22:30  phim TnK: Mùa anh đào - Tập 45
23:30  chuyện đêm muộn

THứ năm 20/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 9

02:00  Đừng để tiền rơi
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 75, 76
05:00  Điều ước thứ 7
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Vh-sK-nV
10:15  cháu ơi, cháu à
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 90
 15:00  Gương mặt thương hiệu
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 77, 78
21:25  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: người phán xử - Tập 35
22:30  phim TnK: Mùa anh đào - Tập 46
23:30  chuyện đêm muộn

THứ sáu 21/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 10

02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 77, 78
04:30  chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi

06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Kỹ năng sống 
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình thiên thu - Tập 1 
15:00  Đại náo thành takeshi
15:30  Không giới hạn sasuke
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 79, 80
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
21:25  Thần tượng âm nhạc nhí
22:30  Muôn màu showbiz
23:30  chuyện đêm muộn

THứ bảy 22/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 11

02:00  chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 79, 80
04:30  Đường lên đỉnh olympia
06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Kĩ năng sống 
10:00  Thiết kế cuộc sống
12:00  cháu ơi, cháu à
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00  rubic phim: Vòng tay bạn bè - Tập 1
15:00  cầu thủ nhí
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 81, 82
20:00  người mẫu Việt nam
21:25  Gương mặt thân quen
23:30  chuyện đêm muộn

cHủ nHậT 23/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 12

03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 81, 82
04:30  Vh-sK-nV
06:00  nhịp đập 360o thể thao
08:00  Vương miện thần kỳ
08:45  sáng tạo Việt 
10:00  Đừng để tiền rơi
11:00  100 triệu 1 phút
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  rubic phim: Vòng tay bạn bè - Tập 2
15:00  chuẩn cơm mẹ nấu
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 83, 84
20:00  sinh ra để tỏa sáng
21:25  Giọng hát Việt
23:30  Bí mật tạo hóa

http://www.vtvgo.vn/
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Xem gì?
THứ Hai 24/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 13

02:00  cháu ơi, cháu à
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 83, 84
04:30  hãy chọn giá đúng
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  sáng tạo Việt
10:15  sinh ra để tỏa sáng
12:00  phim hQ: Tình thiên thu -Tập 2 
14:00  Muôn màu showbiz
15:00  Gương mặt thân quen
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 85, 86
21:10  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: Bước nhảy hoàn vũ - Tập 23
22:30  phim TnK: Mùa anh đào - Tập 47
23:30  chuyện đêm muộn

THứ ba 25/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 14

02:00  Vì bạn xứng đáng
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 85, 86
04:30  con biết tuốt
05:00  Thiết kế cuộc sống
06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  chúng tôi là chiến sĩ
12:00  phim hQ: Tình thiên thu -Tập 3  
15:00  Không giới hạn sasuke Vn
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 87, 88
21:10  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: Bước nhảy hoàn vũ - Tập 24
22:30  phim TnK: Mùa anh đào - Tập 48
23:30  chuyện đêm muộn

THứ Tư 26/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 15

02:00  Vui khoẻ có ích
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 87, 88
04:30  chiếc nón kỳ diệu
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
12:00  phim hQ: Tình thiên thu -Tập 4 

15:00  Thần tượng âm nhạc nhí
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 89, 90
21:10  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: người phán xử - Tập 36
22:30  phim TnK: Mùa anh đào - Tập 49
23:30  chuyện đêm muộn

THứ năm 27/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 16

02:00  Đừng để tiền rơi
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 89, 90
04:30  Biệt tài tý hon
05:00  Vh-sK-nV
06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Vh-sK-nV
10:15  cháu ơi, cháu à
12:00  phim hQ: Tình thiên thu -Tập 5 
15:00  Gương mặt thương hiệu
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 91, 92
21:10  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: người phán xử - Tập 37
22:30  phim TnK: Mùa anh đào - Tập 50
23:30  chuyện đêm muộ

n THứ sáu 28/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 17

02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 91, 92
04:30  chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia 
12:00  phim hQ: Tình thiên thu -Tập 6
15:00  người mẫu Việt nam
15:30  Không giới hạn sasuke Vn
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 93, 94
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
21:10  Thần tượng âm nhạc nhí
22:15  Muôn màu showbiz
23:30  chuyện đêm muộn

THứ bảy 29/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông  
Tập 18

02:00  chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 93, 94
04:30  Đường lên đỉnh  olympia
05:00  nhà cười

06:00  nhịp đập 360o thể thao
07:00  cà phê sáng 
09:00  Vh-sK-nV
12:00  cháu ơi, cháu à
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00  rubic phim: Vòng tay bạn bè - Tập 3
16:00  chất lượng cuộc sống
17:00  phim hQ: người tử tế - Tập 95, 96
20:00  người mẫu Việt nam
21:10  Gương mặt thân quen
23:30  chuyện đêm muộn

cHủ nHậT 30/7

00:15   phim hQ: Bí mật ở chơng Đam Đông  
Tập 19

02:00  Vh-sK-nV
03:00  phim hQ: người tử tế - Tập 95, 96
04:30  Vui khoẻ có ích
05:00  cháu ơi, cháu à
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng
 08:00  Vương miện thần kì
08:00  sáng tạo Việt 
10:15  Đừng để tiền rơi
11:00  100 triệu 1 phút
12:00  cố lên con yêu
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  rubic phim: Vòng tay bạn bè - Tập 4
15:00  chuẩn cơm mẹ nấu
16:00 Vì bạn xứng đáng
20:00  sinh ra để tỏa sáng
21:10  Gương mặt thương hiệu
23:30  Bí mật tạo hóa

THứ Hai 31/7

00:15   phim hQ:  Bí mật ở chơng Đam Đông  
Tập 20

02:00  cháu ơi, cháu à
04:30  hãy chọn giá đúng
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08 :00  Xả xì chét 
09:30  sáng tạo Việt
10:15  sinh ra để tỏa sáng
12:00  phim hQ: Tình thiên thu - Tập 1  
14:00  Muôn màu showbiz
15 :00  Gương mặt thân quen
21:10  sắc mầu phái đẹp 
21:30 phim Vn: Bước nhảy hoàn vũ - 
 Tập 25
22:30  phim TnK: Mùa anh đào - Tập 51
 23:30  chuyện đêm muộn
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bắc giang nam địnH

(Từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2017)
lịch phát sóng các đài địa phương

kHánH Hòa Hải Dương
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buổi sáng (7h00)
Từ 16/7 - 31/7
phim Trung Quốc:
ngô Thừa Ân và Tây du Ký
buổi Trưa (11h15) 
(phát lại vào 7h00 ngày 
hôm sau)
Từ 16/7 - 31/7
phim Trung Quốc:
ngô Thừa Ân và Tây du Ký
buổi chiều (14h30)
Từ 16/7 - 23/7
phim Trung Quốc:
con gái của mẹ kế
Từ 24/7 - 31/7
phim Thái Lan:
Tử thần ngọt ngào
buổi chiều Tối (17h00).
Từ 16/7 - 25/7
phim Trung Quốc: Kiểu tình 
yêu thứ ba
Từ 26/7 - 31/7
phim hàn Quốc: sự hoán 
đổi nghiệt ngã

buổi chiều Tối (18h00)
Từ 16/7 - 31/7
phim Việt nam: Tình muộn
buổi Tối (20h40)
(phát lại vào 14h30 ngày 
hôm sau)
Từ 16/7 - 22/7
phim Trung Quốc: con gái 
của mẹ kế
Từ 23/7 - 31/7
phim Thái Lan: Tử thần 
ngọt ngào
cuối ngày (23h30)
(phát lại vào 17h00 ngày 
hôm sau)
Từ 16/7 - 24/7
phim Trung Quốc: Kiểu tình 
yêu thứ ba
Từ 25/7 - 31/7
phim hàn Quốc: sự hoán 
đổi nghiệt ngã

buổi 0h00
phim ÂĐ: Trái tim mĩ nhân
buổi 2h00 
Từ 16 - 26/7: phim Vn: Thời 
gian để yêu
Từ 27 - 31/7: phim Vn: Vó 
ngựa trời nam
buổi 4h20
phim ĐL: cuộc chiến hai 
nàng dâu
buổi 8h10
phim hQ: ngự y của hoàng 
đế
buổi 10h05
Từ 16 - 17/7: phim hQ: Khu 
vườn thiên đàng
Từ 18 - 31/7: phim TQ: Vợ 
hiền
buổi 12h30
Từ 16 - 21/7: phim hQ: Kế 
hoạch báo thù
Từ 22 - 31/7: phim hQ: 
nước mắt phụ nữ

buổi 18h00
ngày 16/7: phim Vn: Trò 
chơi hôn nhân
Từ 17 - 31/7: phim Vn: sao 
đổi ngôi
buổi 21h10
phim singapore: cảnh sát 
đặc nhiệm
Thứ Bảy: phim cuối tuần: 
ngày 1/7: phim Mỹ: Theo 
dấu kẻ sát nhân
ngày 8/7: phim Mỹ: Tổ ấm
ngày 15/7: phim Mỹ: Quái 
vật chân to
buổi 21h45
Từ 17 - 26/7: phim TQ: 
người thừa kế gia nghiệp
Từ 27 - 31/7: phim hQ: Đội 
phá án thần tốc

buổi sáng (6h45’)                 
ngày 16-31/7: phim 
Việt nam: yêu trong 
hận thù
buổi sáng (9h00’) 
Từ ngày 16-31/7
 phim hQ: Đế quốc 
hoàng kim 
buổi trưa (11h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu   
Từ ngày 17-31/7    phim 
nB: cô nàng rắc rối
buổi trưa (13h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu  
Từ ngày 16-31/7
phim Vn: Ký túc xá

buổi chiều (16h30’)  
Từ ngày 16-31/7
phim hQ: son môi hồng
buổi tối (20h45).
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu, bảy 
Từ ngày 17-31/7
phim hQ: nữ cảnh sát
* chủ nhật.
ngày 16,23,30/7: phim 
nước ngoài  
buổi tối ( 22h45’)
*Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu.  
Từ ngày  17-20/7
 phim hQ: Đặc vụ sun 
- Woo
Từ ngày  21-31/7
phim TQ: con gái mẹ kế

buổi 0h00
phim hQ: Đoạt tình
buổi 2h00
Từ 16 - 26/7: phim Vn: hãy nói về tình yêu
Từ 27 - 31/7: phim Vn: Tình yêu và thử thách
buổi 5h00
Từ 16 - 20/7: phim pLp: người tình của chồng tôi
Từ 21 - 31/7: phim TQ: Thiên đường không nước mắt
buổi 7h05 
phim Vn: chiếc vòng ngọc huyết
buổi 11h00
phim Mexico: sắc màu đam mê
buổi 12h00
phim hQ: Lời nói ấm áp
Buổi 14h00 (Thứ hai, ba, tư, sáu, bảy)
phim pLp: chuyện tình nàng tiên cá
buổi 17h30
phim hQ: son môi hồng
Buổi 20h10 (từ thứ hai đến thứ sáu)
phim TQ: Liên minh phá án
buổi 21h10
phim Vn: oan gia khó tránh
buổi 22h05
phim hQ: câu chuyện mẹ tôi
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chương trình phim truyện đài pt-th Quảng ninh
Từ 16 - 31/7/2017

pHim giờ Vàng Trên
ván bài đen Tối 

(phim singapore - 80 tập)

phương Thùy là cô 
gái xinh đẹp, thành 

đạt nhưng mãi vẫn lẻ 
bóng. Khi bị cha mẹ 
gây sức ép về chuyện 
hôn nhân, cô đành tìm 
đến dịch vụ “cho thuê người yêu” với hi vọng tìm được 
bạn trai bảnh bao đưa về ra mắt gia đình. cô tình cờ gặp 
Đông Quân, một anh chàng điển trai nhưng tinh quái, 
chấp nhận giả gay để làm “người yêu hợp đồng” của cô. 
Theo chân phương Thùy về quê, chưa kịp gặp cha mẹ cô 
thì Đông Quân đã đụng độ với sơn, người trót yêu thầm 
phương Thùy bấy lâu nay. những mâu thuẫn, rắc rối, hiểu 
lầm liên tục xảy ra khiến cả hai phải đương đầu với vô số 
tình huống dở khóc dở cười…

Phát sóng lúc 19h00 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 15/7.

pHim đặc sắc 

hợp đồng Tình yêu
(phim Việt nam -  31 tập)

câu chuyện kể về 
mối thâm thù 

giữa hai nhà ngôn - 
Long. nhà họ Khôn 
thua cuộc trong ván 
bài quyết định nên 
phải lẩn trốn để bảo 

toàn mạng sống. Trớ trêu thay, khi lớn lên con của hai 
nhà này là ngôn phi và Long Kỳ phương lại yêu nhau. 
Khi phát hiện ra sự thật, ngôn phi đã cố tình lừa dối Kỳ 
phương để tìm cơ hội trả thù cho gia đình. Đúng lúc này 
thì cô đã mang trong mình giọt máu của dòng họ ngôn. 
sau khi sinh con, Kỳ phương gặp tai nạn, bị mất trí nhớ và 
được gia đình đưa ra nước ngoài sinh sống. sau bao năm 
xa cách, trong lòng ngôn phi vẫn chỉ có hình bóng của 
Kỳ phương. song khi hai người gặp lại, Kỳ phương đang 
chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông khác. Lúc này 
một cuộc quyết chiến khác lại diễn ra giữa các nhân vật…

Phát sóng lúc 20h50, bắt đầu từ ngày 8/7.

Lịch phiM

Từ Tập Đến TậpTên phiMGiờ phÁT 
sónG

Lịch phiM

Tập 38 - 53/110
(Từ ngày 16 - 31/7)

son môi hồng 
(phim hàn Quốc - 110 tập)8h00

Từ Tập Đến TậpGiờ phÁT 
sónG

Tên phiM

Tập 75 - 90/98
(Từ ngày 16 - 31/7)

Tình tay ba 
(phim hàn Quốc - 98 tập)11h00

Tập 33 - 48/50
 (Từ ngày 16 - 31/7)

học viện nữ quý tộc 
(phim nga - phần 1 - 50 tập)16h00

Tập 38 - 39/39
(Từ ngày 16 - 17/7)

Tập 1 - 14/29
(Từ ngày 18 - 31/7)

Quyến rũ 
(phim Việt nam - 39 tập)

chuyện của ren 
(phim Việt nam - 29 tập)

14h00

Tập 34/34
(ngày 16//7)

Tập 1 - 15/30
(Từ ngày 17 - 31/7)

Ánh sáng thiên đường 
(phim Việt nam - 34 tập)

Tỷ phú Tưng 
(phim Việt nam - 30 tập)

9h00

Tập 6 - 21/62
(Từ ngày 16 - 31/7)

ngày vinh quang của tôi 
(phim hàn Quốc - 62 tập)0h00

Tập 6 - 21/30
(Từ ngày 16 - 31/7)

Vết sẹo 
(phim Việt nam - 30 tập)3h00

Tập 3 - 18/20
(Từ ngày 16 - 31/7)

Đội đặc nhiệm chống Mafia
(phim italia - phần 4 - 20 tập)12h00

Tập 37 - 52/84
(Từ ngày 16 - 31/7)

Tam Quốc diễn nghĩa 
(phim Trung Quốc - 84 tập)6h00

Tập 14 - 29/50
(Từ ngày 16 - 31/7)

Tình muộn 
(phim Việt nam - 50 tập)15h00

Tập 38 - 53/58
(Từ ngày 16  - 31/7)

nữ cảnh sát 
(phim hàn Quốc - 58 tập)17h00

Tập 9 - 24/80
(Từ ngày 16 - 31/7)

Ván bài đen tối 
(phim singapore - 80 tập)20h50

Tập 15 - 30/32
(Từ ngày 16 - 31/7)

yêu không dễ 
(phim Việt nam - 32 tập)22h50

Tập 2 - 17/31
Từ ngày 16 - 31/7

hợp đồng tình yêu 
(phim Việt nam - 31 tập)19h00

Tập 18 - 33/38
(Từ ngày 16 - 31/7)

Đường sơn đại địa chấn 
(phim Trung Quốc - 38 tập)20h00

Tập  2 - 17/98
(Từ ngày 16 - 31/7)

Một thời con gái 
(phim Trung Quốc - 98 tập)23h00
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VT
Vnhỏ

To

kếT bạn để hiểu Con hơn
hầu hết trẻ vị thành niên đều có trang cá nhân riêng của mình 

trên các mạng xã hội như: Facebook, youtube hay Twitter.  có vô 
vàn lí do để các bậc phụ huynh muốn kết bạn với con trên mạng xã 
hội, tuy nhiên lí do chủ yếu vẫn là muốn hiểu được tâm tư tình cảm 
của con và bảo vệ con cái. Mặc dù không thích Facebook nhưng chị 
hoa (giáo viên) vẫn đăng kí một tài khoản cá nhân để quản lí cô con 
gái đang học lớp 11 của mình. “Từ khi theo dõi con trên Facebook, 
mình hiểu con hơn, có nhiều điều nó không dám chia sẻ với bố mẹ 
nhưng sẵn sàng chia sẻ với bạn bè trên Facebook” - chị hoa cho biết.

ngày nay, mạng xã hội là nơi để các bạn trẻ thỏa sức thể hiện bản 
thân, có thể nói lên mọi suy nghĩ dưới góc nhìn riêng. Không thể phủ 
nhận, mạng xã hội là một kênh thông tin khá hữu ích để bố mẹ có 
thể hiểu con mình hơn, nhận ra những bất ổn về mặt tâm lí của con 
để ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, nó cũng giúp rút ngắn khoảng 
cách giữa các thế hệ. Khi kết bạn với con trên mạng xã hội có nghĩa 
là bố mẹ cũng là một người bạn với con. Tuy nhiên, có một sự thật 
không thể thay đổi, bố mẹ không phải bạn bè, nên thay vì chia sẻ, 
đồng cảm, các bậc phụ huynh thường có xu hướng răn đe, cảnh báo 

có nên kết bạn với con 
trên mạng xã hội?

mộT ngHiên cứu mới đây cHo THấy, 92% pHụ 
HuynH muốn kếT bạn Với con cái Trên 

facebook. Tuy nHiên 70% giới Trẻ cHặn bố mẹ 
của mìnH Và 20% kHông kếT bạn Với bố mẹ Trên 

Trang cá nHân. Hầu HếT các bạn Trẻ đều cHo 
rằng, mạng xã Hội là kHoảng Trời riêng mà 

pHụ HuynH kHông nHấT THiếT pHải xen Vào.
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con cái. Đó là lí do hầu hết các bạn trẻ 
đều chặn hoặc từ chối kết bạn với bố mẹ 
trên trang cá nhân. 

ai Cũng Cần mộT khoảng 
Trời riêng

cha mẹ sử dụng mạng xã hội để kết 
bạn với con đều xuất phát từ sự lo lắng, 
yêu thương. Tuy nhiên, con cái vẫn cần 
có một khoảng trời riêng vì trong cuộc 
sống hàng ngày đã bị phụ huynh kiếm 
soát khá chặt rồi. Minh nhật (du học 
sinh) cho biết, khi vào Facebook của bạn 
bè mà thấy phụ huynh vào bình luận thì 
mọi người đều dừng lại, không bình luận 

gì thêm nữa. có những chuyện chỉ có 
thể chia sẻ với bạn được thôi chứ không 
thể chia sẻ với bố mẹ. “Mình đã lập hai 
nick trên Facebook, một cái chuyên đăng 
những chuyện nghiêm túc để che mắt bố 
mẹ, họ hàng, còn một nick để… quẩy hết 
mình” - Linh Đan chia sẻ bí quyết đối 
phó với các đấng sinh thành trên mạng 
xã hội.

Tiến sĩ Đinh Đoàn (chuyên gia tâm 
lí của công ty Tnhh Tư vấn tâm lí đào 
tạo phát triển cá nhân và cộng đồng) cho 
biết: “Bố mẹ quan tâm đến con cái thì 
nên lập Facebook để theo dõi, đôi khi 

theo dõi không nhất thiết là phải kết 
bạn với con mới theo dõi được. có 
những chia sẻ ở chế độ public thì bố 
mẹ cứ việc xem, nhưng khi để chế độ 
bạn bè thì là những câu chuyện chỉ 
có những người bạn với nhau mới 
hiểu được, bố mẹ cũng nên tôn trọng 
con. Mỗi thế hệ đều có những câu 
chuyện riêng, không thể chia sẻ với tất 
cả mọi người”.

dù cha mẹ chỉ muốn điều tốt cho 
con, điều đó là hoàn toàn chính đáng, 

nhưng không có nghĩa là cần biết hết 
mọi điều về cuộc sống của con. Thay vào 
đó, nên tìm cách hiểu và chia sẻ với con 
ngay trong cuộc sống hàng ngày, chắc 
chắn sẽ hiệu quả hơn là trên mạng xã 
hội. Thay vì theo dõi thì hãy trang bị cho 
con những kiến thức để có thể tự bảo vệ 
mình trước những cám dỗ và rủi ro có thể 
gặp phải khi dùng mạng xã hội. suy cho 
cùng, ai rồi cũng phải trưởng thành, cha 
mẹ không thể bao bọc và bảo vệ con cái 
mãi trong vòng tay của mình được. các 
bậc phụ huynh hãy tin tưởng và cho con 
mình một khoảng không gian riêng. 

Bảo anh
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gẫu

Lưu Đê Ly

Muốn  
trở thành 
“tắc kè 
hoa”

càng Về cuối pHim NGười 
PHÁN Xử, nHân VậT ngọc 

Do lưu đê ly THủ Vai càng 
Hé lộ nHiều điều bí ẩn, sự 

pHức Tạp Tâm lí. Với 
nHững néT cá TínH ngoài 
đời THường Và Trên pHim 

ảnH, lưu đê ly đã làm TốT 
Vai Diễn này. 
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 Cô người yêu của Phan Thành 
có vẻ là một trong những nhân vật 
ít bí ẩn nhất trong phim người phán 
xử, Lưu Đê Ly có thể bật mí đôi chút 
về số phận của nhân vật này về sau?

hiện tại, Người phán xử đã đi được 
hơn nửa chặng đường, có vẻ như 
trong mắt khán giả, ngọc rất hám 
lợi, nhưng trong thâm tâm, ngọc chỉ 
muốn cho phan Thành có một chỗ 
đứng trong xã hội. Ở một góc độ và 
giới hạn nào đó, ngọc rất chân thành 
và không hề thực dụng như khán giả 
vẫn nghĩ. Ở những tập tiếp theo, ngọc 
sẽ phải trả giá cho hành động thiếu suy 
nghĩ của mình. 

 Những ấn tượng nào 
trong quá trình làm phim 
khiến bạn nhớ nhất?

có một đoạn ngọc bị xô 
xát và đánh đập rất dã man. 
Đoàn làm phim có mời diễn 
viên đóng thế cho tôi trong 
cảnh quay đó nhưng tôi 
muốn tự làm để có được 
những thước phim thật 
nhất. cảnh quay xong, 
dù khá đau nhưng tôi 
tin rằng mình đã làm tốt 
và hết sức có thể. Tôi rất hài lòng với 
những gì đã làm.

 Từ một hotgirl đình đám, Lưu 
Đê Ly vẫn bền bỉ theo đuổi nghiệp 
diễn viên, dù có lúc chỉ là những vai 
nhỏ, vai phụ. Đóng phim có ý nghĩa 
như thế nào trong cuộc sống của bạn? 

Từ trước đến nay, tôi đều được giao 
vai chính, có lẽ tổ nghề đã ưu ái đối với 
tôi. Vì vậy, Đê Ly vẫn luôn quyết tâm 
theo đuổi, kể cả chính hay phụ, được 
diễn xuất và cống hiến cho từng vai 
diễn là điều mà bất cứ diễn viên nào 
cũng mong muốn. Được làm nghề là 
hạnh phúc rồi, chẳng cần gì hơn thế.

 Các nhân vật do Lưu Đê Ly đảm 
nhận luôn sôi nổi, nhiệt tình, đanh đá 
nhưng vẫn rất tử tế, đâu mới là tính 
cách thật sự của bạn ngoài đời?

con người tôi ở ngoài đời cũng 
thế, cũng sôi nổi, nhiệt tình, có phần 
đanh đá nhưng vẫn luôn tử tế. Tôi 
sống khá rõ ràng và chân thành, ai tốt 
với mình một, mình sẽ tốt lại gấp đôi 
và ngược lại.

 Vậy còn việc chăm sóc bản thân 
thì sao, bí quyết để Lưu Đê Ly giữ cho 
mình một vẻ đẹp tươi trẻ, tự tin là gì? 

Với nghề diễn viên, việc chăm sóc 
bản thân cực kì quan trọng. Tôi vẫn 
luôn sử dụng kem chống nắng, chú 
trọng việc làm sạch da mặt và đắp mặt 
nạ dưỡng da 2 - 3 lần/tuần. 

  Việc làm mẹ đã thay đổi bạn ra 
sao? Việc chăm sóc con trai có khiến 
bạn quá bận rộn và phải từ chối các 
dự án đóng phim và công việc khác? 

Tôi bất ngờ làm mẹ nhưng đón 
nhận nó một cách thoải mái nhất. Tôi 
tin rằng, con cái là sự ban phước tuyệt 
vời nhất từ cuộc sống này. Trước đây, 
giờ giấc của tôi khá tự do và thoải mái. 
sau khi đi làm có thể gặp gỡ bạn bè 
nhưng giờ thì hết rồi (cười). Tôi về nhà 
và chăm sóc cho con, bù đắp những 
lúc con không được chơi đùa với mẹ. 
Đi làm cũng phải chia thời gian, phân 

bố sao cho hợp lí. Tôi nghĩ rằng, trong 
giai đoạn con đang phát triển tính cách 
thì nên dành thời gian nhiều cho con để 
hiểu con hơn, để biết cần phải dạy dỗ 
như thế nào. 

 Sắp tới, Lưu Đê Ly có tham gia 
dự án phim nào? Bạn có thể chia sẻ 
đôi chút về những dự định trong công 
việc của mình?

Tôi vẫn đang mong chờ những vai 
diễn mới lạ hơn, khác hẳn những tính 
cách của những nhân vật trước đây đã 
đảm nhiệm. Với nghề diễn viên, tôi 
muốn được trở thành tắc kè hoa và vận 
dụng được hết khả năng bản thân. hi 
vọng trong thời gian tới, tôi sẽ có nhiều 
vai diễn hay, cống hiến hết mình cho 
nền điện ảnh nước nhà và luôn nhận 
được sự yêu mến của khán giả. 

 Cảm ơn Lưu Đê Ly!
hiền nGuyên 

(Thực hiện)

Lưu Đê Ly trong phim 
người phán xử

Tuy là người mạnh mẽ nhưng cũng 
có lúc tôi rất buồn và tủi thân khi 
sóng gió hay thị phi đến với mình. Tôi 
tin rằng, mọi điều mình phải trải qua 
đều có lí do, việc của mình là nên 
chiến đấu và chiến thắng nó. Một 
người bình thường luôn cần bản lĩnh 
để sống. Nếu không bản lĩnh, e rằng 
sẽ khó có thể tồn tại...
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Trang

Từ tấm vải ren lóng lánh ánh kim và 
những chất liệu chọn lọc, đặc biệt là hạt 
cườm mô típ vảy cá, ren, lụa taffeta tơ 
thô...  bộ sưu tập Nàng tiên cá mang 

đến vẻ đẹp mềm mại, nữ tính và sâu lắng. Áo 
lửng, áo đáp bèo cùng chân váy lụa, thân trên với 
họa tiết trang trí óng ánh, các thiếu nữ khoác trên 
mình bộ váy có thể nhẹ bước vào hè với khát 
vọng đẹp như nàng tiên cá hoặc có thể tham gia 
một buổi tiệc tưng bừng hay một cuộc dạo chơi 
trên biển chiều lấp lánh…

Photo courtesy of Chim Yến 
(Clothes & junk stuffs )

Photographer: Nguyen Thanh Trung
Model: Trang Pham

MUA Nguyễn Khánh Huyền
Assistant | Contributor: Lê Ngọc Thuy -  

Trang Phong Nguyen
Stylist: Yuki Nguyen 

Designer: Yuki Hong Trang Nguyen 

TIÊN CÁ

bộ sưu Tập mới của THương Hiệu 
cHim yến được bắT đầu bằng kí 
ức Về câu cHuyện NàNG TiêN CÁ. 
mộT câu cHuyện đã sống Trong 
giấc mơ của nHiều cô gái nay bấT 
cHợT Hiện lên rực rỡ qua nHững 
THiếT kế mới.

Khát vọng cùng
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Bình yên
GEnEVa

geneVa được coi “Trái Tim của 
cHâu âu”. THànH pHố này kHông 

cHỉ được các cơ quan của liên 
Hợp quốc cHọn đặT Trụ sở mà 

còn là “địa cHỉ xanH” cHo 
nHiều cuộc THương THảo quốc 
Tế mang ý ngHĩa lịcH sử. cHínH 

Tại nơi đây, Hơn nửa THế kỉ 
Trước đã Diễn ra lễ kí kếT Hiệp 

địnH geneVa cHấm DứT cHiến 
TranH, lập lại Hòa bìnH ở ViệT 

nam Và đông Dương.

chúng tôi đến Geneva từ phía Tây 
nam Thụy sĩ, nơi có núi Mont 
Blanc - ngọn núi cao nhất trong 

dãy alps. Từ hướng này, chúng tôi có thể 
thấy dòng sông rhone chia thành phố làm 
hai phần. Bờ bên trái là khu cổ kính, bờ 
bên phải là khu hiện đại.

như bất cứ ai khi đến Geneve, nơi đầu 
tiên chúng tôi muốn ghé thăm là trụ sở 
hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở châu 
Âu. Trụ sở LhQ tọa lạc trong cung điện 
các quốc gia, xây dựng từ năm 1929. 
công trình mang điểm đặc trưng kiến 

trúc của thế kỉ 20, với 34 phòng hội nghị 
và 2.800 văn phòng làm việc. nơi đây có 
1.500 viên chức mang 120 quốc tịch khác 
nhau làm việc thường xuyên. hàng năm, 
trụ sở LhQ tại Geneva tổ chức khoảng 
9.000 hội nghị, phiên họp lớn nhỏ, mỗi sự 
kiện đề cập một khía cạnh trong cuộc sống 
của con người trên thế giới, đó là vấn đề 
đảm bảo quyền con người, trợ giúp nhân 
đạo, giải trừ quân bị, kinh tế và phát triển, 
khoa học và kĩ thuật... những thảo luận và 
quyết định diễn ra tại cung các quốc gia 
luôn có ảnh hưởng lớn tới đời sống của 
con người khắp nơi trên Trái đất. 

phía trước trụ sở LhQ là Quảng 
trường các quốc gia. Điều gây ấn tượng 
đặc biệt với chúng tôi không phải là dãy 
cờ nổi bật của các thành viên mà là biểu 
tượng về sự cam kết trong cuộc đấu tranh 
chống lại mìn sát thương. hình ảnh mang 
tính biểu tượng đó được đặt đối diện trụ 
sở LhQ có tên Chiếc ghế gãy (Broken 
Chair). chiếc ghế nổi tiếng này cao 12m 
và được làm từ 5,5 tấn gỗ, là tác phẩm 
của nhà điêu khắc daniel Berset, sáng 
tác theo ý tưởng của Tổ chức handicap 
international (Tổ chức phi chính phủ 

hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa và 
hạn chế hậu quả của khuyết tật). chiếc 
ghế có một chân bị gãy thể hiện rằng, dù 
khiếm khuyết nhưng những nạn nhân của 
bom mìn sát thương vẫn nỗ lực tự lập để 
hòa nhập với cộng đồng. Lúc đầu, nhà tổ 
chức chỉ định trưng bày Chiếc ghế gãy tại 
Quảng trường các quốc gia trong  
3 tháng, với mục đích kêu gọi các nước 
kí kết công ước cấm mìn sát thương và 
tiến hành các chương trình tháo gỡ bom 
mìn tại các khu vực bị ô nhiễm bởi bom 
mìn. Tác phẩm đã được dời đi trong quá 
trình chỉnh trang quảng trường năm 2005. 
sau đó, đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận 
xoay quanh việc có đặt lại tác phẩm vào 
địa điểm này nữa hay không. năm 2007, 
khi quá trình chỉnh trang quảng trường kết 
thúc, tác phẩm đã được đưa trở lại vị trí 
cũ. Từ đó đến nay, trong khung cảnh thanh 
bình của quảng trường, nơi bọn trẻ chạy 
tung tăng trong nắng, giữa những vòi phun 
nước tự động, Chiếc ghế gãy đã trở thành 
hình ảnh nổi bật và gây ấn tượng mạnh mẽ 
với mỗi du khách khi ghé thăm Geneva.

Một tác phẩm trưng bày có ý nghĩa 
khác cũng nằm trong khu vực Quảng 
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lịCh
Vòi phun nước cao nhất 

thế giới trên hồ Léman



trường các quốc gia là tượng đài Khẩu 
pháo bị bẻ cong nòng. Không khó để nhận 
ra thông điệp mà tác phẩm muốn truyền 
tải: hãy chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, 
xung đột trên Trái đất này. như mọi du 
khách khi tới đây, chúng tôi hiểu rằng, đó 
vẫn chỉ là mơ ước xa vời khi mà ở nhiều 
nơi trên thế giới vẫn có những người thiệt 
mạng vì bom mìn, súng đạn mỗi ngày... 

ngoài Trụ sở hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc, hồ Léman là một địa điểm tuyệt 
đẹp để du khách đi bộ và thư giãn tại 
Geneve. Với chiều 
dài hơn 72km, chu 
vi 167km và diện 
tích mặt nước lên 
đến hơn 580 km², 
Léman là hồ nước 
ngọt thiên nhiên 
lớn nhất châu 
Âu. nhờ khí hậu 
tươi mát, không 
khí trong lành 
quanh năm nên 
hồ Léman luôn 
có sức hút mãnh 
liệt đối với giới 
nhà giàu ở khắp nơi trên thế giới. Điều 
kì lạ là hồ nước có hình dáng giống như 
trăng lưỡi liềm này là lãnh thổ chung của 
Thụy sĩ và pháp. Bờ phía Bắc và hai đầu 
thuộc về Thụy sĩ trong khi bờ phía nam 
thuộc về pháp. Biên giới giữa hai quốc gia 
chạy ngang mặt hồ với khoảng 60% diện 
tích thuộc chủ quyền của Thụy sĩ và 40% 
thuộc pháp.

Giữa hồ Léman có đài phun nước Jet 
d’Eau cao nhất thế giới. Không biết công 

suất của máy bơm 
được thiết kế lớn đến 
cỡ nào nhưng nước 
phun lên đạt tới độ 
cao 160m, với vận tốc 
200km/giờ. người ta nói rằng, nếu đứng 
từ xa hàng dặm nhìn lại, trong ánh nắng 
chiều đang thả từng giọt xuống mặt hồ, 
làn nước mỏng lung linh sẽ phảng phất 
hình ảnh của một chiếc cầu vồng bảy sắc 
tuyệt đẹp, tựa như dải lụa mỏng manh 
đang phất phơ bay giữa trời xanh. ngay 

cạnh hồ Léman là chiếc 
đồng hồ hoa khổng lồ 
nổi tiếng với đường kính 
khoảng 4m và được coi 
như biểu tượng của đất 
nước Thụy sĩ với ngành 
chế tạo đồng hồ nổi tiếng 
toàn thế giới. cùng đài 
phun nước, chiếc đồng 
hồ hoa nổi tiếng này đã 
trở thành điểm nhấn cho 
hồ Léman hình trăng 
khuyết - một điểm du 

lịch hấp dẫn du khách khi đặt chân đến 
Geneva.

Tận hưởng những khoảnh khắc yên 
bình ở Geneva, chúng tôi càng thấm thía 
hơn những thông điệp ý nghĩa về hòa bình 
được gửi gắm ở thành phố này.

yến TranG

Đại lộ các quốc gia với hình ảnh hai hàng cờ nổi bật

Tác phẩm Chiếc ghế gãy được 
đặt trước trụ sở LHQ

Đồng hồ hoa khổng lồ

Thương hiệu đồng hồ nổi 
tiếng nhất Thụy Sĩ ở Geneva
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Truy Tìm nguyên nhân
chị n.T.h (42 tuổi) là trưởng phòng 

kinh doanh một công ty lớn ở hà nội. 
chị có một gia đình hạnh phúc với người 
chồng thành đạt và hai đứa con ngoan 
ngoãn. cuộc sống tưởng chừng rất viên 
mãn đối với chị nhưng thời gian gần đây, 
chị thấy trong người rất khó chịu, hay cáu 
bẳn, ngủ không ngon, trải qua những cơn 
bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm và một điều nữa 
chị không dám thổ lộ cùng ai, đó là nhu 
cầu tình dục của chị gần như không còn. 
Trong khi đó, chồng chị lại đang ở độ 
tuổi sung mãn. Mỗi lần gần gũi với chồng 
là một lần chịu đựng bởi chị rất đau rát, 
khó chịu. 

chị h tự lên mạng tìm hiểu nguyên 
nhân và thấy mình không phải là trường 
hợp hiếm hoi chịu cảnh “hạn hán” ở độ 
tuổi vẫn còn xuân. nhiều nguyên nhân 
lí giải cho tình trạng này được cộng 
đồng phái đẹp trên internet truyền tai 
nhau như: do thụt rửa âm đạo không 
đúng cách, căng thẳng thần kinh, sử 
dụng thuốc tránh thai, thậm chí là do 

thời tiết khô hanh hay nằm lâu trong 
phòng điều hòa… 

  Không những không tìm được 
câu trả lời thỏa đáng mà còn cảm thấy 
hoang mang hơn, chị T.h đành phải 
gõ cửa bác sĩ sản khoa. Tại đây, chị h 

mới biết rằng, khô âm đạo và giảm ham 
muốn tình dục là một trong những triệu 
chứng thường gặp ở độ tuổi tiền mãn 
kinh. những thông tin hữu ích từ bác sĩ 
cho biết: dịch tiết âm đạo là chất bôi trơn 
tự nhiên, giữ cho vùng kín của chị em sạch 
sẽ, loại bỏ vi khuẩn gây hại và đặc biệt 
nó giúp bôi trơn, giảm ma sát khiến cho 
quá trình giao hợp dễ dàng, thoải mái 
hơn. Thủ phạm hàng đầu gây giảm tiết 
chất nhờn của âm đạo ở độ tuổi của chị 
thường do sự mất cân bằng nội tiết tố nữ 
estrogen. Trong độ tuổi sinh sản, nội tiết 
tố estrogen được cơ thể sản sinh đầy đủ, 
tuy nhiên, khi bước vào thời kì tiền mãn 
kinh và mãn kinh, lượng estrogen bắt đầu 
suy giảm dẫn đến các vấn đề phiền toái 
như âm đạo giảm tiết dịch, giảm ham 
muốn kèm theo các cơn bốc hỏa, trầm 
cảm, đổ mồ hôi và lão hóa da…  

lựa Chọn giải pháp hiệu quả
Mặc dù khô âm đạo chỉ là một biến 

đổi sinh lí bình thường trong cơ thể người 
phụ nữ, tuy nhiên nếu không can thiệp 

có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất 
lượng cuộc sống. ngoài nguy cơ nhiễm 
khuẩn âm đạo, nó còn tác động không ít 
đến đời sống vợ chồng và hạnh phúc gia 
đình của chị em. do đó, chị em cần kịp 
thời tìm kiếm những giải pháp khắc phục 
phù hợp. 

Trước tiên, chị em cần phải có tâm lí 
thoải mái, thực hiện chế độ ăn uống, ngủ 
nghỉ và tập luyện lành mạnh. Bên cạnh 
đó, cân bằng nội tiết tố bằng các thực 
phẩm bổ sung estrogen tự nhiên từ thực 
vật (phytoestrogen) cũng là một giải pháp 
an toàn, hiệu quả. 

hiện nay, chế phẩm Estromineral cung 
cấp isoflavon chiết xuất từ đậu nành - một 
loại estrogen thực vật hoàn toàn tự nhiên 
đang được phụ nữ trên khắp thế giới tin 
dùng. Điểm khác biệt của Estromineral là 
có chứa vi khuẩn lactobacillus với một tỉ lệ 
chuẩn giúp chuyển hóa isoflavon, phát huy 
tối ưu tác dụng như estrogen nội tiết tố nữ. 
Estromineral là một thực phẩm bổ sung an 
toàn, có thể sử dụng lâu dài, góp phần giúp 
chị em phụ nữ cải thiện tình trạng khô hạn, 
vượt qua giai đoạn tiền mãn kinh một cách 
nhẹ nhàng và trên hết là tìm lại được niềm 
vui trong cuộc sống vợ chồng.

diệp chi

Đi tìm lời giải cho nỗi lo 
thầm kín của phái đẹp

THeo quy luậT của Tạo Hóa, 
người pHụ nữ nào cũng pHải 

Trải qua THời kì Tiền mãn 
kinH Và mãn kinH. Trong 

rấT nHiều Vấn đề Về sức 
kHỏe mà Họ pHải đối mặT 

Trong giai đoạn này, kHô 
âm đạo là mộT TìnH Trạng 

mà kHông íT cHị em gặp 
pHải. mặc Dù nó ảnH Hưởng 

kHông nHỏ đến sức kHỏe 
Tâm sinH lí Và HạnH pHúc 

lứa đôi, song Vì e ngại nên 
đôi kHi cHị em kHông Dám 

THổ lộ nỗi lo THầm kín này. 
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